

ให้การสนับสนุน จริง ๆ ท่านเองต้องเขียนออกมาให้ชัดเจนว่าการสนับสนุนนั้นหมายถึงว่าต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไร และคงจะต้องลงไปถึงว่าจะทำอย่างไรให้มีการใช้คลื่นความถี่หรืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสารในระดับต่าง ๆ ในเรื่องของการป้องกันภัย เพราะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาผมคิดว่าอะไรที่จะตามมา ท่านประธานเองสภาแห่งนี้ก็คงจะทราบถึงความเสียหาย เพราะฉะนั้นผมฝากครับว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่ท่านเองได้ทำรายงานมาสู่สภาแห่งนี้เพื่อที่จะให้ช่วยกันดู แล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของท่าน ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านผู้มาชี้แจงครับ ยังมีผู้ประสงค์จะอภิปรายยกมือค้างไว้ ๗ ท่านนะครับ คุณชน เทือกสุบรรณ คุณชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง นายแพทย์อสิ มะหะมัดยงกี คุณทศพล เพ็งส้ม คุณสงกรานต์ จิตสุทธิภากร คุณประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ และคุณนิยม เวชกามา เสิญคุณชน เทือกสุบรรณ ครับ

นายชน เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับ ผม ชน เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ในโอกาสที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้มาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผมขออนุญาตที่จะเรียนสอบถามในบางประเด็นที่ผมอยากเห็นและมีข้อเสนอแนะบางประการโดยผ่านท่านประธานถึงคณะกรรมการ

๑๐๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๔๑/๑

ผมได้เห็นรายงานของท่านนี่นะครับ สวยงามดี รูปเล่มสวยงามมาก แล้วค่อนข้างทำด้วยความพิถีพิถันก็เป็นที่น่ายินดี โดยเฉพาะเมื่ออ่านและดูในเรื่องของรายงานแล้วค่อนข้างน่าชื่นใจโดยเฉพาะหลายเรื่องหลายประเด็น กระผมมีข้อสงสัยบางประการครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในบางประเด็น เช่น ในเรื่องของการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม ผมสงสัยในประเด็นนี้ครับ สิ่งที่สงสัยก็คือว่ารูปแบบและการนำเสนอของท่าน ถ้าได้เป็นไปตามนี้แล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมาก ท่านประธานครับ แต่ว่าไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าการดำเนินการที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันเสรี แล้วบางประเด็นของท่านก็บอกว่าป้องกันพฤติกรรมของการผูกขาด แล้วไประบุในเรื่องการลดการแข่งขัน และการกีดกันการแข่งขัน และยังทำให้ผมไม่เข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านประธานครับ รูปธรรมอย่างชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ เพื่อนสมาชิกบางท่านได้พูดในบางประเด็นไว้ อย่างเช่น เพื่อนสมาชิกก่อนหน้าผมได้พูดในเรื่องของการดำเนินการ สิ่งที่ผมติดใจนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหลายสิ่งหลายอย่าง หลายประการซึ่งเราก็ต้องแข่งขันกับโลกภายนอกด้วย รวมทั้งขณะนี้ก็มีบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทที่มาประกอบกิจการในด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย แต่ว่ากระผมรับทราบในเรื่องของการทำงานของทางคณะกรรมการ กทช. ผมมีความรู้สึกว่าการทำงานของ กทช. เป็นไปอย่างเชื่องช้า แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ทันเหตุการณ์ ท่านประธานครับ ผมไม่พูดซ้ำกับบางประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึง จะเป็นเรื่องของวิฤกษ์ชุมชนก็ดี จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ต่าง ๆ ก็ดี แต่ผมให้ข้อสังเกตท่านประธานนิดหนึ่งว่าที่ผมอยากให้เห็น แล้วก็สิ่งหนึ่งที่รอว่าเมื่อไรมันจะได้มีความเสรีเกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วขณะนี้คนไทยในประเทศไทย ทุนของไทยลงทุนกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ ในที่มีชุมชนหนาแน่นเท่านั้นนะครับ แต่ว่าความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงเป็นธรรมในส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย การลงทุนด้านโทรคมนาคมหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัท ทีโอที หรือ กสท. วันนี้อยู่เปลี่ยนเป็นบริษัทแล้ว จากองค์การโทรศัพท์

จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นบริษัทธุรกิจบริษัทหนึ่ง การลงทุนในกิจการ
 สาธารณะในที่ห่างไกลต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนในชนบท ในที่ไม่ใช่ชุมชนหนาแน่น
 เป็นเรื่องที่ขาดการสนับสนุน แล้วผมคิดว่าขาดการผลักดันอย่างจริงจังให้เกิดความเป็นธรรม
 อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพี่น้องเด็กนักเรียนในชนบททั้งหลายจะเป็นปัญหามากครับ วันนี้มี
 ความต้องการที่จะได้รับความทันสมัย การติดต่อทางโลกของอินเทอร์เน็ตก็ดีกระจุกตัวอยู่
 ในเขตเทศบาลเมือง รวมทั้งโทรศัพท์ไร้สายทั้งหลาย ถ้าเราไปเห็นในต่างจังหวัดหรือไปเห็น
 ในภูมิภาคต่าง ๆ เราจะเห็นว่าไม่มีเสาโทรศัพท์ขึ้นเต็มหมดเลย ขึ้นกระจุกแน่นอยู่ตรงนั้นครับ
 ผมอยากเห็นจริง ๆ ที่ กทช. จะเป็นผู้ดำเนินการที่จะดำเนินการให้มีการแชร์ (Share) กันที่จะใช้
 กิจการพวกนี้ การไปลงทุนของคนไทยควรจะคุ้มค่ามากกว่านี้ การแชร์เน็ตเวิร์ค (Net work) ก็ดี
 การแชร์ที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ก็ดีนี่นะครับ กทช. น่าจะเป็นผู้นำที่จะให้ผู้ให้บริการ
 ทั้งหลายร่วมกันทำ แล้วขณะเดียวกันการลงทุนนั้นจะไม่สูญเปล่าจะได้กระจายออกไป
 ในที่ชุมชนที่ไม่หนาแน่นมากนักแต่ถ้ามีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น -----

ท่านประธานครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการการเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานที่เป็นธรรมที่เราเรียกกันว่า อินเทอร์เน็ตคอนเนคชัน ชาร์จ (Interconnection charge) แล้วเป็นเรื่องที่พวกเราคาดหวังและรอ เพราะว่าบ่อยครั้งในเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมา เมื่อมีการไม่ลงรอยกันระหว่างผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์แต่ละรายทำให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสในการโทรศัพท์โทรศัพท์เต็ม คลื่นสายไม่ว่างเป็นเรื่องของการกั้นแก้งกัน แต่ว่ารอรับฟัง กทช. ก็รู้สึกจะเจียบสนิทเลยในกรณีที่พี่น้องประชาชนมีปัญหา ผมอยากเห็นท่านนำในเรื่องพวกอย่างนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านครับ ถ้าดูในเรื่องของปริมาณหมายเลขโทรศัพท์ โทรคมนาคมในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึงวันนี้ผมว่าท่านมีเกือบ ๘๐ ล้านที่ท่านได้ให้กับโอเปอเรเตอร์ต่าง ๆ ไป ผู้ให้บริการต่าง ๆ ท่านครับ แต่ว่ายังเป็นการผูกขาดอยู่ วันนี้ผมประสงค์ที่จะใช้บริการของโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการรายอื่น ผมก็ติดอยู่ว่าโทรศัพท์ของผมเป็นเบอร์ที่พี่น้องประชาชน ญาติ เพื่อนฝูงผมรู้จัก ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ท่านจะเอาเบอร์โทรศัพท์นี้ให้เป็นเบอร์เลขหมายส่วนบุคคลแล้วผู้ใช้บริการเลือกที่จะเลือกผู้ให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลขหมาย แทนที่จะให้ผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์แต่ละรายผูกขาดและเอาเบอร์โทรศัพท์พวกนั้นไปดองอยู่ วันนี้ผมสงสัยจริง ๆ ครับ ๗๖ ล้านหมายเลขหรือ ๘๐ ล้านหมายเลขที่อยู่ในมือของโอเปอเรเตอร์แต่ละรายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่มันมากกว่าจำนวนประชากรในประเทศไทยนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไว้เพื่ออะไรบ้าง และท่านเคยตรวจสอบไหมครับว่าผู้ให้บริการแต่ละรายใช้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ใช่เอาหมายเลขโทรศัพท์ไปไว้เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาด แล้วก็เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของเฉพาะบางบริษัทและทำให้บริษัทใหม่ ๆ เกิดขึ้นไม่ได้บริษัทที่คู่แข่งกันต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ยากอย่างนี้เป็นต้น ผมหมายรวมถึงสิ่งที่ผมอยากเห็น กทช. จะเป็นผู้ที่นำในเรื่องพวกนี้ด้วย โทรศัพท์มือถือแต่ละเบอร์วันนี้ผมว่ามีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในประเทศไทย และผ่านการใช้ในประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านเครื่อง หมายถึงเครื่องเก่า ๆ ด้วยนะครับ วันนี้ผมต้องถามท่านด้วยว่าเครื่องโทรศัพท์พวกนั้นไปไหน แบตเตอรี่ซึ่งปีหนึ่งถ้าเฉลี่ยใช้ต่อเครื่องประมาณ ๒ ก้อนก็จะคงตกประมาณ ๑๖๐ ล้านก้อน

๑๐๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๔๒/๒

กระมังครับ วันนี้คงต้องถามท่านว่า ขณะมลพิษพวกนี้ไปไหน ท่านเคยมีความคิดใหม่ครับว่า
ดำเนินการให้ผู้ให้บริการดำเนินการซื้อคืนเพื่อประโยชน์ในการสาธารณะบ้าง ดำเนินการ
เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนที่จะไม่ต้องรับสารพิษ มลพิษพวกนี้ และดำเนินการ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคพวกนี้บ้างหรือไม่ ท่านที่เคารพครับ ท่านครับผมขออนุญาตเรียนถาม
ท่านในประเด็นเมื่อสักครู่ที่ผมหมายถึงรวมทั้งคงต้องถามท่านด้วยนะครับ ผมได้ยืม
ในเรื่องโทรศัพท์ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ หลาย ๆ อัน แล้วก็ผมหวังว่าผมคงได้ใช้ได้เร็วนะครับ
แต่ที่ผมได้ยืมเพื่อน ๆ รวมทั้งหลาย ๆ ท่านที่รู้จักอยู่ในวงการต่าง ๆ เขาบอกว่าแม้กระทั่ง
๓ จี ไวไฟ ไวแมกซ์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ (Gateway) หรือพวกนี้
ใบอนุญาตของท่านที่จะให้กับเขานี้เป็นเรื่องที่ล่าช้าเกินความจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเสียโอกาสของคนไทยที่รอการใช้ออยู่ ผมว่าถ้าท่านถามใครวันนี้
ทุกคนก็คงพูดว่า แล้วเขาก็โยนบาปไปให้ท่าน ผมไม่ทราบว่าเป็นบาปของท่านจริงหรือเปล่า
เขาบอก ๓ จีที่ยังไม่ได้ใช้ติดอยู่ที่ กทข. ท่านพยักหน้านี้คงยอมรับด้วยใช่ไหมครับ
ผมขออนุญาตเรียนถามท่านนะครับ -----

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าวันนี้ กทช. ถ้าโดยกฎหมายแล้วท่านมีอำนาจมาก และผมหวัง
จริง ๆ หลาย ๆ ท่านที่อยู่ที่นี่ และหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้มาผมรู้จัก แต่ว่าผมหวังที่จะเห็น
ท่านสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในการแก้ไขเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพวกเรามากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดนะครับ บริษัทมหาชนที่เป็นองค์กรของรัฐที่แปรรูป
เป็นรัฐวิสาหกิจ จะเป็นทีโอที โทรคมนาคม กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) ก็ตามหรือว่ากิจการ
ร่วมค้าไทย โมบายล์ (Thai Mobile) ซึ่งผมรู้สึกเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทราบว่า
เขาได้ขอโทรศัพท์ ๓ จีไปที่ท่านแล้วก็นานทีเดียว แล้วก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้ได้ หรือตอนนี้
ได้แล้วผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่ว่าทำให้ลักษณะของการลงทุนและโอกาสของการลงทุน
เสียไปนะครับ คงเป็นเรื่องที่ขออนุญาตฝากเรียนถามท่าน

อีกประการหนึ่งครับท่าน ผมขออนุญาตอีกประการเดียวที่ไม่รบกวนเวลา
ของสถานีมากหรือเวลาของท่านมากไป เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้เรียนถามท่านในเรื่องของ
คลื่นความถี่ วันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จะเป็นผู้นำและให้สัตยาบันกับสาธารณะ ให้สัตยาบันกับผู้ประกอบการ วันนี้เรามี
คลื่นความถี่ที่จำกัด แต่ว่าขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม
เปลี่ยนเป็นดิจิตอล (Digital) ไปแล้ว แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ถึงเวลาที่ท่านจะให้สัตยาบันล่วงหน้า
กับผู้ให้บริการพวกนี้ใหม่ครับว่า ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนและท่านก็จะเอาช่องความถี่
ที่ห่างมากอยู่ให้ผู้บริการให้บริการเปลี่ยนเป็นดิจิตอลซึ่งสามารถบีบคลื่นความถี่ให้แคบลง
แล้วความถี่ซึ่งเป็นความถี่สาธารณะเหล่านั้นได้มาใช้เพื่อกิจการอื่น ๆ หรือคู่แข่งรายอื่น
ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในการประกอบกิจการโทรทัศน์ดี วิทยุก็ดี เพื่อให้กิจการ
พวกนี้ไม่เป็นกิจการที่ผูกขาดและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่ผมมั่นใจจะครับว่าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่ว่าสัตยาบันที่ท่านเป็นสัตยาบันที่ดี เป็นสัตยาบันที่ตอบกับสังคม
เป็นสัตยาบันที่ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะได้เตรียมการในการที่จะดำเนินการแก้ไข

ท่านที่เคารพครับ ผมคงมีอีกประเด็นเดียว ท่านครับ ผมเห็นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๐ ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑๐๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๔๓/๒

ทั้งหมดดูดีครับ แต่ผมไม่ทราบว่าโดยปกติเขาจะมีงบดุลติดมาด้วย ท่านไม่เสนองบดุลกับสภาด้วยหรือครับ ขออนุญาตเรียนถามแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ก็จะขอให้ท่านสมาชิกถามให้จบนะครับ แล้วท่านตอบที่เดียวเลยครับ คุณชัยวัฒน์
ทรัพย์รวงทอง ครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธาน ขออนุญาตนิดเดียวครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณจตุพรประท้วงอะไรหรือเปล่าครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ขอกราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพ
กระผม จตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : เดี่ยวผมจะบอกว่าประท้วงอะไร

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ตอนนี้ประท้วงหรือเปล่าครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ประท้วงครับ ท่านประธานครับ
ผมเองประท้วงต่อคำอภิปรายของดอกเตอร์คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เหตุที่ผมไม่ได้
ประท้วงขณะที่คุณหญิงเขากำลังอภิปรายอยู่นั้นเนื่องจากว่าผมติดภารกิจอยู่ข้างนอก
เมื่อคืนนี้มีการพาดพิงเรื่อง เว็บไซต์มนุษยดอทคอมแล้วก็ไปพาดพิงบุคคลภายนอก
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อเท็จจริงที่มีการฟ้องดำเนินคดีโดยศาลอาญาได้ตัดสินพิพากษา นายสนธิ
ลิ้มทองกุล ๒ ปีโดยไม่รอลงอาญา และได้สั่งปรับเงินหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ จำนวน ๒ แสนบาท
เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมไม่ต้องการให้การอภิปราย

๑๐๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๔๓/๓

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คงไม่ต้องอภิปรายรายละเอียดหรอกครับ เพราะว่าคุณจตุพรประท้วงครับ ประท้วงก็มีได้
อย่างเดียวกันก็คือว่าประท้วงว่าทำผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : เพราะว่าเป็นการไป

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณจตุพรครับ เพราะว่าคุณจตุพรประท้วงต้องบอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับ
แล้วก็บอกว่าประท้วงเรื่องอะไรครับ ไม่ใช่มาอภิปรายต่ออันะครับ ท่านประท้วงข้อไหน
เชิญครับ

ตามนี้ะครับ ต่อไปท่านชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน อยากจะขอกราบเรียนท่านประธานครับว่า การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานต่อสภา เหตุที่ต้องรายงานต่อสภาเพราะเหตุสภาซึ่งมาจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นจะารู้ ได้ทราบ ได้ควบคุมการดำเนินการกิจการทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายนั้นได้รับมอบหมายอีกครั้งหนึ่งในการดำเนินงานต่าง ๆ แทนพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเหตุดังนี้จึงเป็นที่มาของการต้องรายงาน เพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ในการรายงานก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เมื่อสักครู่ท่านเซน เทือกสุบรรณ ได้กล่าวไปตอนหนึ่งแล้วว่าที่ภูนั้นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีนั้นจะต้องบอกไว้ด้วยว่ามีข้าราชการกี่คนแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลงเท่าไร ผลการดำเนินงานข้าราชการนั้นเป็นอย่างไร ถูกสอบสวน ถูกไล่ออกเป็นอย่างไร ถ้าให้มากไปกว่านั้นมันต้องอายุด้วย วุฒิด้วย เพราะฉะนั้นจะได้ควบคุมกันได้ถูกแล้วบอกกันได้ถูกว่าทิศทางที่ท่านไปดำเนินการนั้นมันเหมาะสมถูกต้องหรือไม่อย่างไร ในขณะที่เดียวกันเงินที่ได้มานั้นท่านต้องบอกด้วยว่าเงินที่ได้มานั้นได้จากไหน เท่าไร อย่างไร แล้วท่านใช้ไปอย่างไรบ้าง มันต้องชี้แจงแสดงเหตุผล วันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเลย เรื่องงบประมาณเลย เรื่องบุคลากรเลย เพราะฉะนั้นการรายงานแบบนี้ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับท่าน ไม่ชอบด้วยนะครับ ด้วยกฎหมาย ยังไม่ครบสาระครับ ท่านเชื่อผมไหมครับ แต่อย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องไปทำมาใหม่ผมใช้คำว่า ต้องทำใหม่ ถ้าไม่เช่นนั้นสภาแห่งนี้จะควบคุมอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานยึดของท่านเป็นหลักฐาน และยึดของท่านไปดำเนินการอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ต้องควบคุมแล้ว เพราะท่านบอกเลยครับว่ากิจกรรมของท่านมีอะไร ท่านให้สาระสำคัญกับกิจกรรมประมวณภาพที่ท่านเอามาให้ อย่างนี้มันเด็กนักเรียนนะครับท่าน อนุบาลทำกันครับ สาระไม่มี ไร้สาระ สาระที่มันจะได้มันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ -----

เรื่องที่มีมันจะได้นั้นมันบอกไปด้วยคุณภาพ การควบคุม การบริหาร การจัดการ หน่วยงานของท่านท่านมีวิชั่น (Vision) อย่างไรบ้างครับ ท่านในฐานะเป็นประธานมีวิชั่นอย่างไร จะดำเนินการอีก ๕ ปี ๑๐ ปีข้างหน้าเป็นเช่นไร ไม่ใช่ออกมาเรื่องประมวลภาพอย่างเดียว ถ้าประมวลภาพอย่างเดียวไม่ต้องมาหอรอกครับ ผมเองไปดูอีกเช่นเดียวกันครับว่าคณะกรรมการชุดนี้ ๖ คนปรากฏว่าออกไป ๓ คน ออกไปตั้งแต่เดือนกันยายนถ้าจำไม่ผิดครับท่านประธาน วันที่ ๒๘ ปรากฏจนปานนี้ยังไม่ได้ยกเลิกครับท่าน ยังทำงานอยู่เลยครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำงานไปอีกนานเท่าไร เพราะคณะกรรมการชุดนี้สรรหาไม่ได้สักที มันติดขัดด้วยเรื่องใด ท่านต้องรายงานตรงนี้มา ด้วยเหตุใดท่านต้องบอกมา มันเป็นความผิดของใคร สภาพชุดนี้ ได้ดำเนินการในการที่จะตรวจสอบแล้วก็บอกไป ท่านไม่บอกมาเลยครับ ปล่อยให้เป็นที่ของผมนั่นหรือครับ ที่จะต้องจี้ต้องไซ้ไปทั้งหมดผมเรียนต่อคณะกรรมการชุดนี้ครับว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นการควบคุมงานมันจะมากมายเหลือเกิน นี่คือนี่ที่อยากจะกราบเรียนกับท่านประธานครับว่า มันไม่น่าจะเหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้นผมจึงอยากจะเรียนท่านประธานครับว่า ตรงนี้ต้องไปรายงานมาใหม่ ต้องกลับไปรายงานมาใหม่ครับ ต้องถอนออกไปครับท่านประธาน ไม่ทราบที่ท่านประธานกับคณะกรรมการ กทช. จะคิดอย่างไรครับ จะถอนหรือไม่ถอนครับ เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับ ผมเองก็มีเรื่องต่อไปในเรื่องของการควบคุมการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าท่านดูแลจริงหรือเปล่า ท่านไม่มีรายงานอีกเช่นเดียวกันว่าท่านได้ไปไล่จับคุ้มครองบริการนั้นมาก็ไร ให้การบริการปีที่แล้วเป็นอย่างไร ปีนี้ดีขึ้นอย่างไร มีหรือเปล่า ไม่มี เขียนไว้ล้อย ๆ อย่างนี้แล้วมันจะไปได้อะไรขึ้นมา มันทำอะไรไม่ได้ ผมก็เขียนได้ เพราะฉะนั้นการคุ้มครองผู้ใช้บริการเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้กล่าวไปในเรื่องของอินเทอร์เน็ต ผู้ได้รับบริการถามคำถามว่าได้รับรายเดือนจากผู้ให้บริการไปแล้วเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทบ้าง เดือนละ ๕๐๐ บาทบ้าง ถามคำถามว่า เขาให้บริการเต็มทีหรือเปล่า ความเร็วมันได้เต็มจริงหรือเปล่าการที่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการไม่สามารถที่จะรองรับการบริการตามความเร็วที่ได้ชื่อมาหรือที่เป็นสมาชิคนั้น เท่ากับได้รับของไม่เต็มจำนวนมันเสียเวลา ในขณะที่ความเร็วมันถึงใหม่ ๑ กิกะไบต์มันได้ ๑ กิกะไบต์ใหม่

๑๑๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๔๕/๒

๒ กิกะไบต์ มันได้ ๒ กิกะไบต์ ไหมท่านไปตรวจสอบดูสิ ผมเปิดไปทีไรมัน ๔๐๐ กว่า ๑ กิกะไบต์ บางครั้งก็ ๕๐๐ กว่า ๖๐๐ กว่า ๗๐๐ กว่านี้แทบจะไม่เห็นเลยครับ แล้วอย่างนี้เราต้องเสียสตางค์ไปเต็มพิกัดครับ นี่คือน้ำมันที่มันเกิดขึ้น แล้วในขณะที่เดียวกันวันไหนเสีย วันไหนหลุดมันคิดเป็นรายเดือนทำไมไม่ทอนสตางค์ให้เขา ก็ยังคิดสตางค์เขาเท่าเดิม ถามว่าผู้บริโภคนะจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไร ประเทศนี้จะบริหารกันอย่างไรใช่ไหม เดิมเราบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเออละ เป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อเป็นรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องรับกรรมกันไปขอประทานอภัย เมื่อเสียเงิน เสียค่าบริการไปจำนวนเท่าไร แนนอนที่สุดอาจจะคิดกันไม่มากนัก เพราะว่าท้ายที่สุดมันก็เงินกระเป๋าเรานี่ ประชาชนคนไทย แล้วก็เข้ารัฐของเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรกันมาก -----

๑๑๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๔๖/๑

ในขณะที่มันไม่ใช่ ในขณะที่มันเป็นเอกชน ท่านเข้าข้างเขาหรือ ท่านทำไม่ไปไล่จับ ไล่ดูเขา มันไม่ได้ ท่านว่าพี่น้องประชาชนเสียหายเท่าไร วันนี้รายเดือน ๑,๐๐๐ บาท ปราบฎว่า แทนที่จะได้ความเร็วเต็มร้อยได้ไปสัก ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ถ้ามว่า ๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ นั่นคิดเป็นเงินเท่าไร ไปให้บริการรวม ๆ แล้วอีกกี่คน อีกกี่ราย เท่ากับ ๓ รายนี่นะครับท่าน ๒ รายที่จะต้องให้เขาเต็มนี้ปรากฏว่าไปขายได้อีก ๑ ราย บริษัทผู้รับสัมปทานหรือผู้ให้บริการ แทนที่จะได้เงินไปแค่ ๒,๐๐๐ บาท ได้ไป ๓,๐๐๐ บาทครับท่าน นี่คือนี่ที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เรียนต่อท่านประธานครับว่า นี่คือการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ ผมจึงบอกนะครับท่านประธานครับ ไหน ๆ ก็จับสลากออกไปแล้ว ๓ คน ถ้ามันเป็นเป็นอย่างนี้ ออกเถอะครับ ผมเห็นด้วยนะท่านฟังผมพูดแล้วท่านจะอยู่ต่อก็คือตามใจนะครับ อีกเช่นเดียวกัน ครับ ผมเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านไม่มีผลประโยชน์ แล้วก็ไม่มีสิ่งโกรธเคืองกันนะครับ แต่ผมเห็นการทำงานแล้วไม่มีความเหมาะสมในฐานะท่านเป็นประธาน ท่านเป็นผู้ใหญ่ ในบ้านเมือง ท่านเคยผ่านงานมาแล้ว ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีการศึกษา ถ้าท่านไม่มีความรู้ ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีอายุที่สูงส่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในอดีตที่สูงผมจะไม่ว่าสักคำเลย เอาละ รายงานแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ ท่านตรวจสอบมาได้อย่างไร ท่านเซ็นมาได้อย่างไร ท่านไม่เคยดูของคนอื่นเลยหรือผมอยากที่บ้านเมืองนี้มีมาตรฐานครับท่าน ไม่ใช่สอดอะไร ก็สอดกัน ทำอะไรก็ทำกันใครคิดจะทำอะไรก็ทำ ใครจะทำอย่างไรก็ทำ ไปมันเรื่อยเฉื่อยอย่างนี้ ถ้ามว่าแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่กันอย่างไร วันนี้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พี่น้องประชาชนกำลังได้รับความทุกข์ยากกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก กำลังจะผจญปัญหาอีกใหญ่หลวง ข้างหน้าที่จะตามมา ปี ๒๕๔๐ ที่เราว่าแย่ ๆ นี่ ปี ๒๕๕๑ อาจจะแย่กว่า ปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๑ นี่อาจจะแย่กว่า ท่านทราบกันหรือไม่ ในขณะที่รัฐบาลทำงานเหนื่อยขนาดไหน ด้วยความที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทำงานด้วยความร่วมมือไม่ร่วมมือไม่มีเลย ออกมาอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ไหวนะครับ รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็พยายามจะเขียนให้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งทีออกกองกองไปเพื่อรัฐบาลจะไม่ได้ควบคุมมากนัก เพื่อท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วในชาติบ้านเมืองจะไปช่วยกันทำให้มันดีขึ้น ให้มันถูกต้อง ให้มัน มีความเหมาะสมก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่เวลารัฐบาลควบคุมตรวจสอบมากก็บอกว่า

๑๑๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

บุศยรินทร์ ๔๖/๒

รัฐบาลแทรกแซง ถ้ามว่าบ้านเมืองเราเป็นองค์อิสระมากแล้วนี้เราอิสระกันแบบใช้พื้นฐานของคุณภาพมาวัดกันหรือเปล่า คุณภาพงานวัดหรือเปล่า ให้มันเป็นไปตามนั้นไหม นี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น การใช้เม็ดเงินแต่ละเม็ดมันจะต้องไปตามมาตรฐาน หลักการ วิธีการ ไม่ใช่สอดแต่ใช้ ๆ นี้ก็บ่นให้ฟัง ท่านประธานครับ ผมเองก็ไม่ทราบจะว่าอย่างไรถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อยู่ก็แย่ครับพี่น้องประชาชน

ต่อไปยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อยากจะเรียนท่านประธานครับว่า ในเรื่องดังกล่าวนี้จะจัดทำยุทธศาสตร์กันว่าเราจะคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมกัน แต่ก็ไม่เห็นว่าจะคุ้มครองได้ตามข้อเท็จจริงอย่างไร นี่คือนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือที่มันเกิดขึ้นที่ท่านมาคิดแล้วมาทำอยู่นี้ การจัดตั้งกระบวนการระงับข้อพิพาทผู้ประกอบการและผู้บริโภค ท่านไม่ต้องไประงับหรือครับ ทำไม่ต้องไประงับ คนไหนที่มันทำแล้วไม่ถูกต้องแบบที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ อินเทอร์เน็ตเมื่อไรก็ได้ ๆ ปิดมันเลย ถอนใบอนุญาตเลย จบ ไม่ต้องไปมีข้อพิพาท -----

๑๑๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๔๗/๑

ถ้าท่านบอกให้มีการระงับข้อพิพาทถามว่าพี่น้องประชาชนจะมาร้องเรียนสักกี่คน ผมร้องเรียน
เจ้านี้ เจ้านี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับ พอหลังจากผมร้องเรียนไปแล้วญาติพี่น้องผม ตระกูลผม
ทั้งหมดเลยไปขอเมื่อไรเขาก็บอกไม่มีแล้วไม่ให้ ท่านเคยได้ยินไหม ท่านเคยได้ยินไหม
ลงหน้าหนังสือพิมพ์ ออกรายการทีวี ไปขอแล้วเขาไม่ยอมแล้วพอจบ ท่านจะเอาอย่างนั้นหรือ
ไปรายอื่นรายอื่นก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะมันขึ้นอยู่กับกระบวนการไม่มีคุณภาพ
ไม่จัดการให้มันมีคุณภาพนะครับ ผมก็เรียนกับท่านดั่งนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์
ของท่านนี่ท่านเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่ล่ะครับ ผมคิดว่ามันยังไม่สอดคล้องต้องด้วยกับ
วิธีการที่จะมาใช้วันนี้ต้องบอกเลยนะครับ บ้านเมืองเราถ้าเราจะแก้ไขขัดแย้งกันมาก ๆ
นี่มันจะขัดแย้งกันมากขึ้นเพราะอะไร เพราะเราไม่มีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด เพราะว่าเรา
ไม่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราปฏิบัติยอมรับกันอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้น
เรียนต่อท่านประธานครับว่า ผมเองจึงขอเรียนว่านี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้ว ผมบอกว่า
ถ้าอย่างนี้นี่มันรับไม่ได้ มันรับไม่ได้นะ ถ้าท่านรับได้ก็ว่าไปแต่ผมรับไม่ได้นะ ท่านคิดว่า
วันนี้ท่านรับได้หรืออย่างนี้ ท่านอยากเห็นคนอื่นทำงานออกมาอย่างนี้หรือบ้านเมือง
เป็นอย่างนี้หรือ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญนายแพทย์อสิ มะหะมัดยังกี ครับ

นายอสิ มะหะมัดยังกี (สตุล) : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายแพทย์อสิ
มะหะมัดยังกี ประชาธิปัตย์ สตุลนะครับ ผมจะพยายามอธิบายด้วยความสุภาพเรียบร้อย
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะครับ ก่อนอื่นผมก็ขอชื่นชมท่านประธานในการทำหน้าที่
ของท่านประธานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรมาสมัยที่ ๒ ผมนับถือท่านประธาน เคารพ
ท่านประธานมากที่สุด บางคนอาจจะไม่ชอบก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังครับ แต่เท่าที่ผมเห็นนี่
เลือกนักมักได้แรงแบบนี้นะครับ ได้แรงแบบนี้นะครับ ผมจะพูดถึงประเด็นวิฑูษุมชนนะครับ ในฐานะ
ที่เคยเป็นกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคมมา ๑ สมัย ๑ ปี ๑๘ วัน ก่อนยุบสภานะครับ
ก็ได้ทราบหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับวิฑูษุมชน รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ไม่ได้บอกชัดเจนว่า

๑๑๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๔๗/๒

จะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิทยุชุมชน แต่ปี ๒๕๕๐ นี้ได้ชัดเจนนะครับว่าให้ กทช. เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องถาม กทช. หลาย ๆ เรื่องครับว่า เรื่องแรกที่จะถาม การอนุญาตให้ความถี่แต่ละสถานีชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมายท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาการทับซ้อนของคลื่นหลัก คลื่นที่วินัยยังมีอีกหรือไม่ครับที่สำคัญคือหลักเกณฑ์ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาครับ อันที่สองก็ถกเถียงกันมาตลอดในกรรมาธิการชุดที่แล้วคือ มีโฆษณาได้หรือไม่เรื่องนี้ผมก็พอทราบมาบ้างว่าจะไม่ให้มีการโฆษณา แต่ผมก็สงสัยว่าถ้าไม่มีการโฆษณาแล้วจะหารายได้มาจากไหน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ นี้ เขียนไว้ชัดเจนครับว่า ห้ามรับรายได้จากกองทุนหรืออะไรจากต่างประเทศนี้ผิดรัฐธรรมนูญเลยครับ แต่ที่นี้ผมก็สงสัยว่าถ้าไม่มีโฆษณาจะอยู่ได้อย่างไร มันก็ยากเหมือนกันนะครับ นี่เป็นเรื่องที่ต้องขบคิดกัน จะมีการครอบงำสถานีวิทยุจากนักการเมือง นักธุรกิจหรือไม่ จะมีการตรวจสอบอย่างไรว่าไม่มีการครอบงำเพราะผมเชื่อว่าถ้าโฆษณาก็ไม่มีหารายได้ไม่ได้มันก็จำเป็นนะครับ นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก กระผมก็พยายามคิดมาหลายปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ออกนะครับ แล้วที่ผมทราบมาอีกเรื่องหนึ่งคือ มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ ๑ ท่านบอกว่าถ้าวิทยุ ผมทราบจากสื่อ นะครับ

๑๑๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมธมาศ ๔๘/๑

บอกว่าถ้าวิद्यุชุมชนสามารถให้เผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลวันละ ๒-๓ ชั่วโมง จะไม่เป็นไร จะให้อยู่ แต่ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะลำบาก ซึ่งจริง ๆ ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ ความจริงไม่ใช่ครับ ไม่ใช่หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ นี่คือเท่าที่ผมรู้มานะครับว่า กทช. เป็นผู้รับผิดชอบ ผมก็เลยสงสัยตอนนี้ว่าผมเข้าใจผิดหรือท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ที่เข้าใจผิดกันแน่ ก็อยากให้ทาง กทช. ได้ตอบให้ประชาชนหายสงสัยครับ

ในเรื่องนี้ก็อีกเช่นกัน การตั้งอนุกรรมการดูแลวิद्यุชุมชน ได้ทราบมาว่า รัฐมนตรียังไม่ส่งมาเลยครับ ๕ หรือ ๖ ท่าน ก็ไม่น่าทำงานล่าช้าถึงสอบตก ผมไม่สงสัยเลย ไม่ผ่านครึ่ง ไม่ผ่าน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ที่นี้่อยากถามว่าถ้าสมมุติทางรัฐบาลไม่ส่งรายชื่อมาทาง กทช. จะทำอย่างไร สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้หรือไม่ถ้ามีการดิ่งเกมกัน อันนี้ก็เป็นคำถาม ก็อยากให้ผ่านไปได้โดยเร็วด้วยดีเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นกรรมาธิการรุ่นเดียวกับคุณอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ คุณเชน เพื่อกสุบรณ ก็มี การพูดถึงวิद्यุชุมชนในเรื่องไปแทรกแซงความถี่ของเครื่องบิน ไปรบกวนวิทยุเครื่องบินติดต่อกับภาคพื้นดินไม่ได้ เราเชิญนักบินมา ๒-๓ ท่าน ปรากฏว่ามีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย พวกหนึ่งบอกว่าแน่นอนครับ แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่หรือครับ ไม่ไปแทรกแซงเลย เราก็งงครับ เชิญมา ๒ ครั้งสรุปอะไรไม่ได้ ก็อยากถามว่าที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรกันแน่ มันทับซ้อน มันไปแทรกแซงวิทยุของเครื่องบินจริงหรือไม่ นี่ก็เป็นเรื่องที้อยากให้ตอบให้ชัดเจนครับ

ทีนี้มีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากถามมันเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ต อาจจะเป็นของกระทรวงไอซีที แต่สมัยนี้การติดต่อมันผ่านเข้ามามีถือได้ใช่ไหมครับ สามารถส่งจากอินเทอร์เน็ต เข้ามาถือถือได้เลย เพราะฉะนั้นผมจะพูดตามแผน ๑๐ ที่กล่าวไว้ว่าประเทศไทยมีปัญหาวิกฤติทางด้านจริยธรรมอย่างรุนแรงครับ ผมคิดว่าในส่วนของเกมออนไลน์ (On line) เว็บลามกต่าง ๆ หนึ่งลามก การหลอกลวงต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตสามารถลงเข้ามาในมือถือได้เดี๋ยวนั้นมันไม่ยากเลยครับ ยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นเท่าไรก็มีโอกาส

๑๑๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๔๘/๒

เกิดเหตุการณ์นี้ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของ กทช. ที่จะต้องร่วมมือกับ
กระทรวงไอซีทีเพื่อดูแลเรื่องนี้ครับ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ ผมเคยเป็นอนุกรรมการ
เกมออนไลน์ของคณะกรรมการการสื่อสารชุดที่แล้วยังสรุปไม่ได้เลยครับว่าจะป้องกันอย่างไร
คือเราเล่นแบบปล่อยให้มันผ่านไปก่อนถ้ามีปัญหาแล้วค่อยไล่ตามทีหลัง มันมีบางประเทศ
เขาใช้วิธีอันไหนที่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาถึงจะให้ผ่าน แต่ของเราให้ผ่านหมดครับ
ผ่านหมด ถ้าไม่มีลงหนังสือพิมพ์ ทีวีไม่ออกข่าวว่ามีเสียหาย บางทีเด็กเยาวชนเล่น
เป็นแสนคนไปแล้วเพิ่งไปตามไล่ทีหลังความเสียหายเกิดขึ้นแล้วครับ อันนี้ผมก็อยากทราบว่า
ในแนวทางของท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เพราะต้องเกี่ยวข้องกับท่านแน่นอน
เพราะต่อไปมันจะลงมาในโทรศัพท์มือถือครับ และจริง ๆ ในอนาคตผมก็จะแจ้งให้ทราบ
ในฐานะที่เป็นกรรมการการสื่อสารมา ๑ สมัย มันมีนวัตกรรมใหม่สามารถผ่านไป
ทางสายไฟฟ้าลงไปได้ทุกบ้านเลยครับ สายไฟฟ้าธรรมดานี่ละครับ เราก็เคยคุยกัน
ในคณะกรรมการการสื่อสารหลายครั้งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับ สหรัฐอเมริกาต่อไปในอนาคต
อาจจะแป๊บเดียว สื่อสารจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งได้ในชั่วพริบตาเท่านั้นเอง ซึ่งมัน
ยิ่งอันตรายอย่างมหาศาล ดาบ มีดมันมี ๒ ซม ด้านหนึ่งอาจจะมีประโยชน์ แต่ถ้าเป็นโทษ
ก็อย่างมหันต์ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อดูแลเรื่องนี้ ถ้าเราไม่วางแผน
ผมคิดว่าเยาวชนในภาคหน้าเรื่องจริยธรรมคุณธรรมมันก็ยังลดลงไป ยังมีปัญหา
มากขึ้น จริยธรรมของคนไทยก็ยิ่งลดลงอย่างมาก ผมจึงขอฝากเรื่องนี้ให้ทาง กทช. ได้ช่วย
ดูแลประสานงานกับไอซีทีในเรื่องนี้ด้วย ขอขอบคุณมากครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กลับมามีขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านทศพลครับ

๑๑๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พระราชวรณ ๔๙/๑

นายทศพล เพ็งส้ม (นนทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม ทศพล เพ็งส้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับแรก ที่อยากจะเสนอคณะกรรมการ ในรายงานในหน้าที่ ๓๗ ท่านประธานครับ ปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ประชากรที่ใช้โทรศัพท์มือถือถือถือดี โทรศัพท์พื้นฐานก็ดีหลายล้านคนครับ แต่ปรากฏว่าแนวทางที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ท่านประธาน เชื่อไหมครับว่ามีเพียง ๒๐๐ กว่ารายเท่านั้นเองจากคนที่ใช้โทรศัพท์หลายสิบล้าน ท่านประธานครับ นอกจากหน้า ๓๗ แล้วปรากฏว่าในยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้น ผมยังไม่เห็นว่ามีแนวทางการแก้ไข ปัญหาการร้องเรียนของผู้ใช้บริการนะครับ อันดับหนึ่งปรากฏว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแนวนโยบาย ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๒๕๕๐ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่เคย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเลย จึงทำให้การร้องเรียนของผู้ใช้บริการนั้นน้อยถึงขนาดนี้ ผมเสนอตั้งนี้ครับ ในกรณีที่เป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ ในส่วนของทุกบริษัท หรือแม้กระทั่ง หลังโฆษณาในรายการโทรทัศน์ของทุกบริษัทก็ดีจำเป็นที่จะต้องโฆษณาถึงการติดต่อกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่านประธานครับ เหตุผลที่คนไปร้องเรียนหรือผู้ใช้บริการที่ใช้ไปร้องเรียนน้อยก็คือขาดการประชาสัมพันธ์ เป็นไปได้ครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้นจำเป็นจะต้องเผยแพร่ว่า ให้ผู้บริโภคนั้นได้ทราบถึงว่ามีสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ ปัจจุบันนี้เนื่องจากวินัยการใช้ โทรศัพท์มือถือถือถือดี โทรศัพท์บ้านก็ดีค่อนข้างไม่มี หลาย ๆ รายการที่ทางโทรทัศน์ก็ดี ทางวิทยุก็ดีนาทีละ ๖ บาท นาทีละ ๙ บาท บางท่านเงินเดือนยังไม่มี ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ใช้ค่าโทรศัพท์ถึงเดือนละหมื่นกว่าบาท ๒๐,๐๐๐ บาท ผมมีความจำเป็นที่จะต้องบอก คณะกรรมการว่ามีมาตรการอย่างไรบ้างที่จะควบคุมวินัยการใช้โทรศัพท์มือถือ

อีกประการหนึ่ง การโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่านประธานอาจจะ ยังไม่ทราบนะครับว่าเมื่อการเลือกตั้งคราวที่แล้วมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันในระบบโอน

๑๒๐

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรรณ ๔๙/๒

ผ่านมือถือ เป็นไปได้ไหมครับที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้นจะได้ กำหนดแนวทาง ๑. จำนวนเงินในการโอน ๒. ครั้งหรือจำนวนครั้งในการโอนว่าวันหนึ่ง โทรศัพท์แต่ละเครื่องนั้นสามารถโอนได้แค่ไหน ท่านประธานครับ การที่จำเป็นต้องกำหนด แนวทางต่าง ๆ ที่ผมได้เสนอเมื่อสักครู่นี้เป็นไปได้ไหมครับว่าให้กิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมนั้น อาจจะเป็นสินค้าควบคุมไม่ว่าการบริการก็ดี คุณภาพก็ดีและราคาก็ดี และที่ฝากนะครับ ว่าตอนนี้ทางทีวีมีหลายรายการที่จำเป็นต้องโหวต ผมเชื่อเหลือเกินว่าการใช้วิทยุ ทีวี เพื่อแสวงหากำไรโดยที่ไม่มีวินัยการใช้ย่อมเป็นการบ่อนทำลายเศรษฐกิจ บางคนยังไม่มี งานทำเลยยังซักผ้าหรือเป็นแม่บ้านอยู่แต่ใช้โทรศัพท์ผิดประเภท ก็ฝากท่านประธานไว้ ก็คือการประชาสัมพันธ์ของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้ทราบด้วย

อีกเรื่องหนึ่ง ผมเองได้ประสบกับตัวเองก็คือการติดตั้งโทรศัพท์ที่บ้านนี้ะครับ ผมย้ายโทรศัพท์มาเดือนกว่าติดต่อแล้วถูกปฏิเสธตลอดคือโทรเข้าได้โทรออกไม่ได้ ผมถึง บอกว่าในพื้นที่นนทบุรีทั้งของผมเองกับคุณสมบัติ สิทธิกรวงศ์ ก็ได้รับการร้องเรียนจาก จังหวัดนนทบุรีเป็นประจำเกี่ยวกับการติดต่อกับโทรศัพท์ ขอขอบคุณครับ

๑๒๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๕๐/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านนิยามครับ

นายนิยาม เวชกามา (สกลนคร) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นิยาม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ท่านประธานสภาครับ ผมใคร่ต้องขอแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บริการของกิจการ โทรคมนาคม เนื่องจากเท่าที่ผมดูในรายงานของคณะกรรมการฉบับนี้ โดยหน้าตาแล้ว คณะกรรมการทั้ง ๖ ท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ดูในรายงานโดยท่านสรุปทั้ง ๗ ประการ ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เท่าที่ผมดูในรายงานแล้วส่วนใหญ่ในรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่เป็น นามธรรมมากกว่าครับ ไม่ค่อยเป็นรูปธรรม ผมเองจะขอชี้ประเด็นแสดงความคิดเห็นเพื่อไป ตั้งข้อสังเกตในรายงานฉบับนี้อยู่สัก ๓-๔ ข้อ ๓-๔ ประเด็นในฐานะผู้ใช้ระบบไอที (IT) ที่ถือว่ายุคนี้ไอทีเจริญสุดขีด แต่ในระบบของโทรคมนาคมในวันนี้ผมดูในเรื่องรายงานแล้ว ผมจึงบอกว่าเป็นการรายงานที่เป็นนามธรรมมากกว่า โดยเฉพาะการดูในหน้าที่กำกับดูแล ของกิจการโทรคมนาคมของท่าน ในสมัยหนึ่งบอกว่า การบริการทรัพยากรโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการบริการที่เป็นการส่งเสริม สร้างเสริมให้ผู้ใช้ได้ทั่วถึงและเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ในสมัยหนึ่งเมื่อปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๘ ตอนนั้นผมเป็นนายกสมาคมนักข่าวของจังหวัดสกลนครอยู่ ผมเองมาคิดว่าตอนนั้นนักข่าวของจังหวัดสกลนครมียุคมือถือเกือบทุกคน แต่ปรากฏว่า ไม่ได้มีขออนุญาต ผมเลยคิดว่าน่าจะขออนุญาตให้ถูกต้อง เพราะโดยปกติก็ไปใช้ร่วมกับ คลื่นของตำรวจอยู่ ผมทำหนังสือเรื่องขอใช้คลื่นความถี่ของวิทยุมือถือ ตอนนั้นก็ได้มา แต่ปรากฏว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากตกเกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท แล้วปีต่อมาก็เสียปีละ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท สุดท้ายมาไม่มีเงินให้ต้องขอยกเลิกไป ซึ่งอันนี้ผมมีความคิดเห็น ว่าถ้าจะเป็นการบริการกันจริง ๆ น่าจะให้ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่านี้ เพราะว่า หลังจากนั้นมาถ้าเราไม่ใช้บริการก็ใช้ได้อยู่ เพราะทุกวันนี้ผมไปสังเกตดูว่าหลังจากยกเลิก ไปแล้ว เรายังใช้มือถือกันอยู่ในพื้นที่โดยใช้กับคลื่นตำรวจ ซึ่งต่อมาก็ไม่ได้เสียภาษีอีก คือโดยเจตนารมณ์จริง ๆ สมัยนั้นต้องการให้ผู้ถือข่าวเองเสียภาษีถูกต้อง แต่ปรากฏว่า ทุนต่อภาวะที่ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป แล้วทุกวันนี้เท่าที่ผมสังเกตดูในพื้นที่ของสกลนครเอง

๑๒๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กุลนิษฐ์ ๕๐/๒

มียุคมือถือของไทยบ้านทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะกำหนด ผู้ใหญ่บ้าน อบพร. ก็ตามมีกันอยู่ทั่วถึง แต่ทุกคนผมคิดว่าไม่ได้เสียภาษีถูกต้อง ซื่อกันก็ใช้กันไป สิ่งนี้ก็ฝากถึงทางโทรคมนาคมว่าในลักษณะแบบนี้ กทช. คิดอย่างไร เพราะว่าถ้าให้เขาทำแล้วควบคุมดูแลจริงจังให้ถูกต้อง แต่ปรากฏว่าค่าภาษีแพงเกินไปในการบริการเรื่องนี้ ผมขอฝากเป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าทำได้ขนาดไหน

อีกอันหนึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้พูดไปบ้างแล้วคือ สถานีวิทยุ คลื่นความถี่วิทยุชุมชนทั้งหลายทุกวันนี้เป็นปัญหา ซึ่งท่านเองก็ไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไร คณะกรรมการก็มีแล้ว แต่ก็ยังปล่อยให้เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ ครอบคลุมกัน คลื่นความถี่ของวิทยุชุมชนไปรบกวนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งขณะที่สกลนครเองสถานีดีเลย์ (Delay) บนภูพานอยู่ใกล้ยังได้รับความเดือดร้อนขนาดนั้น ถ้าหากไกลไปกว่านั้นซึ่งเป็นจังหวัดนครพนมหรือออกทางอื่นไป ผมว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นวิทยุชุมชนมากขึ้น เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทาง กทช. เองน่าจะนำมาทบทวน และหลายอันที่มันยังค้างอยู่ ซึ่งท่านเองก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่บริการ แต่ในส่วนบริการของท่านนั้นยังบกพร่อง ในความคิดผมยังบกพร่อง เพราะฉะนั้นท่านน่าจะคิดว่าทำอย่างไรมันถึงจะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลกันอย่างจริงจัง

๑๒๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๕๑/๑

โดยเฉพาะเรื่องการบริการผมถือว่าเป็นหัวใจ แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ผมว่ายังอีกห่างไกล และรายงานฉบับนี้เท่าที่ผมเปิดดูถึงแม้จะไม่ละเอียดนัก แต่ก็ดูแล้วมันเป็นรายงานที่ไม่สมบูรณ์ ในความคิดผม ไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีรายละเอียดในรายงาน เพียงพูดบอกอันนี้ ร้องเรียนเท่านี้รายเท่านี้ ซึ่งร้องเรียนเรื่องอะไร อย่างไรไม่ค่อยพูดถึง โดยเฉพาะท่านบอกว่าเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นท่านได้กำกับดูแล บริการ ตรวจสอบไป ๔-๕ จังหวัดในลักษณะนี้ ในปี ๒๕๕๐ ทำไม่ไม่ดำเนินการให้มากกว่านี้ จริงอยู่การอบรมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตนั้น เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของ กทช. แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะดูแลกำกับอย่างจริงจัง ผมเองเคยเข้าอบรมเหมือนกันในสมัยก่อน แต่ก็ทำไปเป็นเรื่องธุรกิจเสียมากกว่าในผู้จัดการอบรม ไม่ได้ทำอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นในเมื่อคณะกรรมการของเรามีอย่างสมบูรณ์ ณ วันนี้ ทำไม่เราจะทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรืออย่างไร ซึ่งผมเองขอตั้งข้อสังเกตเท่านี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านสงกรานต์ครับ

นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร (นครสวรรค์) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ นครสวรรค์ ผมได้อ่านรายงานของทาง กทช. ก็ทราบว่าเป้าหมายทั้ง ๗ ด้านของทาง กทช. นั้นส่วนหนึ่งผมคงไม่อ่านทั้งหมด ก็คือ การกำกับดูแล บริหารทรัพยากร เสริมสร้างการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและคุ้มครองผู้ใช้บริการ เมื่อผมอ่านมาถึงหน้า ๓๕ ผมก็พบว่ามีกำหนดไว้ในแผนว่า ในปี ๒๕๕๒ นี้จะให้มีการจัดโทรศัพท์สาธารณะจำนวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ จะติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์สาธารณะ ๔,๐๐๐ สถานีอนามัย แล้วก็จัดบริการ ๗,๖๐๐ เลขหมายให้กับคนพิการท่านประธานครับ ผมมีข้อติดใจนิดหนึ่งว่า ทำไมโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้ทุกวันนี้จึงสามารถใช้เฉพาะโทรออกอย่างเดียววนะครับไม่สามารถโทรเข้าได้ อันนี้เป็นประเด็นที่ติดใจผมมานานนะครับ ผมเองนั้นมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมมาก่อนนะครับ ผมทราบนะครับว่าโทรศัพท์ทุกเลขหมาย ทุกที่ ทุกเบอร์จะมีเบอร์ประจำอยู่แล้ว แล้วการที่จะให้โทรศัพท์นั้นสามารถใช้โทรกลับได้นั้นแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับ ท่านประธาน

๑๒๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐวัฒน์ ๕๑/๒

ลองคิดดูแล้วกันนะครับในหมู่บ้านชนบทที่ไกล ๆ บางที่เขาไม่มีมือถือ เขาไปใช้โทรศัพท์สาธารณะแต่เขามีเงินเพียงบาทสองบาท ถ้ามีเบอร์ประจำตู้โทรศัพท์สาธารณะนี้เขาสามารถจะหยอดโทรศัพท์เพียงบาทเดียว โทรไปบอกเลขหมายปลายทางซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่เขา หรือผู้ปกครองนะครับว่าเดี๋ยวโทรเสร็จแล้วให้โทรกลับมาที่หมายเลขนี้นะ ซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็สามารถจะโทรกลับมาโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว อันนี้ผมมองในแง่ทางวิศวกรรมศาสตร์ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แล้วก็ลดการพึ่งพาการใช้โทรศัพท์มือถือในหมู่บ้านด้วย แล้วก็ยิ่งที่ผมอ่านจากหน้า ๓๕ นี้ครับ การที่ทาง กทช. มีนโยบายที่จะไปเพิ่มเลขหมายให้กับพี่น้องในชนบทนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าจะให้ความสะดวกกับพี่น้องในชนบท ฉะนั้นถ้าท่านจะกรุณาเข้าไปที่องค์การโทรศัพท์ที่ใส่เลขหมายประจำตู้โทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดช่องให้สามารถโทรกลับมาได้นี้ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วถือว่าการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะครับ ผมคิดว่าอันนี้ประโยชน์ที่มันได้นะครับ ข้อ ๑ การกระทำแบบนี้แทบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็ข้อ ๒ จะลดการพึ่งพาโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตอนนี้นะครับ แล้วข้อสุดท้ายก็ไปตรงกับนโยบายของทาง กทช. เลยก็คือว่าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป กระผมคงฝากเรื่องเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

เชิญคุณจะทำอย่างไร

๑๒๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ดวงใจ ๕๒/๑

นายเจอะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม เจอะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ ตามที่กระผมได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ ที่มารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ กระผมขออนุญาตเรียน ท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่า กระผมขออนุญาต เรียนถามท่านในประเด็นข้อ ๕ เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความมั่นคง สาธารณประโยชน์อื่น ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ กระผมได้ดู ในการรายงานของ กทช. ว่าน่าจะให้มีการสนับสนุนในเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและความมั่นคง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเพื่อขยายการสื่อสารในพื้นที่ห่างไกลโดยนำเอาระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารไปประยุกต์การใช้งานด้านอื่น ๆ นี่เป็นโครงการที่ดี เท่าที่ผมดูว่าเป็นโครงการ ที่น่าจะสนับสนุนและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทและมีความสำคัญ และผมก็ขอชื่นชมว่าท่านได้มีกรอบความคิดในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้โอกาสกับประชาชน ซึ่งอยู่ในชนบทให้มีความเท่าเทียมกันกับเมืองที่มีความเจริญแต่ผมย้อนกลับไปดูว่าโครงการ ในการจัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อนักเรียนในชนบทสภาพข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เป็นตาม แผนที่ท่านได้พูดถึง กระผมขออนุญาตเรียนถึงข้อเท็จจริงว่าอย่างในกรณีการเข้าถึงข้อมูล สื่อสารสารสนเทศซึ่งมีความสำคัญ ซึ่งในระบบการศึกษา ณ วันนี้ต้องมีความก้าวหน้า ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์นี้เป็นฐานข้อมูล เป็นห้องสมุด เพื่อค้นคว้า โดยเฉพาะเพื่อนข้าราชการครูซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลแต่สามารถค้นหา ความรู้และสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ แม้กระทั่งการอยู่ในพื้นที่ชนบทก็สามารถจะติดต่อถึงหน่วยงานซึ่งอยู่ในระดับประเทศได้ ในขณะเดียวกัน ผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าอย่างในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้อินเทอร์เน็ต ในพื้นที่โรงเรียนที่กั้นดาร์จะมีความสำคัญที่จะสามารถให้ข้าราชการครูหรือพื้นที่ซึ่งอยู่ใน ชายแดน ข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ดีซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีผลกระทบในด้านความมั่นคง

๑๒๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ดวงใจ ๕๒/๒

สามารถจะติดต่อสื่อสารได้ แต่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างไปยังท่านคณะกรรมการเพื่อได้ติดตามผลว่า ในสภาพข้อเท็จจริงนั้นมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ท่านได้ว่าเลย กระผมได้เรียนและสอบถามได้ข้อมูลมาจากพื้นที่ภายในโรงเรียนในชนบทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านมีคอมพิวเตอร์แต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถจะสื่อสารติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ จนว่าบางโรงเรียนที่มีเงินบ้างก็ต้องไปซื้อจันดาวเทียมไอพีเอส สตาร์ (IPS Star) เข้ามาติดตั้งด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทางคณะกรรมการ กทช. จะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความมั่นคงด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกอีก ๔ อำเภอ ท่านจะต้องให้ความสำคัญต้องให้การดูแล อย่างน้อยที่สุดในการสื่อสารบางครั้ง ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนี่นะครับ ถึงแม้จะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้บางครั้งไม่สามารถที่จะใช้ได้ แต่หากเราให้การสนับสนุนด้านดาวเทียมหรือจันดาวเทียมให้กับโรงเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูหรือหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้ ผมไม่ทราบว่าคุณมีโครงการและแผนงานที่จะช่วยหรือสนับสนุนโครงการอย่างนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคงอย่างทั่วถึงได้หรือไม่อย่างไร หรือว่าท่านมีแผนงานแล้ว ถ้าท่านมีแผนงานท่านจะสนับสนุนไปยังในพื้นที่ภาคใต้ได้เมื่อไร และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมมาดูที่ท่านทำอยู่ก็มีความสำคัญครับ --

- ๕๓/

๑

๑๒๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๕๓/๑

ถ้าท่านได้ทำประเด็นเหล่านี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากและมีความสำคัญจริง ๆ ก็คือโครงการ ๕.๒.๒ โครงการสาธารณสุขสู่ถิ่นกันดาร ณ โรงพยาบาลสาธารณสุข อย่างที่ท่านได้เคยทำไว้ที่จังหวัดพังงา กระผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันนี้ ๑. เราพูดถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัญหาความไม่สงบ ปัญหาของคนเสียชีวิต ปัญหาของคนที่ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือ ซึ่งผมมาดูในโครงการที่ท่านได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ วันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านครับ แต่เห็นด้วยกับท่านไม่ใช่ที่ท่านต้องไปทำ อยากจะให้ท่านนำโครงการของ กทช. นำเอาระบบโทรคมนาคมไปประยุกต์ใช้ในด้านสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเมื่อมีคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจะนำสู่หรือการวินิจฉัยโรคของแพทย์ในโรงพยาบาลซึ่งขาดแคลนอยู่แล้วนี่นะครับ ถ้าท่านมีโครงการนี้เข้าไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องใช้การติดตั้งสื่อสารในระบบซีดีเอ็มเอ (CDMA) นี่นะครับ โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยโรคจะเป็นการช่วยบรรเทาและการวินิจฉัยโรคของผู้คนที่เจ็บป่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีและเป็นโครงการที่สำคัญ แต่ผมกลับไปเห็นว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องโครงการนี้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลย ในขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหน่วยงานมีปัญหา แต่สิ่งที่สำคัญของผู้คนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเมื่อเขาได้รับความเจ็บป่วยเขาต้องการการเยียวยา สิ่งสำคัญเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที่ประชาชนเขาต้องการมากที่สุดก็คือแพทย์ พยาบาล แต่การที่แพทย์ พยาบาลที่จะต้องอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ก็ต้องยอมรับอีกครับว่า บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกขาดแคลน การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยแพทย์เฉพาะด้านก็ขาดแคลน สิ่งเหล่านี้ครับ โครงการที่ท่านได้ทำไว้ที่จังหวัดพังงา ขอให้ท่านได้ทำใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านจะต้องทำ ท่านเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะ

๑๒๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๕๓/๒

ไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตท่านประธานอีกนิดหนึ่งครับว่า ผมขออนุญาตกลับไปดูในข้อ ๗ ในการเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ณ บัดนี้ก็มีความสำคัญครับ จากสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ วันนี้เราต้องยอมรับว่ามีผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมต่อโลก เป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือไม่กี่วันมานี้ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศพม่าก็เกิดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งวันนี้ก็เกิดปัญหาเหล่านี้ ผมได้เคยพูดถึงในสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยยื่นญัตติในเรื่องรอยเลื่อนมีพลังในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เมื่อเดือนที่แล้วนี่นะครับ ซึ่งในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัย และสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ในเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเหล่านี้ แต่สิ่งที่ผมเสียใจในการพิจารณานั้น คือทางสภาไม่ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเข้าไปศึกษา แต่สิ่งที่ผมอยากพูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของ กทช. ก็คือ ในการจัดทำนโยบายและแผนในการเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศจีนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ท่านจะสนับสนุนได้อย่างไร โดยเฉพาะที่ท่านรับผิดชอบในด้านโทรคมนาคม ถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นในประเทศนี้ครับ เราต้องยอมรับว่า ทั้งไฟฟ้า ทั้งทุกอย่างดับหมด แต่สิ่งที่ กทช. มีความสำคัญ คือท่านมีวิธีการใด หรือมีแผนงานอย่างไร ถ้าหากทุกส่วนแม้กระทั่งโทรศัพท์ถูกทำลายลง ท่านมีแผนงานที่จะต้องให้แผนงานอะไร พิเศษหรือไม่ที่จะให้คนสามารถสื่อสารได้ระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แสดงถึงความเดือดร้อนของเขาได้ -----

๑๒๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สายชล ๕๔/๑

ซึ่งเป็นตัวอย่างก็คือในประเทศจีนในขณะนี้ ในประเทศพม่าในขณะนี้การสื่อสารตัดขาดหมดทุกอย่างไม่สามารถที่จะรายงานได้ แต่สิ่งที่ผมมาดูในการรายงานของ กทช. แล้วท่านไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำนะครับ ผมรู้ครับ ผมอ่านแผนงานที่ท่านทำไว้ แต่ท่านทำเพียงร่างแผนเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ผมถามว่าร่างแผนเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ณ วันนี้ ท่านได้เตรียมแผนไว้เรียบร้อยหรือยัง ร่างอย่างนี้เสร็จหรือยัง พร้อมทั้งจะนำไปสู่นโยบายในการปฏิบัติได้หรือไม่หากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นที่ใด แต่ทางธรณีวิทยาได้ให้ข้อมูลที่สำคัญก็คือต้องระมัดระวัง การเตรียมความพร้อมเหล่านี้เราสามารถที่จะลดอัตราความเสี่ยง อัตราการเสียชีวิตของประชากรของประเทศได้ เราไม่สามารถจะหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้ แต่เราจะสามารถบรรเทาหากเรามีการเตรียมพร้อม หากหน่วยงานของรัฐบาลทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการที่จะประสานงานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าหากมันเกิดท่านมีแผนงานรองรับและสามารถที่จะดำเนินการได้เลยหรือไม่อย่างไร ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากพ่วงนี้เราจะประชุมกันเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ แล้ววันนี้ก็น่าจะเลิกสักประมาณสามทุ่ม ก็มีเวลา ๓ ชั่วโมง และพ่วงนี้ก็อยากจะขอเลิกสักประมาณบ่ายสี่โมงนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาก็คงมีจำกัด แต่เรื่องที่เราจะพิจารณากันต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล แล้วต่อจากนั้นก็จะมีเรื่องญัตติเรื่องที่ทำกินถึง ๒๑ ญัตติ ผมกังวลว่ากระทู้ถามเรื่องที่ทำกินจะไม่มีเวลานะครับ เพราะวันนี้ถ้าต่อจากนี้แล้วใช้เวลาเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ถ้าใช้เวลามากเวลาก็น่าจะหมดก็คงพิจารณาได้แค่นี้ อย่างมากก็อาจจะขอหยิบยกเรื่องขยายเวลาของคณะกรรมการวิสามัญอีก ๒ ชุดขึ้นมา แล้วก็คงปิดอยู่แค่นี้ แล้วพ่วงนี้มาว่ากันในเรื่องของการหารือ เริ่ม ๑๑.๐๐ นาฬิกา หารือกันอีก ๑ ชั่วโมงก็เที่ยงแล้ว แล้วก็มาตามด้วยกระทู้ถามแห่งและกระทู้ถามสด ก็ไปถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกาแล้ว

๑๓๐

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๕๔/๒

เพราะฉะนั้นเรื่องที่ทำกินเฉพาะ ๒๑ ญาติก็ใช้เวลาน่าจะมีส่วน ๔-๕ ชั่วโมง ก็เลยหารือที่ประชุมว่าเราจะทำกันอย่างไรดี ถ้าอยากจะให้ครอบคลุมทั้งหมดที่ผมพูดมาก็น่าจะต้องช่วยกันให้กระชับ เพื่อที่จะได้พิจารณาครอบคลุมไปทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่ทำกิน ๒๑ ญาติ เพราะฉะนั้นในเรื่องของรับทราบรายงานเรื่องนี้คงเหลืออีกสัก ๒ ท่านที่เห็นยกมืออยู่ ก็ขอให้กระชับนะครับ เพื่อที่จะได้ไปที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ก็คงน่าจะใช้เวลาไม่มากก็ขอความร่วมมือกับพวกเราถ้าไม่จำเป็นก็คงอยากจะให้อภิปรายให้กระชับขึ้นท่านเห็นยกมือมีอะไรครับ เชิญครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ท่านประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน์ ในฐานะของเลขานุการวิปพรรคประชาธิปัตย์ ถือโอกาสสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับที่ท่านประธานได้หารือในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ เรื่องที่พ่วงนี้หมายความว่าสภาแห่งนี้จะปิดตอน ๑๖.๐๐ นาฬิกาใช่ไหมครับ ในวันพฤหัสบดีไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือครับ ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เป็นงานของคุณแม่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ที่นี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียว เป็นไปได้ก็อยากจะไปร่วมงานของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ก็ไม่ทราบสมาชิกเห็นอย่างไรนะครับ แล้วตอนนั้นก็เหลือผมอยู่คนเดียวครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : ผมขออนุญาตเสนออย่างนี้ได้ไหมครับ ท่านประธานเดี่ยวอีกสักครู่หนึ่งขอทางวิปของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านได้คุยกันนิดหนึ่งนะครับ

๑๓๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จรรยา ๕๕/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ดีครับ

นายธนิตพล ไชยนันทน์ (ตลก) : นิดหนึ่งครับท่านประธาน ส่วนของญาติที่ ยังก้างอยู่ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ผมเห็นว่าเรื่องที่ติดเป็นญาติที่มีผู้เสนอ อภิปราย รวมทั้งผู้เสนอญาติหลายท่าน ผมเกรงว่าถ้าวันนี้ต่อให้มีสมาชิกอภิปรายจบแค่นี้ ก็คงจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของเวลาที่จะอภิปรายต่อในเรื่องของญาติจนจบในวันพฤหัสบดี ได้แน่นอนนะครับ ขอให้ท่านประธานได้ช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของเวลาว่าจะเป็นไปได้ไหมว่า เราจะอภิปรายกันยาวหน่อย แล้วก็หาทางออกในเรื่องของวันพฤหัสบดีว่าจะปิดข้านิดหนึ่งครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : วันพฤหัสบดีเรื่องหรือก็อาจจะต้องขอความกรุณานะครับ พอเปิดมาเราก็เข้าระเบียบวาระเลย เรื่องกระทู้ถาม แล้วการถาม การตอบ ก็อยากจะให้ยึดข้อบังคับกระชั้นก็จะใช้เวลาไม่มาก เพราะฉะนั้นกระทู้ถามทั่วไปกับกระทู้ถามสดก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง บ่ายโมง ก็น่าจะจบ และมีเวลาเหลืออีก ๓ ชั่วโมงก็ว่ากันในเรื่องของญาติ ๒๑ ญาติ แต่วันนี้เรา อาจจะเริ่มเรื่องนี้ไปได้สักชั่วโมงหนึ่งถ้าช่วยกันนะครับ ญาติ ๒๑ ญาติก็น่าจะได้หลายญาติแล้ว ฉะนั้นก็ขอความกรุณาวิปลองหารือกันดูนะครับ แล้วก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกด้วย ถ้ากระชั้นได้ก็อยากให้การกระชั้นครับ ผมขอเป็น ๒ ท่านสุดท้ายเลยได้ไหมครับ ในเรื่องนี้จะได้ ไม่ต้องเสียเวลา ท่านอำนวยมีอะไรครับ

นายอำนวย คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จากการที่ท่านประธานได้หารือในเรื่องของการประชุมในวันนี้ว่าในเรื่องของน้ำบาดาล ผมอยากเสนอท่านประธานต่อที่ประชุมนะครับว่า อยากจะให้เลิกในช่วง ๑๘.๓๐ นาฬิกา และหลังจาก ๑๘.๓๐ นาฬิกา ก็จะเริ่มดำเนินการอภิปรายในเรื่องที่ดินทำกิน แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อภิปรายผมอยากเสนอในที่ประชุมนี้ว่าน่าจะจบคืนนี้ ให้คนละ ๒๐ นาทีผมว่าน่าจะจบ ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะเลิกสักเที่ยงคืนก็ได้ครับท่านประธาน มันอาทิตย์สุดท้าย แล้วครับ

๑๓๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จึรณุช ๕๕/๒

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียว นะครับ เอาอย่างนี้ ผมจะลองดู พวกเราถ้ากระชั้นได้ก็ขอ
ความกรุณานะครับ เอาตามนี้ไปก่อน ซึ่งผมจะขออนุญาตดำเนินการตามนี้นะครับ
หลังจากจบเรื่องนี้แล้ว ต่อไปก็เป็นกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พอจบเรื่องกองทุนตรงนี้
แทนที่เราจะไปที่ญาติเรื่องที่ทำกินเลย ผมขออนุญาตนำเรื่องการขยายเวลาของ
คณะกรรมการวิสามัญอีก ๒ ชุดขึ้นมาพิจารณา ก่อน เพราะใช้เวลาไม่มากนัก
แล้วถึงเข้าสู่ญาติเรื่องที่ทำกิน ๒๑ ญาติดีอย่างนั้นดีไหมครับ

(ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมถือว่าที่ประชุมมีมติตามนี้นะครับ ผมขออนุญาตดำเนินการ
ตามนี้เลยนะครับ ขอเป็น ๒ ท่านสุดท้ายครับ ท่านประเสริฐ แล้วท่านนคร มาฉิม ครับ

นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ (ยะลา) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
กระผม นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ส.ส. จังหวัดยะลา พรรคประชาธิปัตย์ครับ
ท่านประธานครับ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๐ ต่อสภาในวันนี้ สาระสำคัญของการรายงานมีอยู่
๔ ประการครับ

ประการที่ ๑ เป็นเรื่องของภารกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี ๒๕๕๐
มีอยู่ ๖ ข้อ

ประการที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานของ กทช. ประจำปี ๒๕๕๐ มีอยู่ ๗ ข้อ

ประการที่ ๓ ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี ๒๕๕๐

ประการที่ ๔ แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๑ มีอยู่ด้วยกัน ๘ ข้อ

ท่านประธานครับ แต่ที่ผมสนใจไม่ได้ อยู่ในรายงานเล่มนี้ ที่ผมสนใจเป็นปัญหา
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบ้านผมด้วยครับคือ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ปัญหาความไม่สงบมีเหตุการณ์รุนแรงมา

๑๓๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จึรนูช ๕๕/๓

ตั้งแต่วันที่ ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ความรุนแรงส่วนใหญ่ที่มีการระเบิด ผลมาจากการใช้อุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถือในการจุดระเบิด ผมอ่านรายงานทั้งหมด ผมไม่เคยเห็นว่าทางคณะกรรมการจะเขียนรายงานหรือมีแนวคิดในด้าน ๓ จังหวัดนี้ ช่วยชาติแก้ปัญหาความไม่สงบได้ประการใด เหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ มา -----

- ๕๖/๑

๑๓๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๕๖/๑

ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้การใช้โทรศัพท์มือถือระบบบัตรเติมเงินไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน หลังจากมีเหตุการณ์รุนแรงในปี ๒๕๔๗ มา รัฐบาลก็มองว่าการจดทะเบียนมือถือ การจดทะเบียนโดยใช้อุปกรณ์มือถือในการจดทะเบียนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาบ้านเมืองเกิดความรุนแรง ก็มีการขึ้นทะเบียนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะระบบไหน ทุกระบบ ไม่ว่าจะในระบบรายเดือนหรือระบบเติมเงินต้องขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น ตั้งแต่ขึ้นทะเบียน มาจนปัจจุบันหลายปีแล้ว ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่สามารถแก้ไข ได้ตามที่ขึ้นทะเบียน ตามที่คาดหวังว่าขึ้นทะเบียนแล้วแก้ไขได้จริง ผมจึงมีคำถามสั้น ๆ ถามข้อเดียวครับ ถามว่าท่านจะมีส่วนร่วมหรือมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหาความรุนแรง ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อุปกรณ์มือถือหรือคลื่นสื่อสารของท่านนี่นะครับ เป็นการแก้ปัญหาให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านนครเชิญครับ

นายนคร มาฉิม (พิชณูโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิชณูโลก พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาต ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสั้น ๆ ก็คือ บางพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐานด้วย แล้วก็อยากจะให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน ให้ทั่วถึง เพราะเท่าที่ท่านวางแผนไว้ ๑๒,๐๐๐ เลขหมาย จำนวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน ผมว่ายังไม่เพียงพอ และที่สำคัญที่สุดก็คือบางที่ บางหมู่บ้านมีอยู่แล้ว มีโทรศัพท์พื้นฐาน อยู่แล้ว แต่ว่าเสียบ่อยมากแล้วก็ไม่มีคนไปดูแล ไม่มีการไปซ่อมแซม ผมไม่ทราบว่ามันจะ ส่งผลเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของโทรศัพท์มือถือหรือไม่ ก็ฝากเป็นข้อสังเกตนะครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านชี้แจงไหมเชิญท่านเศรษฐสุพรครับ

๑๓๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๕๖/๒

นายเศรษฐสุพร คุศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม
ศาสตราจารย์เศรษฐสุพร คุศรีพิทักษ์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับมอบหมาย
จากท่านประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้มาทำหน้าที่ในการชี้แจง
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแทนในวันนี้ ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณ
ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำถาม ให้คำแนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งบางท่าน
ก็ให้ข้อตำหนิติเตียน บางท่านให้กำลังใจ บางท่านให้ความเห็นในการทำงานของ กทช.
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้มีคำถามและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ผมจดไว้ ๕๕ ข้อ
ด้วยกันนะครับท่าน ซึ่งถ้าให้ตอบแต่ละข้อ ข้อละ ๒ นาทีก็ต้องเป็น ๑๐๐ นาทีแล้ว
แต่จะขอความกรุณาอย่างนี้ครับว่าจะตอบโดยภาพรวมทั้งหมด เพราะว่าคำถาม
หลาย ๆ คำถามซ้ำกันซ้อนกันและใกล้เคียงกัน คำถามที่ ๑ ถามว่าทาง กทช. เองได้ติดตามดูแล
เรื่องผลสำรวจเปรียบเทียบสถานภาพของกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นเป็นอย่างไรบ้าง ก็ขอเรียนว่าในกิจการโทรคมนาคมมีตัวชี้วัดว่าแต่ละประเทศ
จะมีระดับการพัฒนามากน้อยแค่ไหนเพียงใด ในระยะหลังนี้ก็ดูจาก ๑. จำนวนเลขหมาย
โทรศัพท์ที่มีการใช้งานในประเทศ ๒. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และ ๓. จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ที่มีความเร็วสูง ก็ขอเรียนว่าในประเทศไทยเรามีเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ประมาณ
๘ ล้านเลขหมาย มีการใช้งานประมาณ ๗ ล้านเลขหมายเศษ ยังไม่เต็มทั้ง ๘ ล้านเลขหมาย
มีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือที่มีเลขหมายใช้งานอยู่ประมาณ ๕๔ ล้านเลขหมาย

๑๓๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๕๗/๑

เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วก็เป็นจำนวนประมาณ ๖๒ ล้านเลขหมาย คือเกือบเท่ากับจำนวนประชากรของประเทศไทย ส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีประมาณ ๑๓ ล้านเลขหมายเศษ ส่วนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีผู้ใช้งานประมาณ ๒ ล้านเลขหมายก็อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบการพัฒนาของประเทศไทยในกิจการโทรคมนาคม

คำถามที่ ๒ ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แล้วก็พูดถึงว่าการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ยกตัวอย่าง เช่น ระบบโทรศัพท์ยุคที่ ๓ หรือที่เรียกว่า ๓ จี หรือระบบที่เป็นบรอดแบนด์ ไวร์เลส แอคเซส (Broadband wireless access) หรือโทรศัพท์ไร้สายความเร็วสูง ประเภทไวไฟ ไวแมกซ์ ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า กิจการโทรศัพท์ยุคที่ ๓ เป็นกิจการที่ถ้าเข้าระบบที่ใช้คลื่นวิทยุ ในยุคที่ ๓ ต้องเป็นคลื่นในกลุ่มที่ทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดไว้เป็นย่าน ๒.๑ กิกะไบต์ ส่วนคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยเรานี้ก็มีระบบที่ใช้ตั้งแต่แรกเริ่มเรามีเลยย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ ๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ๑,๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ แล้วก็มีการจัดสรรย่าน ๒.๑ กิกะไบต์ ไปด้วย เพราะฉะนั้นการพัฒนาจากระบบปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นยุคที่ ๒ หรือ ๒.๕ จี (๒.๕ G) มาสู่ยุคที่ ๓ นี่นะครับ ก็จะมีวิธีการที่กระทำได้ ๒ อย่าง อย่างที่ ๑ ก็คือมาใช้ระบบคลื่นใหม่เลย ซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าจริง ๆ แล้วได้มีการจัดสรรคลื่นสำหรับใช้ในกิจการ ๓ จี โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ได้จัดสรรให้ทางตอนนั้น ทศท. กับ กสท. เพื่อใช้งานร่วมกันนะครับ ตอนนั้นผมจำได้แม่น เพราะผมเป็นผู้อนุญาตเองตอนที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่นะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานเต็มที่ในลักษณะที่เป็น ๓ จี ส่วนคลื่นปัจจุบันนี้ที่ใช้งานอยู่นี้ โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีแล้วสามารถที่จะมีการที่เรียกว่าพัฒนามาสู่ระบบ ๓ จีได้ โดยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับท่านประธาน ก็คือระบบ ไมเกรชั่น (Migration) จากเทคโนโลยีปัจจุบันมาเป็นยุค ๓ จี ซึ่งตอนนี้ก็มีการมาขออนุญาตดำเนินการส่วนนี้ แล้วเราก็ดำเนินการให้ตามที่คุณประกอบกิจการเขาต้องการ และเมื่อได้ไปแล้วนี่ก็จะมี หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ กติกาที่จะสามารถดำเนินการได้ตามที่ กทช. กำหนด ส่วนเรื่องไวไฟ

๑๓๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ราชันีพร ๕๗/๒

ไวแมกซ์ ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าขอเรียนรวมกับเรื่องคลื่นความถี่ครับ การบริหารจัดการคลื่นความถี่ บังเอิญตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ ตอนนั้นมีผลทำให้ออกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ปี ๒๕๔๓ ซึ่งกำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแล ๒ องค์กร คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กสช. แต่บังเอิญ กสช. ยังไม่มาครับ กทช. เพิ่งมาเมื่อปี ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับ บังเอิญในกฎหมายนี้เขียนเอาไว้ว่าเรื่องการบริหารจัดการเรื่องคลื่นวิทยุหรือคลื่นความถี่กฎหมายเขียนเอาไว้ว่าให้ กทช. และ กสช. ต้องจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็ให้จัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่วิทยุของชาติขึ้นมา โดยทำร่วมกับทาง กทช. กับ กสช. ทีนี้ตอนที่ กทช. มาแล้วยังไม่มี กสช. นั้นะครับ เราก็มีปัญหาว่าเมื่อยังไม่มี กสช. นี้ยังไม่มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ได้หรือไม่ เราจึงได้สอบถามและหารือไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านก็ได้กรุณาให้คำแนะนำวินิจฉัยมาว่าเมื่อยังไม่มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แต่ กทช. ได้มีการจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ให้ใช้แผนแม่บทเป็นแนวทาง ตารางกำหนดคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติ ซึ่งเดิมที่เคยทำไว้สมัยที่กรมไปรษณีย์โทรเลขรับผิดชอบก็ได้สอบถามไปว่าจะใช้ตารางกำหนดคลื่นความถี่อันนั้นได้ไหม ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านกรุณาแนะนำว่าใช้ไม่ได้ แต่ขอให้ใช้ตารางกำหนดคลื่นความถี่วิทยุของโลกที่สหภาพโทรคมนาคมกำหนดไว้ -----

๑๓๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๕๘/๑

ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าตารางกำหนดคลื่นความถี่เดิมที่เราทำไว้ก็สอดคล้องกับตารางกำหนดคลื่นความถี่ของโลกที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนดเอาไว้เนอะครับ แล้วท่านก็บอกว่าเงื่อนไขข้อที่ ๓ ก็คือต้องมีการจัดทำแผนความถี่วิทยุในแต่ละย่านที่จะจัดสรร ซึ่งอันนี้ทาง กทช. ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากแผนความถี่วิทยุเดิมที่ทำโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุที่มีอยู่ในสมัยก่อนได้ทำไว้ เพราะตอนนี่รับมาเป็นแผนความถี่ของทาง กทช. เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏว่าแผนคลื่นความถี่เกี่ยวกับเรื่องไวแมกซ์ ไวไฟนี่ยังไม่ได้ทำครับ ตอนที่มาเป็น กทช. นี้ สมัยกรมไปรษณีย์โทรเลขยังไม่มีเพราะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนามานะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทำแผนความถี่ทางด้านนี้ก็ปรากฏว่ามีข้อถกเถียงกันมากกว่าจะใช้คลื่นในย่านไหนสำหรับใช้ในกิจการไวแมกซ์ ก็จะมีตั้งแต่ย่าน ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๕ เป็นต้น ๕.๘ และย่าน ๗.๗ อะไรอย่างนี้นะครับ ดังนั้นก็ยังหาข้อยุติไม่ได้เราก็เลยออกเป็นแผนชั่วคราว เพื่อให้มีการทดลอง ทดสอบ ก็มีการมาขออนุญาตไปทดลอง ทดสอบประมาณ ๑๕ รายก็จะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน หลังจากนั้น ๓ เดือนเมื่อมีการทดลอง ทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับปรุงทำแผนไวแมกซ์ ไวไฟเมื่อทำแผนเสร็จแล้วก็จะสามารถจัดสรรคลื่นสำหรับ ไวไฟ ไวแมกซ์ ได้ เรื่องนี้ก็ขอทราบเรียน

สำหรับข้อที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นทางการที่มีประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมว่าเท่าที่ทราบยังรู้สึกว่าจะไม่มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นทางการที่แท้จริง อันนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมของไทยในปัจจุบันนี้มี ๒ ลักษณะนะครับ ลักษณะที่ ๑ เป็นกลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมจาก กทช. ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้รับใบอนุญาตทางด้านโทรคมนาคมและทางด้านอินเทอร์เน็ตนี้รวมกันแล้วประมาณ ๑๖๐ ราย จากเดิมที่มีผู้ดำเนินการเพียง ๒ ราย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่กฎหมายเรียกว่าได้รับอนุญาต หรือสัญญา หรือสัมปทานจากองค์กรของรัฐ เช่น บริษัทโทรศัพท์มือถืออีกรายใหญ่ทั้ง ๓ ราย ที่เป็นคู่สัญญาในลักษณะที่ได้สัญญาหรือสัมปทานจากองค์กรของรัฐนะครับ ซึ่งตรงนี้มีประเด็นปัญหาที่ทำให้ทาง

๑๓๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุทธาทิพ ๕๘/๒

กทช. เองก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบได้ เพราะว่าภาระหรือเงื่อนไขตามสัญญาความร่วมมือการทำงานหรือสัญญาสัมปทานนี้ยังเป็นภาระที่ไม่ได้รับการแก้ไข และตรงนั้นเป็นสัญญาสัมปทานหรือสัญญาความร่วมมือการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางรัฐบาล ทาง กทช. กฎหมายไม่ได้เขียนให้ไปเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการตรงนี้ ก็เป็นประเด็นที่ยังติดค้างกันอยู่นะครับ

ส่วนปัญหาถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคม หรือที่รู้เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า อินเทอร์เน็ตคอนเน็คชันชาร์จ อันนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า การเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นหลักการที่สำคัญที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมปี ๒๕๔๔ ว่าให้ทาง กทช. นี้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการที่จะให้มีการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย และต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโครงข่ายที่เป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาขอใช้หรือเช่าใช้ได้ด้วย อันนี้ทาง กทช. ก็ทำหลักเกณฑ์ออกมาแล้ว แต่ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นจากเรื่องเดิมที่ทางหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ให้บริการขออนุญาตเอเย่ชื่อก็คือทางด้านบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ท่านก็ยังมีสัญญาในลักษณะที่เป็นค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ท่านทำกับภาคเอกชนอยู่ก็ยังเป็นกรณีเรื่อง เอซี (AC) กันนะครับ ตรงนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นเรื่องกับทาง กทช. ได้ยึดหลักการตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติการ การที่ให้มีการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมตามกฎหมายที่กำหนดนั้นก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ รายกลาง หรือผู้ที่มีโครงข่ายหรือไม่มีโครงข่ายนี้ก็สามารถจะเชื่อมโยงโครงข่ายกันได้เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ให้บริการนี้สามารถที่จะติดต่อกันระหว่างผู้ให้บริการต่างกันได้ อันนี้ก็เป็นหลักประกัน

ส่วนปัญหาถัดไปก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะให้มีการสามารถคงสิทธิในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม หรือเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เดิม -----

โดยสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลขหมาย อันนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้ว่า ตามกฎหมายนี้เขียนเอาไว้ว่าให้ กทช. ดำเนินการ เมื่อทางผู้ประกอบการเอง มีความพร้อมแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอันนี้ทาง กทช. เองก็ได้ ว่าจ้างผู้ชำนาญการ ที่ปรึกษามาทำการศึกษาให้แล้ว ก็สรุปผลแล้ว แล้วก็ได้ยกร่าง หลักเกณฑ์ วิธีการ แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องของการคงสิทธิ เลขหมายไว้แล้วนะครับ หลักการ วิธีการที่ท่าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการคงสิทธิ เลขหมายคือ สามารถใช้เลขหมายเลขเดียวไม่ว่าจะย้ายไปผู้ให้บริการรายใดได้นะครับ ก็มั่นใจว่าหลักเกณฑ์ วิธีการจะสำเร็จภายใน ๒ เดือนนี้นะครับ ขออนุญาตตอบท่านได้ แต่ว่าการที่จะใช้งานได้จริงอาจจะต้องมีเวลาเตรียมการพอสมควร เพราะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบเคลียร์ริง เฮาส์ (Clearing house) หรือระบบที่จะต้องมีการเชื่อมระบบทางคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีฐานข้อมูลเลขหมายผู้ให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใช้เลขหมาย อยู่ประมาณ ๕๔ ล้านเลขหมายนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปเตรียมการทางด้าน ระบบเคลียร์ริง เฮาส์ หรือคอมพิวเตอร์ทางฐานข้อมูลทั้งหลาย และผู้ประกอบการกิจการ โทรคมนาคมจะต้องเตรียมในการที่จะจัดทำฐานข้อมูลอันนี้ให้พร้อม ก็คิดว่าถ้าไม่มี ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ต้นปีหน้าหรือว่าในไตรมาสแรกของปีหน้าหรือถัดไปจึงจะสามารถใช้ได้ เพราะต้องมีการเตรียมการส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ว่ากฎกติกาใน ๒ เดือนนี้เสร็จแน่นอน

ส่วนอันถัดไปก็เป็นเรื่องที่กำลังถามถามตรงกันก็คือว่า ทาง กทช. เอง ได้ดูแล ในการที่จะจัดการให้มีการลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้บริการในเมืองกับในชนบทห่างไกล อย่างไม่ก็ขอเรียนว่าหลักเกณฑ์การกระจายบริการโดยทั่วถึงที่ทาง กทช. ได้ทำกำหนดไว้ ตามกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้ว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มาขออนุญาตจาก กทช. ตามกฎหมายกำหนดไว้ให้เลือกได้ ๒ อย่าง ๑. ก็คือว่าต้องลงไปให้บริการในพื้นที่ ห่างไกลชนบทด้วย หรือ ๒. ถ้าไม่ไปต้องจ่ายเงินจากรายได้ที่มีอยู่จำนวน ๔ เปอร์เซ็นต์ เพื่อเข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกองทุนพัฒนา กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนี้ตามกฎหมายก็เขียนเอาไว้ว่าให้ กทช.

๑๔๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สุภาภรณ์ ๕๙/๒

สามารถนำไปใช้ได้ ๓ วัตถุประสงค์ด้วยกัน วัตถุประสงค์ที่ ๑ เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือ ต้องจัดการให้มีการกระจายบริการโดยทั่วถึงไปยังชนบทห่างไกล อันที่ ๒ ต้องส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันที่ ๓ ต้องใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายบริการโดยทั่วถึงตามแผนที่ทำไว้ ๓ ปีเดิมนั้นะครับ ก็มีแผนการอย่างที่ปรากฏในรายงานว่าจะกระจายไปยัง ๖,๐๐๐ หมู่บ้านที่ยังไม่มีโทรศัพท์สาธารณะไปถึง แล้วก็ไปตั้งโทรศัพท์ที่สถานีอนามัยอีก ๔,๐๐๐ แห่ง แล้วก็มีการจัดให้มีการแจกจ่ายบัตรโทรศัพท์คนพิการ ผู้สูงอายุที่รายได้น้อย จำนวน ๑ ล้านใบ ใบละ ๑๐๐ บาท ซึ่งอันนี้ก็ได้ประสานงานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการที่จะดำเนินการส่วนนี้อยู่ครับ ก็ขอเรียนว่า อันนี้เป็นเรื่องที่ตอบควบกันกับเรื่องการบริหารจัดการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้มีผู้ถามมาแล้ว

ส่วนเรื่องคำถามเกี่ยวกับที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และมีบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ กำหนดให้มีการยุบรวมองค์กรกำกับดูแลจากที่เดิมมีอยู่ ๒ องค์กร คือ กทช. และ กสช. ให้เป็นองค์กรเดียว อันนี้ก็ขอเรียนความคืบหน้าอย่างนี้ครับว่า ขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายนี้อยู่โดยส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามาตั้งแต่ต้น และเพิ่งได้รับทราบว่าตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาเสร็จครบทุกมาตราแล้ว และกำลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไปก็ขอเรียนความคืบหน้า -----

๑๔๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๖๐/๑

ก็ขอเรียนปัญหาทั้งหมดว่าบางท่านได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นะครับ ที่ทาง กทช. เอง จะขอรับไปดำเนินการในส่วนที่คิดว่าจะสามารถทำได้เร็วที่สุด ส่วนที่จะต้องใช้เวลา ก็ขอความกรุณาว่าคงจะต้องขอในการที่จะประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย สำหรับเรื่องที่ยากจะเรียนตอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องบทบาทของ กทช. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่สงบทางภาคใต้ นะครับ ก็ขอเรียนว่าจริง ๆ แล้วทาง กทช. ก็ได้ร่วมดำเนินการอยู่ แต่ว่าโดยที่ตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินทางภาคใต้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแม่งานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม แต่ทาง กทช. ก็ไม่ได้มีงานประจำที่ทาง กทช. ก็ได้ร่วมมือกับทางสำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ในการที่ศึกษาทางเทคนิค ทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะตรวจสอบว่าการที่มีการนำเอาโทรศัพท์ไปใช้ในการกระทำความผิดหรืออะไรก็ดี เราช่วยกันทำการศึกษาอยู่มาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับว่า เราจะสืบหาทางเดินของข่าวสารที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ว่า มาจากไหน และมีแหล่งทางการเงินสนับสนุนอย่างไรหรือไม่ ตรงนี้ก็ได้ทำทางเทคนิค เก็บเบาะแสเรียบร้อยแล้วนะครับ

ส่วนในเรื่องที่ท่านได้เสนอแนะและสอบถามว่า มีโครงการที่จะให้ทาง กทช. ไปร่วมในการที่จะจัดการให้มีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไร อันนี้เป็นเรื่องที่ทาง กทช. เองยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ว่าได้พิจารณากันอยู่ก็จะขอรับไปพิจารณาต่อครับว่าจะสามารถร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับ

ท่านประธานครับ ขออนุญาตเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับ ได้มีท่านผู้ทรงเกียรติ ได้พูดถึงรายงานของ กทช. ที่จัดทำ ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่ารายงานที่ กทช. ได้นำเสนอ ต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ดี หรือวุฒิสภาก็ดี อันนี้เป็นรายงานที่ทำมาเป็นปีที่ ๓ ตั้งแต่ กทช. ได้มาทำงานเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ก็ได้ทำตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ปี ๒๕๔๓ มาตรา ๗๔ กำหนดเอาไว้ ให้รายงานเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

๑๔๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๖๐/๒

ทางด้านการบริหารคลื่อนความถี่ การประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการเงิน การบุคคล อันนี้ก็คงเป็นเรื่องบังเอิญ ไม่ใช่บังเอิญครับ เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการจากที่ได้ดำเนินการเมื่อ ๒ ปีที่แล้วมาแล้ว แต่ถ้าท่านต้องการข้อมูลตรงนี้ ท่านประธานครับผมเองจะขอส่งเป็นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการงบประมาณ การบุคคลเพื่อที่ท่านจะได้มีข้อมูล แล้วถ้าเผื่อท่านมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถที่จะเชิญหรือเรียกทาง กทช. มาชี้แจงเพิ่มเติมได้ครับ ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าผมได้ตอบปัญหาหมดไหม เพราะทั้งหมดมี ๕๓ คำถามนะครับ ถ้าท่านจะกรุณายังให้เวลาผมผมก็จะตอบต่อไปนะครับ

ในคำถามถัดไปก็เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยุชุมชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านได้สอบถามตรง ๆ กันหลายคำถามนะครับ ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เรื่องวิทยุชุมชนก็ดี เรื่องกิจการวิทยุกระจายเสียงก็ดี เรื่องกิจการวิทยุโทรทัศน์ก็ดี จริง ๆ แล้วตามกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบของ กสช. แต่บังเอิญ กสช. ยังไม่เกิดขึ้น ก็มีประเด็นที่บังเอิญตามกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าให้ กทช. และ กสช. นี้จะครับร่วมกันทำงานอันหนึ่งก็คือการตรวจสอบการใช้คลื่นวิทยุ ก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าทาง กทช. เอง โดยสำนักงาน กทช. ก็มีสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุอยู่ทั่วประเทศ ๑๔ แห่ง ก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบตรงนี้ -----

๑๔๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จงณอม ๖๑/๑

ก็ขอเรียนว่า อันที่ ๑ ที่คำถามว่า สถานีวิทยุชุมชนมีการรบกวนต่อกิจการสื่อสารการบินหรือไม่อย่างไร ก็ขอเรียนว่าทางสำนักงาน กทช. ได้รับหลักฐานรายงาน แต่บังเอิญวันนี้ไม่ได้ติดตัวมาด้วยนะครับ ก็คือว่าทางกัปตันนักบินได้อัดเทปไว้เลย แล้วทางบริษัทวิทยุการบินก็ได้ส่งมาให้ทางสำนักงาน กทช. ก็ขอเรียนยืนยันว่ามี แต่ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า ไม่ใช่ว่าคลื่นวิทยุจะไปรบกวนการบินโดยตรงก็คือ เครื่องบินแต่ละลำเมื่อบินขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วพอเข้าอาณาเขตประเทศไทย บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจะต้องจับคลื่นสัญญาณที่จะติดต่อกับเครื่องบินที่บินทุกลำ ที่นี้ในระหว่างที่เครื่องบินบินทุกลำนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่กำลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ จะต้องติดต่อประสานงานโดยใกล้ชิดกับทางหอบังคับการบินของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่นี้ผมได้เรียนถามรายละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเครื่องบินบินประมาณ ๘ กิโลเมตร ต่อ ๑ วินาที ที่นี้ถ้า ๒ ลำ สมมุติบินมาใน ๑ วินาทีก็คือ ๑๖ กิโลเมตรที่มีโอกาสจะชนกัน วิทยุการบินเขาจะบังคับนะครับว่า ถ้าสมมุติเครื่องบินเยอะ ๆ นั้นะครับ เครื่องบินจำนวนมากเขาจะให้มีเครื่องบินบินในระดับที่ต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงกัน ตรงนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการสื่อสารก็คือว่า ถ้าเผื่อในช่วง เช่น ๓๐ วินาทีก็ดี ๑ นาทีก็ดี ถ้าติดต่อกันระหว่างเครื่องบินกับสถานีควบคุมการบิน หอบังคับการบินของบริษัทวิทยุการบินติดต่อกันไม่ได้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ อันนี้ก็เรียนเป็นข้อมูลตรงนี้จริง แต่ว่าโชคดีที่ยังไม่เคยเกิดเหตุเมื่อตอนที่อยู่ที่ดอนเมืองปรากฏว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่เรียกว่า วิทยุชุมชน อยู่ในรอบสนามบินจำนวนมากถึง ๓๐ สถานีที่ทางเราเคยตรวจสอบนะครับ แต่ก็ขอเรียนว่าโชคดีที่ยังไม่เกิดเรื่อง ถ้าเกิดเรื่องก็คงจะเป็นปัญหาระหว่างประเทศในด้านกิจการเดินอากาศการบินนี่นะครับ

นอกจากนี้ก็ขอเรียนตอบเรื่องวิทยุชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ แล้วก็บังเอิญมีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๑ ออกมาบังคับใช้แล้วก็กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลบอกมาให้ กทช. มีหน้าที่อยู่ ๔ ข้อด้วยกัน ข้อหนึ่งก็บอกว่าให้ กทช. ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้แก่สถานีวิทยุชุมชน และบริการ

๑๔๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จงถนอม ๖๑/๒

โทรทัศน์ที่มาใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี ตามที่คณะกรรมการ กทช. กำหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กทช. กำหนด แต่บังเอิญก็ไปเขียนไว้ในมาตรา ๗๙ ว่า ให้ กทช. ต้องตั้งคณะกรรมการวิฤกษ์กระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อช่วย กทช. ทำงาน เรียกว่า คณะอนุกรรมการวิฤกษ์กระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับ ประกอบ ด้วยบุคคล ๒๒ คน ในจำนวนนี้ท่านก็กำหนดมาเลยว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แล้วก็มีผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ในข้อหนึ่งก็บอกว่า ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๖ คนที่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งจากสาขาต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดนะครับ อันนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า ทาง กทช. เอง เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ นะครับ ทาง กทช. เองได้มีการประชุมกัน แล้วก็มีการออกคำสั่ง ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียน อย่างนี้ครับว่า แล้วในขณะที่เดียวกันก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปทางคณะรัฐมนตรีให้แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕-๖ คนตามที่กฎหมายกำหนดมาด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายชื่อมา แต่ว่าอย่างไรก็ตามจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็เปิดโอกาสให้ว่า ถึงแม้จะมีคณะอนุกรรมการไม่เต็มที่ตั้งหมดก็สามารถจะทำหน้าที่ได้ -----

๑๔๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๖๒/๑

เพราะฉะนั้นตอนนี้ทาง กทช. ก็ได้กำชับไปทางเลขานุการให้เรียนต่อประธานอนุกรรมการในการที่จะให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าเรื่องวิทยุชุมชนนี้ทาง กทช. เองไม่ได้มีเจตนาจะบังคับ ก็ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด แต่ว่าในขณะที่เดียวกันบังคับกฎหมายเจตนาที่จะให้มีคณะอนุกรรมการมาช่วยกันทำงานก็จะดำเนินการตามนั้น ก็ขอเรียนว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนนี้มีประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่องคลื่นความถี่ หรือคลื่นวิทยุ คือขอเรียนอย่างนี้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน สิ่งที่สำคัญอยู่ ๑. ก็คือเรื่องคลื่นวิทยุ ๒. เรื่องเครื่องส่งวิทยุ และเครื่องรับวิทยุ ๓. เรื่องคนที่จะทำงานเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งตรงนี้เรื่องคลื่นก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า คลื่นมีจำกัด ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีการรบกวนกันค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องดูแลว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถให้มีสถานีวิทยุชุมชนจำนวนมากเท่าที่สมควรจะมีได้ แต่คงไม่สามารถจะให้มันได้ทั้งหมดเท่าจำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะท่านจะพบว่ารบกวนกันค่อนข้างมาก ตรงนี้ก็ขอเรียนว่าทาง กทช. จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุด แต่ก็คงต้องเรียนท่านว่าเป็นประเด็นที่จะต้องมีส่วนในการดำเนินการ เช่น จะต้องดูเรื่องการจัดทำแผนความถี่สำหรับกิจการวิทยุชุมชน ต้องทำหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะจัดสรรและก็อนุญาต อันนี้ก็ขอเรียนท่านประธานครับ อันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุชุมชนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กทช. นะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คงพอสมควรนะครับ

นายเศรษฐพุฒ คุศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
ความจริงมีอีกเยอะครับท่านประธาน คำถามตั้ง ๕๐

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านได้เรียนแล้วจะตอบเป็นหนังสือก็ได้ ถ้าท่านไหนมีติดใจอะไร

๑๔๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๖๒/๒

นายเศรษฐสุพร คูศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
ท่านประธานครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเรียนว่า ถ้าท่านต้องการให้มีเอกสารอะไร
เพิ่มเติมทางสำนักงาน กทช. ก็ยินดีครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ เชิญท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธาน
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาธิปัตย์ เข้าใจว่าท่านประธานอยากจะให้ยุติใหม่ครับ
แต่ว่าท่านผู้ชี้แจงก็ยินดีที่จะชี้แจงเป็นเอกสาร ผมรบกวนอย่างนี้ได้ไหมครับ คือเมื่อที่ท่าน
ก็คงต้องตอบหลายท่าน หลายคำถามรวมกันไป ถ้าท่านจะกรุณาอนุญาตว่าเราไปขอ
คำอภิปราย คำชี้แจงของท่านได้ และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมทำหนังสือสอบถามท่านไป
เพราะว่าปกติจะเป็นปัญหาหนึ่งว่าถ้าผมไปขอคำอภิปรายของผู้ชี้แจงถ้ายังไม่รับรอง
ทางสภาจะไม่ให้ แต่ถ้าท่านกรุณาอนุญาตในที่นี้ผมก็จะกลับไปดูอีกทีหนึ่งว่ามีประเด็นใด
ที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมจะได้สอบถามไป แล้วท่านก็ตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วก็ปฏิบัติเช่นนี้กับท่านอื่น ๆ ด้วยจะได้ไหมครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คงไม่ขัดข้องนะครับ เชิญท่านบุญยอดครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตต่อเนื่องนิดเดียวครับ
เรื่องวิฑูรย์ชุมชนครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณครับ บุญยอด
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรียนถามคณะกรรมการ กทช. นิดหนึ่งครับ
เพราะว่ามีความสับสนอยู่ว่าในขณะที่ท่านยังไม่มีคณะกรรมการที่จะมาออกใบอนุญาต
ขณะนี้วิฑูรย์ชุมชนทั่วประเทศนั้นผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายอย่างไร ถ้าเขามาขออนุญาต

๑๔๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๖๒/๓

จากท่าน ซึ่งมีคณะกรรมการไม่เต็มชุดตอนนี้ เขามาขออนุญาตจัดตั้งวิฑูรย์ชุมชนได้หรือไม่ ท่านจะอนุญาตเป็นเวลา ๑ ปี ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการได้หรือไม่ครับ ขออนุญาตสั้น ๆ เท่านั้นเองครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านชัยวัฒน์ครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ขออนุญาตท่านประธานครับ คือจริง ๆ เพื่อสงวนเวลา แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมต้องทำงานซ้ำซ้อนหรือไม่ ภาระหน้าที่ก็มีอีกเยอะ งานก็มีอีกเยอะ สำหรับผมเองขออนุญาตท่านประธานสั้น ๆ แล้วก็ตอบคำถามผมสั้น ๆ ที่อยากจะรู้เป็นแนวทางปฏิบัติ ข้อที่ ๑ ก็คือ ขอตอบเป็นชื่อนะครับ คือจับสลากออกแล้วทำไมถึงไม่ออก ๗-๘ เดือนแล้วเพราะอะไร ทำไมรักษาการกันอยู่ อย่างนี้เพราะอะไร นี่คือข้อที่ ๑ จะได้ทำแนวทางได้ ออกกฎหมายได้ถูก ระเบียบได้ถูกว่า มันจะต้องแก้ไขกันอย่างไร ไม่อย่างนั้นก็คาราคาซังอย่างนี้ไม่ออกกัน เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ไม่มีกฎหมาย ระเบียบก็ไม่มีระเบียบ ทำไม่ได้ครับ ข้อที่ ๑ นะครับ

ข้อที่ ๒ ท่านคิดว่ารายงานนี้มันเป็นมาตรฐานหรือเป็นแบบอย่างได้ไหม ถ้าเป็นแบบอย่างได้จะส่งให้มันเป็นแบบอย่างคนอื่นเขาไป แล้วท่านลองคิดว่าผิดกฎหมายไหม ในสิ่งเหล่านี้ นี่คือนี่ที่อยากจะรู้ อยากจะทราบ โดยหลักของคนที่จะมาทำงานในหน้าที่ของการบริหารหรือกิจการพี่น้องประชาชนหรือรัฐเป็นลักษณะดูแลผลประโยชน์พี่น้องประชาชนนับเรือนแสนล้าน มันจะต้องมีความคิดความอ่านที่มันมากกว่านี้ ใส่ใจมากกว่านี้ ดูแลพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้

ข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือ ในเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ได้คุณภาพที่มันไปโกง ผมใช้คำว่า โกงนะ โกงนะท่านประธานครับ โกงนะ โกงชาวบ้านเขา ความเร็วไม่ถึงโกงนะ ท่านจะร่วมกันโกงด้วยหรือเปล่า ท่านจะจัดการอย่างไร ผมขอระยะเวลาสิ้นเดือนนี้ เดือนหน้าต้องครบนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านอภิชาตครับ

นายอภิชาต ศักดิ์เศรษฐี (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนท่านประธานครับ ผม อภิชาต ศักดิ์เศรษฐี นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ท่านผู้ชี้แจงพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก ผมคิดว่าท่านควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มาชี้แจงได้ชี้แจงทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับ เพราะผมเข้าใจว่าทุกประเด็นที่พวกเราได้นำเสนอ ท่านได้จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าด้วยเงื่อนไขเวลาเรายังพอมีเวลาอยู่ แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าการตอบทางจดหมายทางหนังสือ หรือว่าให้ไปอ่านคำตอบในอินเทอร์เน็ตเหมือนกับที่ผู้มาชี้แจงเมื่อปีก่อนนั้น เคยบอกจะเป็นจริงได้ เพราะไม่เคยเป็นจริงเลยครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมาสภาแล้ว รับฟังแล้วก็ตอบในสภาเลยนะครับ เพราะว่าประเด็นที่ผมได้ซักถามเกือบ ๑๐ ประเด็น ก็เพิ่งได้ตอบเพียง ๒ ประเด็นเท่านั้นครับ กราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านวิชาญครับ

๑๕๐

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

พรมิมล ๖๓/๒

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานสภาที่เคารพ ผม วิชาญ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ คงใช้เวลาที่จำกัดเพราะว่าสภาเองอาจจะมีวาระเข้าอีกนะครับที่ผมได้ถามไปทั้งหมดประมาณ ๖ ข้อ ถ้าไม่สามารถที่จะตอบในสภาได้ ก็อยากจะให้ตอบผ่านทางเอกสารนะครับ ส่วนหนึ่งขอความกรุณานิดหนึ่งครับ เรื่องของข่าววิทยุสื่อสารซึ่งจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยที่เขาใช้มา ๑๗ ปี แล้วก็ขณะนี้ไม่มีใช้แล้วก็ถูกจับถูกยึดไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี่ที่เขาขอมาใหม่ ขอไป ๔-๕ ปีแล้ว ถ้าอย่างไรช่วยดูด้วยครับ ของร่มไพร เพราะเขายังต้องใช้อยู่นะครับ ที่มีบุรีนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านก็ลองตอบเฉพาะท่านที่ได้ถามเมื่อสักครู่ นะครับ แล้วก็ที่เหลืออาจจะตอบเป็นหนังสือหรือท่านใดยังติดใจก็อาจจะซักถามได้นะครับ เชิญท่านครับ

นายเศรษฐสุพร คูศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) : ขออนุญาตถ้าอย่างนั้นไล่ไปเลยนะครับ ท่านถามเรื่องที่จะดำเนินการกับผู้ที่มีความถี่วิทยุไม่ชอบด้วยกฎหมาย พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมจะมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรก็ขอเรียนว่าอันนี้ทางสำนักงานได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ แล้วก็คิดว่าในช่วงที่มีการตราพระราชบัญญัติใหม่ตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ที่จะเกี่ยวข้องกับมาตรา ๔๗ ด้วยก็คงจะถือโอกาสตรงนี้เสนอในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปด้วยนะครับ ส่วนเรื่องบทเฉพาะกาลในมาตรา ๗๔ ท่านได้ถามว่าที่ทางคณะรัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คนมา มีการขัดแย้งอะไรกับรัฐบาลหรือไม่ จะทวงสิทธิอย่างไร ทีนี้ก็ขอเรียนว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะครับ เราก็แจ้งไปทางคณะรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมา บังเอิญท่านยังไม่ได้แต่งตั้งมานะครับ แล้วที่ท่านถามด้วยว่าได้รับหนังสือจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ก็เรียนว่ายังไม่ได้รับมานะครับ ส่วนเรื่องกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ได้เรียนตอบไปแล้วนะครับในส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องการจัดสรรเลขหมายที่ท่านได้เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นว่าโทรศัพท์ประจำที่หรือโทรศัพท์พื้นฐาน

๑๕๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๖๓/๓

ที่มีอยู่ประมาณ ๔ ล้านเลขหมายไม่มีการขยายเพิ่มขึ้นเลย ก็ขอเรียนว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ เพราะเหตุว่าการลงทุนสร้างโครงข่ายที่เป็นทางสายจะมีปัญหาในเรื่องการลงทุนมาก ใช้เวลาก่อสร้างนาน ผลประโยชน์ตอบแทนก็ยิ่งมาช้ากว่าที่มีการขยายทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ -----

- ๖๔/๑

๑๕๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๖๔/๑

ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ ทาง กทช. เองก็ได้คิดแล้วโดยเฉพาะตัวผมเอง ได้เสนอว่าเราพยายามจะกระตุ้นให้มีการลงทุนทางด้านนี้มากขึ้น โดยอาจจะยกเว้น ค่าใบอนุญาตผู้ที่จะประกอบกิจการในการขยายโทรศัพท์พื้นฐานที่เป็นทางสาย เป็นต้น อันนี้ก็ขอรับไปเสนอ กทช. ทั้งชุดเพื่อที่จะพิจารณาส่วนนี้ต่อไป

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิทยุที่เกี่ยวข้องก็ขอเรียนว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่เราจะรับไปนะครับ

ถัดมาท่านก็ถามถึงเรื่องเกตเวย์ อินเทอร์เน็ตก็ดี เรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็ดี ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านได้ยกประเด็นเรื่องการไปเช่าใช้อินเทอร์เน็ตแล้วผู้ให้บริการ ก็ให้บริการไม่เต็มตามที่โฆษณาตามที่ได้แจ้งไป อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขอความกรุณา ท่านนะครับ ถ้าท่านมีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ประกอบการรายไหน ผู้ให้บริการรายใด ที่ใด อันนี้ แจ้งมาที่สำนักงาน กทช. แจ้งมาที่ กทช. นี้ เราสามารถจะจัดการให้ได้เลย เพียงแต่ว่า ที่เรามีปัญหาก็คือว่าทราบแต่ข่าวจากสื่อแต่ไม่ทราบว่าที่ไหน ผู้ประกอบการรายใด อันนี้ก็ขอเรียนท่านว่าถ้าท่านจะกรุณาให้ข้อมูลให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นทางเราก็จะพยายาม จัดการให้ท่าน

ส่วนเรื่องการจับสลากออก ๓ คนก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า ในกฎหมายนี้ เขียนเอาไว้ว่าเมื่อครบ ๓ ปีแรกของชุดแรก กทช. ซึ่งมีอยู่ ๗ คนจะต้องจับสลากออก ๓ คน แล้วในการจับสลากออกก็ดีหรือการที่จะหาคนมาแทนก็ดี กฎหมายเขียนเอาไว้ว่าให้เป็น หน้าที่ของสำนักงาน กทช. ไม่ใช่หน้าที่ของ กทช. นะครับ แล้วสำนักงาน กทช. มีหน้าที่ อย่างเดียวครับ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งตามกฎหมายนี้ ก็เขียนบังคับเอาไว้ว่ามีขั้นตอนก็คือ ขั้นตอนที่ ๑ ต้องสรรหาคณะกรรมการสรรหาซึ่งมี จำนวน ๑๗ คน ๑๗ คนมาจากผู้แทน ๔ กลุ่มด้วยกัน คือผู้แทนจากส่วนราชการ กลุ่มแรก ๕ คน ผู้แทนกลุ่มที่ ๒ มาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีการเรียนการสอนทางด้านโทรคมนาคม ทางด้านวิศวกรรมสื่อสาร คอมพิวเตอร์สื่อสาร ทางด้านนี้เลือกกันมาเอง ๔ คนนะครับ แล้วก็สมาคมวิชาชีพทางด้านโทรคมนาคม

๑๕๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ยุพเยาว์ ๖๔/๒

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พวกนี้เลือกกันมาเองอีก ๔ คน แล้วก็ผู้แทนขององค์กรที่ใช้กิจการโทรคมนาคมโดยไม่แสวงกำไร ซึ่งก็เน้นไปทางด้านองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรเอ็นจีโอ (NGO) ทั้งหลาย ประเด็นก็คือทางสำนักงาน กทช. ได้เตรียมการล่วงหน้าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว คือได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙ เตรียมการล่วงหน้าเลย เพราะเรา รู้ว่าจะมีการจับสลากออกเดือนกันยายนปี ๒๕๕๐ แต่ติดปัญหาตรงนี้ครับว่าแจ้งไปแล้ว กลุ่มที่ ๔ ที่จะต้องมีผู้แทนจากผู้ให้บริการที่ไม่แสวงกำไรหรือกลุ่มเอ็นจีโอ เขาตกลงกันที่จะส่งผู้แทนมาไม่ได้เป็นเวลาตั้งเป็นปี ตรงนี้ทางสำนักงาน กทช. ก็ได้สอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าถ้าเผื่อมีไม่ครบอย่างนี้กรรมการสรรหาจะเดินหน้าไปเลยได้ไหม ในท้ายที่สุดท่านก็ตอบมาว่าสามารถดำเนินการได้ ณ วันนี้ผลสุดท้ายก็คือว่ามีกรรมการครบแล้ว แล้วก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าบังเอิญจับสลากออก ๓ คน และมีท่านหนึ่งลาออกไป รวมแล้วทั้งหมดก็ต้องสรรหามาแทน ๔ คน ที่นี้ที่ท่านถามว่าออกแล้วทำไมไม่ออกไปเลย ตรงนี้ตัวผมเองวันนั้นจับสลากออกก็คิดว่าควรจะไปเสียเลย อายุ ๖๗ ปีแล้วครับ ก็ไม่ได้อยากจะอยู่ทำต่อไป แต่ว่าได้สอบถามนักกฎหมายแล้ว กฎหมายเขียนบังคับไว้ แม้แต่ผมลาออกอาจจะเข้าข่ายว่าละเว้นหน้าที่ด้วย อันนี้ก็เป็นที่นักกฎหมาย ได้ทักท้วงไว้อย่างนั้นจริง ๆ ก็ขอเรียนว่าไม่ได้อยากอยู่หรือครับ จับออกแล้วจริง ๆ อยากออกวันนั้นเลย แต่บังเอิญว่ากฎหมายก็เขียนเอาไว้แบบนี้ว่า ๑. กทช. ต้องอยู่ ๔ คน ถ้าอยู่ไม่ครบ ๔ คนก็ไม่สามารถทำงานได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าออกไป ๔ คนแล้วเหลือ ๓ คนก็ไม่มีประโยชน์ทำงานอะไรไม่ได้ ดังนั้นกฎหมายจึงเขียนบังคับว่าให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อันนี้ก็ขอเรียน ตอนนี้ได้มีการเปิดสรรหาแล้ว ปิดรับสมัครไปเมื่อสิ้นเดือนนี้ครับ -----

๑๕๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๖๕/๑

แล้วก็ปรากฏว่าท่านเชื่อใหม่ครับว่าต้องสรรหาเป็น ๒ ชุดนะครับ กรรมการสรรหาก็ต้อง ๒ ชุด ชุดหนึ่งสรรหาแทนคนที่ลาออก ๑ คน อีกชุดหนึ่งมาสรรหาแทนคนที่จับสลากออก ๓ คน นี่คือในแง่กฎหมายที่เขียนเอาไว้แล้ว ต้องตีความเป็นอย่างนั้นครับ ตอนนั้นก็ มีผู้สมัครแทนคนแรกเท่าที่ทราบก็ ๑๕ คน ใช้ใหม่ครับ ส่วน ๓ คนนี้ก็อยู่ที่ทั้งหมด ๒๕ คนที่จะมาแทน ๓ คน ที่จะแทนคนเดียวมี ๑๕ คน ตอนนี่ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาที่จะกรอง เมื่อกรองเสร็จแล้วก็ต้องเอาจำนวนชื่อ ๒ เท่าของชื่อนำเสนอต่อวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วก็จึงจะมีการไปเลือกประธานกันเอง ๑ คน นายกรัฐมนตรีจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งต่อไปนะครับ ก็ขอเรียนว่าจริง ๆ แล้วไม่ได้อยากอยู่หรอกครับท่าน แต่ว่าต้องอยู่เพราะกฎหมายเขียนบังคับให้อยู่ แล้วก็ขอเรียนว่าตลอดชีวิตผมนี่นะครับ ผมเริ่มรับราชการโดยเป็นอาจารย์ที่นิดา (NIDA : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) อยู่ ๕-๖ ปี และได้รับทุนรัฐบาลของกรมไปรษณีย์โทรเลขก็โอนมาอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข ๓๐ ปีนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยู่ในวงการโทรคมนาคมมาตลอดชีวิต ประวัติไม่เคยมีความต่างพร้อย เพราะฉะนั้นไม่มีเจตนาที่จะมาหาผลประโยชน์ทั้งทวนใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ขออนุญาตเรียนท่าน ผมเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากกว่า ๒๐ ปี จนทางมหาวิทยาลัยได้กรุณาให้ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าที่ตั้งใจทำงานมาตลอด ไม่มุ่งที่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ขอเรียนท่านที่ได้สอบถามนะครับ

อีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเรื่องวิทยุชุมชนที่ท่านถามเมื่อกี้ว่ามีกรณีที่ตอนนี้วิทยุชุมชนที่ดำเนินการอยู่ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร แล้วถ้าเผื่อมาขออนุญาตจาก กทช. จะอนุญาตได้หรือไม่อย่างไร ก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อกี้ได้ตอบไปนิดหนึ่งแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงธุรกิจท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาคอะไรก็แล้วแต่มีส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องคลื่นวิทยุ เรื่องเครื่องส่ง เรื่องคนที่จะทำงานตรงนี้

๑๕๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐชนก ๖๕/๒

ก็คือเรื่องคลื่นวิทยุมีประเด็นที่มีปัญหาว่าคลื่นวิทยุที่ใช้ตอนนี้ใช้ทับซ้อนกัน ใช้รบกวนกัน ดังนั้นถ้าจะมีการจัดสรรคลื่นเพื่อให้มีสถานีวิทยุชุมชนก็คงต้องพิจารณาโดยรอบคอบว่า ต้องทำแผนคลื่นความถี่อย่างไร และเรื่องวิทยุชุมชนที่ท่านได้ถามอันหนึ่งก็คือว่าจริง ๆ แล้วมีการโฆษณาได้หรือไม่ ถ้าวิทยุชุมชนจริง ๆ ที่มีตัวอย่างที่ปฏิบัติตามองค์การยูเนสโก (UNESCO : United Nations Education, Scientific and Cultural Organization หรือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ก็ดี หรือว่าที่ในประเทศ ต่าง ๆ เขาทำกัน ก็มีลักษณะอย่างนี้ครับว่า บางประเทศไม่อนุญาตให้วิทยุชุมชนนี้ทำการ โฆษณาใด ๆ บางประเทศก็อนุญาตให้มีการโฆษณาได้ แต่รายได้จากการโฆษณานี้ ต้องนำมาใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานสถานีวิทยุชุมชนเท่านั้น โดยต้องปิดประกาศว่า แต่ละเดือนรับมาเท่าไร จ่ายเท่าไร จะไปเก็บค่าโฆษณามากกว่าที่จำเป็นต้องใช้จ่าย ในการดำเนินงาน เช่น เรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าแรงงานบุคคล ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างนั้น ไม่ได้ อันนี้ก็ขอเรียนเป็นข้อมูล เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า ณ วันนี้เกิดมีสถานีวิทยุชุมชน มาขออนุญาตที่ กทข. ก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับ เมื่อก็ได้เรียนไปแล้วว่าคณะกรรมการ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ปี ๒๕๕๑ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ กำหนดให้มี คณะอนุกรรมการมาทำหน้าที่ตรงนั้นครับ ก็ยังเหลือคณะอนุกรรมการที่จะต้องได้รับการ แต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน และเมื่อก็ได้ตอบไปแล้วว่า ถึงแม้ยังไม่มีคณะอนุกรรมการ ๖ คนนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ได้ดูให้แล้วว่าคณะอนุกรรมการก็สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ -----

๑๕๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สารวิชา ๖๖/๑

แต่การเริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็คงจะต้องเริ่มต้นตรงนี้ครับว่า ทางสำนักงาน กทช. เองก็ได้เตรียมการเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการเตรียมการไว้ให้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ แง่มุมทางกฎหมาย แง่มุมทางเทคนิคนะครับ แล้วเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องคลื่นวิทยุว่าจะต้องทำแผนคลื่นวิทยุที่จะใช้สำหรับกิจการวิทยุชุมชนขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เราก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้คลื่นวิทยุให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเปิดโอกาสจะให้มีสถานีวิทยุชุมชนได้มากเท่าที่มีความจำเป็น แต่คงไม่สามารถที่จะให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่ตอนนี้มีการส่งกระจายเสียงอยู่ เพราะว่าตอนนี้มีการส่งกระจายเสียงเกินเกณฑ์ของเรื่องหลาย ๆ อย่าง อันที่ ๒ ก็คือเรื่องเครื่องส่ง ก็ขอเรียนว่าเครื่องส่งต้องมีมาตรฐานและที่สำคัญก็คือต้องมีกำลังส่งจำกัด ถ้าเพื่อกำลังส่งไม่จำกัดนี่นะครับ ที่ผ่านมาระกิตตรงนี้เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ดูแลนะครับว่าให้มีกำลังส่ง ๓๐ วัตต์ ซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ๒๐ กิโลเมตรนะครับ ก็จะทำให้ไม่รบกวนกัน แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือตอนนี้มีการกระจายเสียงบางแห่งถึง ๕๐๐ วัตต์ก็มี บางแห่งขึ้นไปถึง ๑ กิโลวัตต์ก็มี ก็ทำให้เกิดการรบกวนกัน ตรงนี้ก็จะต้องมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนออกมาว่าที่จะจัดการดำเนินการเรื่องนี้ในการที่จะออกใบอนุญาตก็คงต้องมีเงื่อนไขทางเทคนิคที่จะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ด้วยกันได้นะครับ นอกจากนี้คนที่ทำงานก็จะต้องมีความเข้าใจถึงทางเทคนิคด้วยและทางที่เป็นผู้ดำเนินรายการด้วย อันนั้นก็คงเป็นรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องที่ทาง กทช. โดยคณะกรรมการนี้จะต้องช่วยกันทำหลักเกณฑ์ตรงนี้ออกมานะครับ แต่ว่าถ้าขอมานอนนี้ก็คงยังให้ไม่ได้นะครับก็คงต้องรอนิดหนึ่งในการที่จะทำหลักเกณฑ์ตรงนั้นให้เสร็จนะครับ

ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ได้ถามถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือว่าการคุ้มครองผู้บริโภคจากสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคก็ขอรับคำแนะนำของท่านที่ได้แนะนำว่าจริง ๆ แล้วทาง กทช. เองได้จัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคโทรคมนาคมขึ้นมา โดยมีเครือข่ายจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคและมีแผนที่จะกระจายไปทั่วประเทศก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับ แต่ก็ขอขอบพระคุณท่าน

๑๕๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สารวิชา ๖๖/๒

ว่าเราประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยนะครับ ก็ขอเรียนวิธีการทำงานของ กทช. ให้ท่านทราบ
นิดหนึ่งเพื่อท่านได้เข้าใจและกรุณาเห็นใจด้วยก็คือว่า โดยเหตุที่มีอยู่ ๗ คนหรือ ๖ คน
และกฎหมายก็เขียนว่าเป็นองค์กรอิสระ แต่ละคนก็มีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงในการที่จะ
ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจตามประสบการณ์ที่แต่ละคนมี ดังนั้นในกฎหมายที่ออกมาเนี่ยะครับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ปี ๒๕๔๔ จึงได้บัญญัติไว้เกือบจะ
ทุกมาตราเลยว่าการที่จะอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ดี ในการที่จะอนุญาต
ในการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่น เรื่องเลขหมายโทรคมนาคมก็ดี
ในเรื่องการจะคุ้มครองผู้บริโภคก็ดี ในเรื่องที่จะส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ในเรื่อง
การที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายต่าง ๆ ก็ดีเนี่ยะครับ ท่านบัญญัติเอาไว้ว่าให้ต้องออกเป็นประกาศ
กทช. เพราะฉะนั้นเรามายู่กัน ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ๓ ปีครึ่งแล้วเนี่ยะครับ
เราต้องออกหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ ประมาณ ๑๕๐ ฉบับ และในการออกหลักเกณฑ์
เราก็ต้องการให้เห็นว่ามีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เราจึงได้ทำหลักเกณฑ์
ไว้ว่าในการที่จะออกหลักเกณฑ์ทั้งหลายทาง กทช. จะต้องศึกษาทางวิชาการเนี่ยะครับ
จากประสบการณ์ แล้วยกร่างขึ้นมาเป็นร่างแรกและต้องนำขึ้นเว็บไซต์ของ กทช. เป็นเวลา
๑ เดือน แล้วก็แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทำข้อวิพากษ์วิจารณ์ ข้อเสนอแนะมาว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร นี่ในหลักเกณฑ์ก็ทำไว้ว่าต้องขึ้นเว็บไซต์อยู่
๑ เดือน หลังจาก ๑ เดือนก็ต้องเปิดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเนี่ยะครับ
เมื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วความคิดเห็นสาธารณะเสนอมาถ้าเห็นแย้งกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ทำไว้ทางกทช. เองก็ต้องมาพิจารณาว่าข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์วิจารณ์
เหล่านั้นมีเหตุผลที่ดีกว่าร่างเดิมที่ทำอยู่หรือไม่ ถ้ามีเหตุผลที่ดีกว่าเราก็แก้ไขปรับปรุง
ตามนั้น ถ้าเห็นว่าไม่ดีกว่าเราก็ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมดที่แก้ไขให้รับทราบอีกระยะหนึ่ง
เสร็จแล้วเราจึงจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปเนี่ยะครับ -----

๑๕๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๖๗/๑

เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันไม่ให้ กทท. หรือกรรมการแต่ละคนใช้ดุลยพินิจมากเกินไป นั่นก็คืออะไรที่กำหนดไว้ในประกาศที่เป็นหลักเกณฑ์ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วถ้าเข้าเกณฑ์ต้องอนุญาตก็ต้องอนุญาต ถ้าไม่สามารถอนุญาตได้จะไปอนุญาตก็ไม่ได้ จะมาใช้ดุลยพินิจไม่ได้นอกเหนือจากนั้นนะครับ ก็ขอเรียนว่าอันนี้เป็นวิธีการทำงาน เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเห็นว่าทำงานค่อนข้างช้า แต่กระบวนการบังคับให้เราต้องทำให้รอบคอบ แล้วก็ละเอียดถี่ถ้วน แต่เรื่องจึงค่อนข้างทำงานนานนะครับ แล้วบางเรื่องอย่างที่ท่านได้เรียนก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนารวดเร็วมากจริง ๆ แล้วก็พัฒนาแบบต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ดังนั้นในการที่ กทท. จะออกหลักเกณฑ์มา เราจึงถือหลักเกณฑ์ว่าต้องใช้ความเป็นกลางของเทคโนโลยี ขอบข่าย หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า เทคโนโลยี นิวเทรล (Technology neutral) นั่นก็คือหมายความว่า หลักเกณฑ์ที่อนุญาตมาไม่ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีแบบไหนก็ถือหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตทำนองเดียวกัน ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นะครับ อันนี้ก็ขอเรียนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านชัยวัฒน์ครับ

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมก็รู้สึกห่วงแล้วไม่สบายใจ แล้วก็รู้สึกเสียใจ ที่เสียใจนั้นก็คือท่านมีหน้าที่ในการกำกับและดูแล แต่ท่านบอกว่าให้ผู้บริโภคไปร้องเรียน หรือบอกให้ผมไปร้องเรียนและบอกไป ท่านต้องมีเครือข่ายครับ การทำงานถ้าหากเราไม่มีเครือข่าย ไม่มีการดำเนินการ การจัดการมันทำไม่ได้ครับ ท่านรอผู้บริโภคไปบอกเมื่อไรละครับมันจะแก้ไขได้ การทำงานไม่ให้มีปัญหา ก่อนถึงจะมามีดำเนินการแก้ไข การดำเนินการจะต้องวางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าอย่างไร การให้บริการนะครับ ท่านประธานครับ รู้อยู่แล้วว่าเขามีสมาชิกเท่าไร เครื่องเขามีมาตรฐานเท่าไร ท่านสามารถบอกได้เลยว่ามันบรรจุเต็มหรือไม่เต็ม มันโง่งใหม่อย่างที่ผมพูด สมาชิกในเครือข่ายเป็นสมาชิกเท่าไร ให้เขาแจ้งมาสิ สเปกเครื่องท่านมีความสามารถเท่าไร

๑๕๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ศิริลักษณ์ ๖๗/๒

บอกมาสิ เราก็จะรู้ว่ารถคันนั้นบรรทุกน้ำหนักเกินไหม บรรทุกเกินที่นั่งไหม แค่นี้ง่าย ๆ ไม่เห็นมีอะไรเลย แต่ท่านไปบอกให้ผู้บริโภคไปร้องเรียน ไปบอกท่าน ผมถามคำถามกลับไปว่า สิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้เป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองมันจะแก้ไขได้หรือ การกำหนดวิธีการ กำหนดยุทธศาสตร์ วิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาในการรองรับท่านก็บอกแล้วเมื่อสักครู่ว่า วิทยาการนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินเมื่อเปลี่ยนแปลงเร็วท่านก็ต้องหาวิธีการ ที่จะต้องดำเนินการ ไม่ใช่บอกให้ผู้บริโภคไปร้องเรียนนะครับ ก็ขอฝากเอาไว้ครับ ท่านประธานครับว่า นี่คือนี่ที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วที่ดีครับที่ท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับท่านครับ ผมก็อยากเห็นนะครับ เพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าไปได้เร็ว ก็คงจะดีกว่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
คุณหญิงกัลยาครับ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธาน ที่เคารพ ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานคะ ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามไว้ ก็ยังไม่ได้ทราบ ความคิดเห็นว่าในด้านความมั่นคง วัฒนธรรม แล้วท่านจะดูแล ท่านจะให้ความมั่นใจกับ สังคมได้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกถามไปเมื่อคืนนี้คะ ขอขอบคุณมากค่ะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านอภิชาติ

นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ (นครศรีธรรมราช) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ ขอต่อเนื่องจากที่ท่านเศรษฐ์พร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมหนึ่งนะครับ กรณีอนุกรรมการกิจการวิเทศกระจายเสียงและโทรทัศน์ ถ้ากรณีที่ ครม. ไม่ส่งรายชื่ออีก ๖ ท่านมา หมายความว่าท่านจะดำเนินการต่อไปได้เลย ตามที่กฤษฎีกาชี้แนะมา แล้วท่านจะทำเลยหรือเปล่าครับ นั้นประเด็นหนึ่งครับ ประเด็นที่ ๒ ที่ผมคิดว่ายังตกค้างอยู่คือ คำถามของผมเรื่องเงินเดือน เรื่องสวัสดิการ เรื่องการเช่ารถ อะไรต่าง ๆ ครับ ขอניתเดี่ยวครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านครับ

นายเศรษฐสุพร คุณศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
ท่านประธานครับ ขออนุญาตเรียนตอบคำถามเรื่องเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมก็ขอเรียนว่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ออกมาใช้บังคับ แล้วก็เป็นที่โดยตรงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการดูแลตรงนี้ ทาง กทช. เองพร้อมที่จะร่วมมือกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้วจริง ๆ ก็มีโครงการร่วมอยู่กับทางด้านเนคเทคในการที่ดูแลเรื่องเว็บไซต์ก็ขอเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าเว็บไซต์นี้เรื่องที่เป็นปัญหาก็คงเป็นเรื่องเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า คอนเทนต์ (Content) นี้แหละครับ เป็นประเด็นที่มีปัญหาอยู่ในทุกประเทศที่จะต้องดูแลแล้วการดูแลก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าจะมีหลักที่ขัดกันอยู่ในตัวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลนะครับ แล้วก็ในเรื่องที่ทาง กทช. เราออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตไปนี่ละครับ เราได้มีเงื่อนไขเอาไว้ว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเรื่องนี้โดยตรง ทีนี้ถ้าผู้ประกอบการได้กระทำสิ่งเหล่านั้นเราสามารถยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตได้ ก็เพียงแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่ทราบก็คือว่าไปส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็ทำให้ดูแลค่อนข้างลำบากตรงนี้เป็นประเด็น แต่อย่างไรละครับ ทาง กทช. เอง สำนักงาน กทช. เองก็ได้พยายามร่วมมือกับทางรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาละครับ อันนี้ก็ขอเรียน

อันที่ ๒ ที่เกี่ยวเนื่องก็ขอเรียนว่าข้อมูลที่ท่านได้รับทราบว่าตอนที่เรามาเป็น กทช. แล้วกับบอกว่าเราเสนอตั้งเงินเดือนตัวเองตั้ง ๕ แสนบาทอะไรต่ออะไรนี่ละครับ ก็คงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าตอนนั้นด้วยความเข้าใจว่าทาง กทช. นี้บังเอิญกฎหมายเขียนไว้ไม่เหมือนหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ก็คือว่าให้ทาง กทช. นี้มีรายได้รายจ่ายของตนเองที่เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าบริการคลื่นวิทยุหรือค่าเลขหมาย ดังนั้นเราก็คิดว่าตรงนี้เราจึงทำเสนอไปตอนนั้นจากคำแนะนำด้วยนะครับ ตอนนั้นก็เสนอ

๑๖๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

บุศยรินทร์ ๖๘/๒

ไปว่า ๔ แสนบาทแล้วก็ไม่มืออย่างอื่นนะครับ แต่ในท้ายที่สุดท่านก็ให้มาอย่างนี้ว่า
ประธาน กทช. นี้มีเงินเดือน ๖๔,๐๐๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๔๕,๕๐๐ บาท สรุปลแล้ว
ท่านประธาน กทช. นี้ได้ ๑๑๐,๓๙๐ บาท ทางตัวกรรมการแต่ละคนก็ได้ ๖๓,๘๖๐ บาท
เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ๔๒,๕๐๐ บาท ตอนนี้ก็ได้อีก ๑๐๖,๓๖๐ บาท ผมรับเงินเดือน
ทุกเดือนหักภาษีแล้วก็ประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ส่วนสวัสดิการอย่างอื่นก็เป็นตามที่ปรากฏ
ในพระราชกฤษฎีกาที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัตินะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้นอกเหนือ
ไม่ได้แตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. กต. หรืออะไรพวกนั้นนะครับ
ก็ขอเรียนตรงนี้นะครับ ส่วนรถประจำตำแหน่งตอนนี้เราใช้รถเบนซ์ ซี ๒๐๐ (C ๒๐๐) ตามเกณฑ์
กติกานี้หน่วยอื่น ๆ ปฏิบัติตามเกณฑ์นั้นนะครับ ก็คิดว่าคงได้ตอบท่านตามที่ท่านยังตั้งใจ
อยู่นะครับ ส่วนข้อเสนอแนะที่ผมอยากจะเรียนท่านได้เสนอแนะที่เราจะรับไปดำเนินการ
ที่เราดีใจมากก็คือ เรื่องการที่ไปติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทและท่านเสนอแนะว่า
น่าจะให้แต่ละตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือส่วนรับส่วนนั้นมีหมายเลขประจำแล้วก็มีบริการโทรศัพท์
จากกรุงเทพฯ หรือโทรศัพท์จากที่อื่นเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็สามารถรับได้ อันนี้ก็เป็นที่
ข้อเสนอแนะที่ดีทาง กทช. เองก็จะรับไปพิจารณา ถ้าสามารถดำเนินการได้โดยเราก็ประกาศ
เพิ่มเติมให้ดำเนินการตรงนี้ก็ขอรับไป -----

๑๖๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

กมลทิพย์ ๖๙/๑

ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาปรารภนาดีมีไมตรีจิตให้ความเป็นห่วงเป็นใย กทช. ก็ขอเรียนว่าเมื่อสรรหาได้อีก ๔ ท่านแล้วก็คงจะสามารถดำเนินการต่อไป แต่ก็คงจะพอดีกับว่ามีพระราชบัญญัติคงจะต้องมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นฉบับใหม่ออกมา ในการที่จะรวม ๒ องค์กรเป็นหน่วยงานเดียวกัน ก็ไม่ทราบว่าเป็นบทเฉพาะกาลนั้น จะเป็นอย่างไร ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรอดูต่อแล้วก็คงจะขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายที่จะช่วย กรุณาพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ ขออนุญาตถามท่านเศรษฐสุพรนิดหนึ่ง เมื่อกี้ท่านบอกเครื่องบินบิน ๘ กิโลเมตร ต่อวินาที เป็นต่อวินาทีหรือต่อนาทีครับ

นายเศรษฐสุพร คุณศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
ท่านประธานครับ ต่อวินาทีครับ เครื่องบินที่บินเร็วนี้ครับ ผมถามทางการบินไทยที่เคยไป สัมมนาด้วยกันเรื่องวิทยุชุมชน เพราะฉะนั้นถ้า ๒ ลำ ถ้าสมมติบินมาคนละ ๑ วินาทีนี้ ๑๖ กิโลเมตรเลยนะครับ ความเร็วสวนกัน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ผมคิดง่าย ๆ นะครับ ขอนแก่นมานี่ ๔๐๐ กว่ากิโลเมตรนี่ ก็ใช้เวลา ๔๐-๕๐ นาที ก็น่าจะเป็น ๘ กิโลเมตรต่อนาที ผมคิดง่าย ๆ อย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นสิบสนหรือเปล่าน่าจะเป็น ๘ กิโลเมตรต่อนาที แต่ไม่เป็นไรท่านครับถือว่าจบ ท่านอภิชาติเชิญครับ

นายอภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ (นครศรีธรรมราช) : ท่านครับ ยังค้างอยู่นิดเดียว กรณีที่ผมถามว่าคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทำงานทันทีเลยหรือเปล่า โดยที่ไม่ต้องรออีก ๖ ท่านจาก ครม. ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ

นายเศรษฐสุพร คุณศรีพิทักษ์ (กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) :
ท่านประธานครับ เมื่อกี้ผมได้ตอบไปแล้วว่าถึงแม้ยังไม่มีอีก ๖ ท่านมาตามพระราชบัญญัติ

๑๖๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๖๙/๒

วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง อนุกรรมการที่มีเหลืออยู่เท่าที่จำนวนที่มีโดยยังไม่รวม ๖ คน ก็สามารถทำงานได้ครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินี้เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการชุดนี้ เราก็ได้กำชับท่านแล้วว่าให้ท่านทำเรื่องถึงประธานคณะอนุกรรมการก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการประชุมเพื่อที่จะเริ่มดำเนินงานครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : จบการพิจารณานะครับ ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐ แล้วนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมชี้แจงครับ ขอขอบคุณครับ ไปที่วาระ ๒.๒ นะครับ

๒.๒ รับทราบรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘ เชิญท่านที่จะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านนริศครับ

นายนริศ ชำนาญกิจ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นริศ ชำนาญกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้มาชี้แจงใหม่ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญผู้มาชี้แจงได้เลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีองศ์วรรณ เทพสุทิน มาตอบเองท่านมาชี้แจงเองก็มาถึงแล้วนะครับ เชิญท่านนริศครับ

นายนริศ ชำนาญกิจ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตที่จะได้อภิปรายสอบถามในรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๒๕๔๘ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรายงานต่อสภาในวันนี้ดังต่อไปนี้ครับ

๑๖๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๗๐/๑

คำถามที่ ๑ ผมติดใจเรื่อง ทรัพย์สินของกองทุนในข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๓ ไม่ติดใจนะครับ ติดใจข้อที่ ๗ เงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในกรณีทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอ ผมติดใจว่าเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นภาษีของประชาชน ทำไมถึงเปิดกว้างเอาไว้ขนาดนี้ให้กองทุนสามารถเขียนคำขอได้ตามความจำเป็น คำถามของผมก็คือ กองทุนได้ขอให้รัฐบาลจัดสรรให้กับกองทุนแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไร และได้ใช้จ่ายเงินที่ขอจากรัฐบาลมาแล้วเป็นจำนวนเท่าไรในคำถามที่ ๑ นะครับ ผมสงสัยในข้อที่ ๗ ของส่วนประกอบทรัพย์สิน

คำถามข้อที่ ๒ ซึ่งสืบเนื่องมาจากที่เรามีพระราชบัญญัติน้ำบาดาล ปี ๒๕๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ๒๕๔๖ แล้วก็มติดคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ทั้งกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้การใช้น้ำลดลง จะเห็นได้ว่าการใช้น้ำลดลงเกือบทุกจังหวัดเพราะว่าเรามีมาตรการที่จะให้ส่วนราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ไปใช้น้ำอื่นทดแทนน้ำบาดาลแล้วก็ปรับราคาน้ำบาดาลให้สูงขึ้น ทำให้กรุงเทพมหานครลดลง ทำให้นนทบุรีลดลง ทำให้ปทุมธานีลดลง ทำให้สมุทรปราการลดลง ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลง แต่มี ๒ จังหวัดที่ยังไม่ลดลงคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม คำถามก็คือ ๒ จังหวัดนี้จะทำให้ลดลงได้เมื่อไร ด้วยวิธีใด นี่เป็นคำถามถัดมานะครับ

คำถามถัดไปก็คือ แม้ว่าการใช้น้ำบาดาลจะลดลง แม้ว่าภารกิจของบาดาลคูมีแนวโน้มลดลง แต่ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการสูงขึ้น สูงขึ้นจากปี ๒๕๔๘ ซึ่งใช้เพียง ๕ ล้านกว่าบาท มาเป็น ๓๐ ล้านกว่าบาทในปี ๒๕๔๙ และเป็น ๙๐ กว่าล้านบาทในปี ๒๕๕๐ สูงขึ้นมากในขณะที่ภารกิจลดลง และดูจะมีแนวโน้มลดลง คำถามก็คือโครงการเพียงโครงการเดียวคือการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารเคมีที่ตำบลกลางดงใช้ร่วมเกือบ ๗ ล้านบาท ผมคิดว่าสูงไปนะครับ เพราะว่าดูโครงการอื่นศึกษาทั่วประเทศก็ยอดงบประมาณใกล้เคียงกัน แล้วผมไม่พบว่าท่านมีโครงการวิจัยใด ๆ ที่จะหาแหล่งน้ำอื่นเข้ามาทดแทน หรือใช้น้ำบาดาลโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ หรือกระทบต่อสิ่งอื่นตามมา ผมไม่เห็นว่าคุณมีงานศึกษาวิจัยด้านนี้ เรื่องที่ตามมาก็คือผมก็พบว่าท่านได้ใช้เงินของกองทุนไปเพื่อแผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

๑๖๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลทิพย์ ๗๐/๒

น้อยมาก ผมจึงถามว่า ๑. เงินกองทุนท่านได้ใช้สนับสนุนงานป้องกันรักษาป่าให้กับกรมป่าไม้ ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปเท่าไร ๒. ถามว่าท่านสนับสนุนงบประมาณปลูกป่าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้กับกรมป่าไม้ไปเท่าไร เพราะว่าต้องยอมรับว่า ๒ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตน้ำแท้จริง แล้วก็แม้ว่าผลิตน้ำบนผิวดินแต่ก็มีผลต่อน้ำบาดาลอย่างแน่นอน

คำถามต่อไปก็คือ ท่านได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริไปบ้างหรือไม่อย่างไร เพราะต้องยอมรับว่าประเทศเรามีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต้นน้ำ แหล่งน้ำ การอนุรักษ์น้ำมากมาย -----

จากรายงานไม่ได้พบรายละเอียด แต่ว่าถ้ามีรายละเอียดช่วยตอบผมด้วยว่าท่านได้สนับสนุนโครงการฝายแม้วไปเท่าไร โครงการปาร์กซ์น้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการสวนป่าพระนามาภิไธย โครงการรวบรวมพันธุ์กรรมไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์ ซึ่งมีพระราชดำริเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ต้นน้ำมากน้อยแค่ไหน อย่างไรนะคะ

สุดท้ายขออนุญาตสอบถามว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้ไปช่วยสนับสนุน เพราะว่าเงื่อนไขของการสูบน้ำบาดาลเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ประเทศประสบภัยพิบัติ เกิดวิกฤติได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือดินทรุด ท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทย มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวเพียง ๒ คน ทำไมท่านไม่สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าท่านใช้เงินเพื่อการศึกษาไปมากทีเดียวนะคะ นับสิบล้านบาท ๒. ท่านทราบไหมครับว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีงบประมาณสำหรับเตรียมคน เรื่องภัยธรรมชาติเพียงล้านกว่าบาท คำถามของผมก็คือหน่วยงานเหล่านี้ท่านได้เข้าไป ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ถ้ายังไม่มี ท่านมีแนวคิดที่จะดูแล สนับสนุนหน่วยงานเหล่านี้ อย่างไร

ผมขออนุญาตฝากเรื่องสุดท้ายนะคะ ไหน ๆ ก็ท่านรัฐมนตรีมาพอดีวันนี้ ผมได้รับเรื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแล้วก็กรมป่าไม้ นะคะ ขณะนี้ มีการเรียกงบประมาณด้านเพาะชำกล้าไม้กลับเอาไปไว้ส่วนกลาง ที่กรมป่าไม้ไม่มีส่วน เพาะชำกล้าไม้ อยู่ มีงบประมาณอยู่ร่วม ๒๐ ล้านบาท แต่ว่ามีการดึงงบประมาณเพาะชำกล้าไม้ นี้ กลับไปไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยเอาไปไว้ ส่วนกลาง ขณะนี้ มีงบประมาณส่วนกลางนี้อยู่ร่วมพันล้านบาทนะคะ แล้วกำลังจะจัดสรร ขอให้ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาไปช่วยดูแลนะคะ เพราะว่าเรื่องนี้กำลังจะมีปัญหา ผมทราบว่า รัฐมนตรีก็คงยังไม่ทราบว่ามีการดึงงบประมาณเข้ามาไว้ในกองกลางทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนก้อนเงินมหาศาลเป็นพันล้านบาท กำลังจะจัดสรรและกำลังจะมีการเรียกเงินทอนด้วยจากการจัดสรรงบประมาณ

๑๖๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กมลมาศ ๗๑/๒

โดยเฉพาะงบเพาะชำกล้าไม้ งบเพาะชำกล้าไม้ต่อกล้า ๑.๙๓ บาทท่านรัฐมนตรีครับ มีการเรียกทอนบอกว่าให้แค่ ๑ บาท ขอทอนมา ๙๓ สตางค์ ซึ่งก็ทำไม่ได้ เมื่อส่วนเพาะชำกล้าไม้ทำไม่ได้ก็ดึงเงินเขากลับมาไว้ส่วนกลางทั้งหมด แล้วก็กำลังจะจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่นไป ผมจึงไม่แน่ใจว่าส่วนราชการที่ดึงกลับเข้ามาใหม่จะตอบสนองข้อตกลงนี้จึงได้รับการโอนเงินไปหรือเปล่านะครับ ผมจึงขออนุญาตได้ทั้งสอบถามเรื่องของน้ำบาดาล และทั้งฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องการเพาะชำกล้าไม้ที่กำลังมีปัญหาอยู่ในกรมป่าไม้และในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในขณะนี้ครับ กราบขอบคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

ท่านสมาชิกครับ ท่านรัฐมนตรีอนงค์วรรณ เทพสุทิน ได้มอบหมายให้ผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของท่านรัฐมนตรีดังนี้ครับ

๑. นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
๒. นายโชติ ตราชู รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓. นายสุรพล ธรรมสาร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ซึ่งผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ผมจึงอนุญาตให้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ ๖๘ นะครับ เชิญท่านช่วยวัฒน์ครับ

๑๖๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรรษา ๗๒/๑

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (ชัยนาท) : ท่านประธานที่เคารพ พอถึง กองน้ำบาดาลผมพูดไม่ออกเลยครับท่านประธาน ไปเห็นท่านรัฐมนตรีผมเลยพูดไม่ออกเลย อย่างนี้ครับท่านประธานครับ ปีหนึ่งเราได้งบประมาณนี้เท่าที่ดูจากรายงานการเงินแล้วปีหนึ่ง จะมีประมาณรายได้ ที่รายได้ได้มาจริง ๆ นะท่านประธาน ๑,๕๐๐ ล้านบาท ส่วนเป็นหนี้ ที่เป็นเงิน ขอประทานอภัยที่ยังเก็บไม่ได้อีกจำนวนมากนะครับ ๒๐๐ กว่าล้านบาท นั้นยังเป็นรายรับค้างอยู่ อย่างนี้ครับ ท่านประธานครับ ผมอยากจะเรียนว่าเมื่อสักครู่ เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปส่วนหนึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า สืบเนื่องจากกองน้ำบาดาล ก็คงเป็นหน่วยงานที่เรารับรู้รับทราบก็คือหน่วยงานใหม่ การใช้เม็ดเงิน การใช้ตัวเงินดังที่ เพื่อนสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่จำนวนน้อยนิด น้อยเหลือเกิน ผมอยากจะเห็นเงินจำนวนนี้ ว่าได้มีโอกาสใช้จ่ายไปเพื่อประเทศชาติเราจริง ๆ เพื่ออนุรักษ์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน หรือดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นอยากจะให้วิเคราะห์ อยากจะให้ใช้ งบประมาณตรงนี้ให้คุ้มค่า ให้คุ้มประโยชน์ไหน ๆ เราเก็บมาแล้ว ถ้าเก็บมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ เอาเก็บไว้เฉย ๆ ก็คงไม่มีโอกาสได้ดูแล เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะให้ทางผู้เกี่ยวข้อง ท่านรัฐมนตรีก็คงมีนโยบายออกไปว่าให้ทำแผนงานโครงการในการที่จะอนุรักษ์ดิน น้ำ โดยเฉพาะน้ำบาดาล แล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งที่ยังอยากจะเห็นก็คืองานวิจัยแล้วก็ตาม พัฒนา ในขณะที่เดียวกันก็คงอยากจะเห็นทุนการศึกษาด้วย เป็นเรื่องของทุนการศึกษา ที่จะไปส่งเสริมลูกหลานให้เขามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดิน น้ำหรือการบาดาล อย่างแท้จริง ก็คือส่งเสริมให้เขาได้รับการศึกษาให้เชี่ยวชาญสำหรับประเทศเรา เราอยาก เห็นเป็นอย่างนั้น เพราะว่าวันนี้ต้องบอกกับท่านประธานครับว่า บ้านเรา ประเทศเรา เราขาดนักวิชาการมาก ขาดมาก เรายังขาดนักวิชาการมากในการที่จะช่วยกันในการที่จะ มีวิชาการอย่างถ่องแท้ในการที่จะทำงานตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนท่านประธาน ครับว่า ตรงนี้ก็อยากจะเห็นแผนงานโครงการในการใช้งบประมาณไปในเรื่องของ การอนุรักษ์ให้มากกว่านี้ครับ น้อยไปครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านจตุติแล้วตามด้วยท่านกฤเทพครับ

๑๖๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พระราชวรณ ๗๒/๒

นายจตุ ไกรฤกษ์ (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมจตุ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดพิษณุโลก ได้ดูรายงานของงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนะครับ จริง ๆ ต้องขอขอบพระคุณรัฐมนตรีด้วยใจจริงให้เกียรติสภามาตอบแล้วก็มาควบคุมนโยบายด้วยตนเอง แล้วผมหวังว่าท่านจะให้เจ้าหน้าที่ได้จดคำแนะนำ คำติชม เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับ เพราะว่าพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็จะมีปัญหาที่หลากหลายจากชาวบ้าน ผมเข้าประเด็นเลยครับคือคำถามที่เกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนั้นมันมี ๑ ประเด็นก็คือว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรายได้สูงกว่ารายจ่าย ๓๖๗ ล้านบาท ก็สูงกว่าประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ อยากจะทราบนโยบายจริง ๆ ว่านโยบายจริง ๆ แล้วต้องการให้มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายตลอดเวลาหรือต้องการให้เกิดการสมดุลในการบริหารงานนี้เป็นคำถามข้อที่ ๑ นะครับ

คำถามข้อที่ ๒ ก็คือ อยากจะทราบว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของกองทุนประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ

คำถามข้อที่ ๓ ก็คือว่า ปัจจุบันนี้ทางกรมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนได้ทำสำรวจไหมครับว่าตั้งแต่มีประเทศไทยมาวันนี้มีเจาะบ่อน้ำบาดาลทั้งหมดกี่แสนบ่อ แล้วก็ความเก่าของแต่ละบ่อจัดเป็นเกรด เป็นรุ่น เป็นปีไหมครับว่าต้องการใช้การซ่อมแซมให้มันใช้ได้แล้วงบประมาณนั้นต้องใช้ประมาณเท่าไร งบกองทุนนี้มีพอหรือไม่ในการให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้นะครับ

อีกคำถามหนึ่งคือ หลักเกณฑ์การตรวจสอบปนเปื้อน ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แล้วก็ถูกละเลยมานานนะครับ อยากจะทราบหลักเกณฑ์ว่าการตรวจสอบปนเปื้อนทำได้ทุกภาคหรือไม่ -----

๑๗๐

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กุลนิษฐิ์ ๗๓/๑

และอะไรคือหลักเกณฑ์ในการใช้ตรวจสอบเพื่อน อะไรคือเป็นความเสี่ยงสูงที่กรมนั้นจะต้องเข้าไปดูแลทันทีที่มีสัญญาณเตือนภัย แล้วอะไรคือสัญญาณเตือนภัยที่จะให้กรมนั้นเข้าไปดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำบาดาลในชนบท

อีกประเด็นหนึ่ง อยากจะเสนอแนะทางท่านรัฐมนตรีนะคะว่า บ่อน้ำบาดาลมีเยอะแล้วก็ชำรุดเยอะมาก แล้วก็ประชาชนจะใช้ไม่คุ้มค่าเพราะว่าทิ้งช่วงไว้นานกว่าจะมีการซ่อมแซมกันใหม่ บางครั้งประชาชนก็บอกว่าขอเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ยังเร็วกว่าคอยซ่อมแซมเลย อยากจะทราบนโยบายตรงนี้ว่าท่านจะดึงมาจากกองทุนนี้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วแต่ละภาค อาจแบ่งเป็นภาคย่อยด้วยซ้ำไป อีสานใต้ อีสานกลาง อีสานเหนือ หรือว่าภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทันท่วงทีจะมีหรือไม่ ถ้ามีคาดว่าจะต้องใช้เงินกองทุนนี้ประมาณเท่าใด แล้วก็ปีละประมาณเท่าใด

ส่วนคำถามสุดท้ายก็คือ สิ่งที่ซ้ำซ้อนกับท่านชัชวาลย์ก็คือว่า รายได้ค้างรับ ๒๐๕ ล้านบาท กับ ๑๔๒ ล้านบาทนั้นค้างรับจากอะไร แล้วก็ในอนาคตจะมีการปล่อยให้มีบัญชีค้างรับอย่างนี้มากขนาดนี้หรือไม่ แล้วปัญหาอุปสรรคในการที่จะเคลียร์ (Clear) บัญชีค้างรับนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านกฤเทพครับ ตามด้วยท่านผ่องศรีครับ

ร้อยโท กฤเทพ ไสกระจ่าง (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม กฤเทพ ไสกระจ่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน กระผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบในรายละเอียดแต่ยังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีและทีมงานที่มาตอบคำถามอาจจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม กระผมกราบเรียนท่านประธานว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลถ้าดูตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

๑๗๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

กุลนิษฐ์ ๗๓/๒

ซึ่งตรงนี้จะครบท่านประธานครับ เมื่อเราไปดูรายละเอียดของการใช้จ่ายกองทุนก็จะเห็นว่าตามวัตถุประสงค์นี้อาจจะเห็นความเกี่ยวโยงกันค่อนข้างน้อย กระผมกราบเรียนท่านประธานว่ากองทุนที่นำมาเสนอต่อสภาในวันนี้เป็นกองทุนที่รายงานผลการดำเนินการในรอบปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๔๙ ๒ ปีนะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูในตัวเลขเงินของกองทุน ถ้ามองในแง่ของการตรวจสอบบัญชีผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางผู้ดูแลกองทุนสามารถรักษาสภาพคล่องหรือตัวเลขของกองทุนให้อยู่ในระดับที่ได้กำไร หรือว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายสูงจริง ๆ ท่านประธานจะเห็นว่าเมื่อปี ๒๕๔๘ นั้นตัวเลขรวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ ๑,๑๔๙ ล้านบาท แล้วก็มีเศษอีกนะครับ ส่วนในปี ๒๕๔๙ ก็สูงขึ้นถึง ๑,๕๑๖ ล้านบาท นั่นก็คือว่าเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๘ อยู่ เมื่อเราไปดูรายจ่ายก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายนี้ค่อนข้างต่ำจริง ๆ นะครับ ต้องเป็นคำถามที่ถามด้วยความไม่เข้าใจจริง ๆ นะครับว่าทำไมมันต่างกันขนาดนั้น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรประมาณ ๑ ล้านบาท ๆ นะครับ เมื่อเทียบดูทั้ง ๒ ปี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ ๒๙ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๘ อยู่ที่ ๔ ล้านบาท นอกนั้นก็มียาเสพติด ๑ ล้านบาท กระผมกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีและผู้ที่มาชี้แจงว่า การใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าท่านจะใช้กองทุนนี้เพื่อการศึกษาและวิจัย พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมาที่นำเสนอต่อสภาไม่เห็นว่าตัวโครงการที่พอจะชี้ให้เห็นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ -----

๑๗๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

ณัฐวัฒน์ ๗๔/๑

และที่สำคัญคือตัวเลขรายจ่ายที่ต่ำกว่ารายได้จนกระทั่งทำให้ตัวกองทุนนี้อยู่ในระดับ ๑,๕๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๔๙ แล้วก็เข้าใจว่าในปีนี้จะต้องสูงมากขึ้นไปอีกถ้าเราดูตัวกองทุนจริง ๆ ท่านประธานครับ ที่กระผมพยายามอธิบายนี้ก็คือว่าถ้าดูภาพรวมจริง ๆ รวมสินทรัพย์สุทธิต่อทุนในปี ๒๕๔๙ อยู่ที่ ๒,๖๖๙ ล้านบาท ในขณะที่ปี ๒๕๔๘ อยู่ที่ ๑,๑๕๒ ล้านบาท คำถามที่สำคัญที่ผมอยากกราบเรียนก็คือว่า ถ้าการใช้จ่ายกองทุนเป็นไปในลักษณะนี้จะบอกได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาจะบรรลุผลเลยอยากจะถามว่า จะมีแผนใช้เงินอย่างไรที่จะให้เห็นว่าเงินกองทุนที่จะเพิ่มขึ้นถ้ามองจาก ๒ ปีก็เพิ่มขึ้นมาเหลือเกินท่านจะใช้อย่างไรที่จะให้บรรลุเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และคิดว่าการประมาณการถ้าปล่อยไปในลักษณะอย่างนี้กองทุนจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูง เพราะว่าท่านเก็บค่าใช้น้ำบาดาลเป็นรายได้ ค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเป็นหลัก ตรงนี้ละครับ ท่านประธานครับ ขอกราบเรียนถามว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนท่านจะมีวิธีใช้เงินกองทุนนี้อย่างไร หรือความเป็นจริงจะมีวิธีจัดการให้ได้เกิดดุลระหว่างรายรับ รายจ่าย ในลักษณะสมเหตุสมผลและให้เป็นประโยชน์กับการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างไร ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญท่าน ผ่องศรีครับ แล้วตามด้วยท่านสุชาติ นะครับ

นางสาว ผ่องศรี ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน ผ่องศรี ธาราภูมิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อให้ข้อสังเกตแล้วก็มีคำถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรี และท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ทั้งคณะด้วยนะค่ะที่ได้รื้อเวลาจนถึงบัดนี้ ดิฉันทราบว่าท่านมาตั้งแต่บ่ายโมงพร้อมกับที่ดิฉันเข้าสภารอหลายชั่วโมงนะค่ะ ดิฉันสนใจเรื่องรายงานการสอบบัญชีการเงินแล้วก็ รายงานผลการประเมินค่าใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เนื่องจาก

๑๗๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ณัฐวิวัฒน์ ๗๔/๒

ตระหนักว่าน้ำบาดาลนั้นเป็นทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศ แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตร หรือน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ดิฉันไม่สงสัยในความโปร่งใสหรือว่าในเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะ เพราะว่าผ่านการตรวจสอบของ สตง. แล้วก็ดูแล้วหลายท่านได้อภิปรายแล้ว แต่ดิฉันมีข้อสังเกตต่อพันธกิจแล้วก็อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการพัฒนากองทุนน้ำบาดาลนะคะว่า หลังจากที่ได้อำนาจมาหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เพียงใดนะคะ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์สำคัญในการก่อตั้งกองทุนในเรื่องของการศึกษา วิจัย พัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งดิฉันได้เข้าไปศึกษา ในเอกสารของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้ระบุอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลไว้อย่างชัดเจนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือ ทรัพย์สิน การเสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เนื่องจากว่าองค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาลนี้ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติดิฉันคิดว่าคงยังมีน้อยมาก เพราะว่าผู้รู้ในเรื่องน้ำบาดาลดิฉันเองก็มีโอกาส ได้พูดคุยกับนักวิชาการในเรื่องน้ำก็ได้รับเสียงสะท้อนว่าคนไทยเรายังมีความรู้เรื่องน้ำบาดาล รวมทั้งน้ำต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติเองก็ได้กล่าวว่า น้ำบาดาลนั้นเป็นทรัพยากรที่ซ่อนเร้นหรือแม้แต่ธนาคารโลกเองก็ได้ขนานนามว่าน้ำ บาดาลนี้เป็นน้ำนินจาใช้ใหม่คะ เพราะว่าอยู่ใต้ดิน -----

๑๗๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

นิวรา ๗๕/๑

แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงได้ยากต้องใช้เงินหมื่น เงินแสน เงินล้าน ถึงจะได้ใช้น้ำบาดาล ดังนั้นคิดว่าถ้าเราได้มีองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเป็น แหล่งน้ำสำคัญของประเทศก็น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องความรู้ เกี่ยวกับน้ำบาดาลจึงน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนั้นน่าจะมี เป้าหมาย พันธกิจในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะ เมื่อดิฉันไปดูในแผนแม่บทที่เขียนไว้ใน เอกสารที่ปรากฏ ปรากฏว่าแผนแม่บทนี้เขียนไว้ดีนะคะ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ตลอดจนแผน แต่พอไปดูในรายละเอียดแล้วดูเหมือนจะเป็น แผนแม่บทของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมากกว่าจะเป็นแผนแม่บทของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล เพราะว่ามันเป็นภารกิจของกรมนะคะ จริง ๆ แล้ววิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาลนี้น่าจะมุ่งเน้นเป้าไปที่การพัฒนา ศึกษา วิจัยองค์ความรู้เพื่อการนำน้ำบาดาล ขึ้นมาเป็นทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งจะบริหารจัดการได้ง่ายมากกว่าน้ำบนดินเสียอีก เพราะตอนนี้ประเทศเราก็กวักตักน้ำ ดิฉันเองก็อยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ ตอนนี้ ก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับน้ำบาดาล โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน แล้วก็ การนำน้ำจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ไม่สะดวก ยกตัวอย่าง เช่น แม้จะอยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีน้ำมหาศาลก็สามารถนำมาใช้เฉพาะในพื้นที่รอบเขื่อน แต่พื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปนั้น จะขุดสระน้ำขนาดเล็กก็ไม่ได้ เพราะว่าสภาพพื้นดินนั้นไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เป็นสภาพ ชั้นหินนะคะ แล้วก็การจะลงทุนสูบน้ำจากเขื่อนขึ้นมานั้นก็ต้นทุนสูง เพราะฉะนั้น น้ำอย่างเดียวกับที่พี่น้องประชาชนเกษตรกรจะใช้ได้ก็คือน้ำบาดาล วันนี้หลายครอบครัว ที่ดิฉันเดินทางลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าเขาใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยงโคนม แล้วพื้นที่แห่งนั้น ก็มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ตั้งมา โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งก็ใช้น้ำมาก ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนร้องทุกข์จากประชาชนนะคะว่าบ่อบาดาลของพี่น้องประชาชนนั้น ก็เริ่มแห้ง ดังนั้นพอถามความรู้เรื่องน้ำบาดาลก็ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะคะว่าโพรงน้ำหรือว่า ปริมาณน้ำจะเป็นอย่างไร ดังนั้นคิดว่าเรื่องการทำแผนที่น้ำบาดาล ดิฉันเองก็ได้ไปติดตามดู แต่ก็ยังไม่มีความรู้เพียงพอ นะคะ ก็ขอฝากงานวิจัยในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้ว

๑๗๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

นิเวศ ๗๕/๒

จากเอกสารการก่อตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่มีโครงการปรากฏในการศึกษานี้ประมาณ ๙ โครงการหรือ ๑๐ โครงการที่ปรากฏจากการก่อตั้งกองทุนมี ๑๐ โครงการที่เป็นงานวิจัย ใช้เงินไปประมาณ ๗๒ ล้านบาท อันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการดำเนินการ แต่ผลการศึกษานี้ น่าจะได้มีการเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ งานวิจัย ถ้าอยู่บนหิ้งก็จะมีประโยชน์ แล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับนโยบายกับกระทรวงอื่น ๆ ได้ด้วย โดยเฉพาะงานศึกษาวิจัยเรื่องการปนเปื้อนของน้ำบาดาลอันเนื่องจากสารเคมีเกษตรระยะ อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรณรงค์เรื่องของการลดการใช้ ปุ๋ยเคมีหรือว่าสารเคมี เพราะว่าถ้าเกิดมีการปนเปื้อนลงไปแหล่งน้ำก็จะทำให้มีผลต่อ สุขอนามัยของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีข้อสงสัยที่เป็นคำถามคือ ในช่วงหนึ่งดิฉันเคย ได้ยินว่าในพื้นที่ที่วิกฤติน้ำบาดาลก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนั้น เนื่องจาก มีสภาพแผ่นดินทรุด ก็ทำให้มีการระงับโครงการการขุดเจาะน้ำบาดาลไปทั่วประเทศ ซึ่งจาก ข้อมูลทางวิชาการก็บอกว่าจริง ๆ แล้วพื้นที่ที่เป็นปัญหาเป็นพื้นที่ส่วนน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศนั้นยังมีน้ำบาดาลมหาศาล แล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำของประชาชนได้ ดังนั้น คิดว่าในเรื่องข้อมูลทางวิชาการเองนักวิชาการก็มีความขัดแย้ง จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัย แล้วก็ให้ความกระจ่างกับผู้ปฏิบัติด้วย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการศึกษาวิจัย ที่ดิฉันขอเสนอว่าถ้าหากนักวิจัยของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีน้อย ดิฉันคิดว่ามีสถาบัน อุดมศึกษาหลายแห่งที่มีนักวิชาการในเรื่องนี้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หรือว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำงานวิจัยในเรื่องนี้แล้วอาจจะไม่มี แหล่งทุน ถ้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจะได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการหรือนักวิจัยอิสระ ตลอดจนนักวิจัยชาวบ้านได้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นเพื่อศึกษาวิจัยน้ำบาดาลนี้ก็เป็น ประโยชน์นะคะ -----

๑๗๖

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๗๖/๑

เพราะว่าบางครั้งชาวบ้านเองเขาก็มีข้อสังเกตว่า ทำไมน้ำบาดาลแห้งลงเกิดจากมีถนนตัด ธารน้ำซับหรือไม่ หรือว่ามีเส้นทางใดที่ไปทำให้ ตอนก่อนปู่ตายเขาใช้น้ำมาไม่เคยแห้ง แต่ปัจจุบันมันแห้ง ก็จะมีข้อสังเกตที่เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านนะคะ ถ้าหากว่ากองทุน ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยเหล่านี้ได้เสนอโครงการเข้ามารับการสนับสนุนเพื่อการวิจัย ก็จะเป็นประโยชน์นะคะ เนื่องจากเวลามีจำกัดดิฉันก็ขออนุญาตให้ข้อสังเกต แล้วก็ ข้อคิดเห็นเพียงเท่านี้ ขอกราบขอบพระคุณคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านสุชาติครับ ตามด้วยท่านประพนธ์นะครับ

นายสุชาติ ลายน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ กราบเรียนท่านรัฐมนตรี แล้วก็ท่านอธิบดีผู้มาชี้แจงเรื่องกองทุนน้ำบาดาล ก็อยากจะถามเป็นความรู้แค่นั้นเอง ท่านครับ อยากจะถามเป็นความรู้เพราะว่าเห็นปี ๒๕๔๙ มีรายได้จากการบริการ ๑,๕๐๐ กว่าล้านบาท ปี ๒๕๔๘ แค่ ๑,๑๐๐ ล้านบาท มันขึ้นมาเยอะเหลือเกิน ที่ต้องถามอย่างนี้มันเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเมื่อปี ๒๕๔๘ ผมเคยไปขอยืมเครื่องเจาะที่สระบุรี เขาบอกว่าเรื่องนี้ได้โอนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เครื่องเจาะบางส่วนได้ขายไป แล้วโอนไปไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำไมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็น กรมใหญ่ต้องโอนเครื่องไม้เครื่องมือส่วนต่าง ๆ นี้บางส่วนไปไว้ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บางส่วนก็ขายเป็นเศษเหล็ก หลายกรม หลายทาง ก็เลยคิดว่ารายได้ที่ไหล ขึ้นมานี้จะเป็นการขายเครื่องไม้เครื่องมือของกรมไปหรือเปล่าตรงนี้ อยากจะให้ตอบ ด้วยนะครับ เพราะว่าตอนผมไปเยี่ยมเมื่อปี ๒๕๔๘ แล้วผมจะโยงปี ๒๕๔๘ มาถึงปี ๒๕๔๙ เพราะว่าปี ๒๕๔๘ พอไปเยี่ยมเสร็จปั๊บพวกบอกว่าโอนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ไปเยี่ยมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นบอกว่าไม่มีนักวิชาการ ไม่มีผู้ชำนาญ เรื่องน้ำบาดาลก็ไม่สามารถไปเจาะได้นะครับ แต่พอกลับไปถามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือโอนไปแล้วแต่ไม่เอาคนไป นี่ละครับ มันขาดหลักการบริหาร ก็เลยบอกว่าวันนี้ประเทศอยากจะให้มีตรงนี้ไว้ ที่ผมพูดตรงนี้ไม่ใช่

๑๗๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

เบญจมาภรณ์ ๗๖/๒

ว่าจะให้ไปหาเหตุนะครับ เเล่เรื่องจริงให้ฟังเฉย ๆ แค่นั้นเองอยากให้การมทรัพย์ากรน้ำบาดาล คงอยู่คู่กับประเทศไป แล้วคนรู้มีความสามารถจริง ๆ จะได้บริหารต่อไป เพราะ ๑. เขาโอนไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปหาบุคลากรมาใหม่ไปเสริม นักวิชาการ ไปหาคนมาทำงาน เพราะวันนี้กรมทรัพย์ากรน้ำบาดาลมีคนอยู่แล้ว มีเครื่องมือ อยู่แล้วก็ไปโอนให้เขา บางทีเครื่องดี ๆ ท่านรู้ไหมครับไปกองอยู่แล้วขายเป็นเศษเหล็ก ตรงนี้ผมเพิ่มเติมประเด็นที่ ๑

ประเด็นที่ ๒ มาอ่านด้านหลังเมื่อปี ๒๕๔๙ ก็ตกใจแทนท่านนะครับว่า มีส่วนหนึ่งที่ใช้จ่ายไป ๕๙๙.๒๘ ค่าใช้จ่ายสูงเหลือเกิน เกิดจากการปฏิวัติรัฐประหาร หรือเปล่า เพราะปี ๒๕๔๙ ผมไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณตรงนี้ เอาไปใช้จ่ายในการศึกษาแล้วไปดูงานต่างประเทศ ท่านครับตกใจ ถ้าเกิดไปใช้กันอย่างนี้ ผมก็เกรงว่าคนหาจะหามาให้ใช้ไม่ทันครับท่าน เพราะว่าท่านดูปี ๒๕๔๘ บรรทัดสุดท้าย ปี ๒๕๔๘ ผมดู ๗.๖๕ ปี ๒๕๔๙ ใช้ ๓.๒๑๙ มันใช้ไปเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างนี้คนไทย ใครจะหาเงินมาให้ท่านตรงนี้ เป็นห่วงแทนท่านไม่ใช่หรือครับพอปฏิวัติปุบเองงบประมาณ ไปใช้หรือเปล่าไม่รู้

แล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นที่ ๓ ที่อยากกราบฝากท่านรัฐมนตรีไป มีบริษัทน้ำบาดาลนะครับ บริษัทน้ำตอนนี้ทราบว่าจะอาจจะเป็นอัครมหาเศรษฐีในเมืองไทย ด้วยเข้าไป ๒ บริษัท ผมไม่เคยซื้อครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงเขา ไม่ยอมให้นำน้ำประปามาเป็น ต้นทุนในการผลิตกลับเอาน้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำของตัวเองที่มาหารายได้กับประเทศ ทั้งที่น้ำประปาเป็นน้ำดิบนี้ครับท่าน ราคา น้ำประปา น้ำดิบอยู่ที่ ๑๕ บาทต่อคิว น้ำบาดาล ๑๗ บาท รู้สึกจะต่างกัน ๒ บาทแต่ก็ยังใช้น้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำดื่ม มาผลิตเป็นน้ำ ที่ขายอยู่ นี้ครับคือเหตุผลเกี่ยวกับการบริหารน้ำบาดาลว่า น้ำนี้แหละครับถ้าเกิดเอามาใช้กัน มาก ๆ อย่างนี้ ที่จริงน้ำนี้ไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นเลยมาอยู่กับบริษัทใหญ่ ๆ นี้ ๒ บริษัท ท่านคงจะมีข้อมูลมากกว่าผม พอดีเฟื่อนผม วิชาญ มินชัยนันท์ ฝากถาม ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน

๑๗๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

เบญจมาภรณ์ ๗๖/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

เชิญท่านประพนธ์ครับ

นายประพนธ์ นิลวัชรมณี (สุราษฎร์ธานี) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
ผม ประพนธ์ นิลวัชรมณี ส.ส. จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ก็เห็นใจ
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนะครับ ก็เข้าใจว่าคงเพิ่งตั้งมาได้เพียง ๒ ปีนะครับ ตามการแก้ไข
กฎหมายในปี ๒๕๔๖ -----

- ๗๗/๑

๑๗๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๗๗/๑

แล้วก็คงมีเงินกองทุนเริ่มดำเนินการได้ในปี ๒๕๔๘ เป็นปีแรก และปี ๒๕๔๙ เป็นปีที่ ๒ ท่านประธานครับ ที่จริงเรื่องน้ำบาดาลเราจะเปรียบเทียบกับแหล่งน้ำมันได้ น้ำบาดาลนี้ที่จริงส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันที่ประชาชนใช้นั้นมักจะเป็นบ่อน้ำตื้น แต่จริง ๆ แล้วน้ำบาดาลมีอยู่หลายชั้นลึกลงไปมาก ๆ ก็เหมือนน้ำมัน น่าจะเป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของสังคมไทยของเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้รวมทั้งภาคธุรกิจด้วยครับ ปัญหาที่มีการให้งดเว้นการขุดน้ำบาดาลนั้นคงเป็นบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณลรอบ ๆ กรุงเทพมหานครนั้นซึ่งมีการใช้กันมาก เนื่องจากว่าพื้นที่ต่ำ ดินอ่อน ดินทรุดลงไป แต่ผมว่าในประเทศไทยในหลาย ๆ ที่นั้นสามารถที่จะขุดน้ำบาดาลลึกหลายชั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ทดแทนได้ครับ อย่างตามเกาะต่าง ๆ ผมคิดว่าขุดขึ้นมาใช้นั้นเกาะก็คงไม่ทรุดหรือครับถ้าจะมีปัญหาเรื่องการขุดน้ำบาดาลของเกาะมาใช้ก็คงมีปัญหาเพียงเรื่องของจะทำให้น้ำทะเลนั้นซึมเข้าไป ซึ่งผมว่ากองทุนนี้คงจะต้องทำการศึกษาครับ ตามเกาะต่าง ๆ คงมีปัญหากับประชาชนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เกาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยปัจจุบันนี้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต้องนำน้ำทะเลมากลั่นเป็นน้ำจืด ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้วยังมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว การประสานส่วนภูมิภาคได้ศึกษาว่าการที่ต้องส่งน้ำจากบนบกผ่านท่อลงทะเลไปใช้ที่เกาะสมุยเพื่อแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทำเงินให้กับประเทศชาติปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนั้น ต้องใช้งบประมาณประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท หากว่าการศึกษาเรื่องน้ำบาดาลได้ทำการวิจัยจริง ๆ แล้วว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วสามารถแก้ปัญหาโดยเฉพาะบนเกาะนั้นแก้ปัญหาว่าจะป้องกันไม่ให้น้ำจากทะเลนั้นซึมเข้าไปทดแทนน้ำบาดาลซึ่งจะทำให้เสียกับสิ่งแวดล้อมของเกาะนั้นได้อย่างไรก็จะเป็นผลดีกับคนที่อยู่บนเกาะก็จะทำให้การใช้น้ำบาดาลนั้นต้นทุนต่ำครับ ผมก็มีคำถามว่าขณะนี้กองทุนน้ำบาดาลนั้นได้มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศแล้วมากน้อยเพียงใด แล้วที่ทำการศึกษารายแล้วสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังโดยไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใด

๑๘๐

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สายชล ๗๗/๒

อีกประเด็นหนึ่งครับ เมื่อที่ผมกล่าวแล้วเรื่องเกาะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่นั่น เอาตัวอย่างเกาะสมุยเลยครับว่า ทางกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนั้นได้ทำการศึกษาไว้แล้ว มากน้อยเพียงใด จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ หรือไม่

คำถามสุดท้ายก็อยากทราบว่ากองทุนน้ำบาดาลนั้นต้องแบ่งรายได้ให้กับ ท้องถิ่นตามกฎหมาย ขณะนี้กองทุนได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และมีหลักเกณฑ์อย่างไร การแบ่งเงินรายได้จากน้ำบาดาลนั้นจะแบ่งให้เฉพาะท้องถิ่นที่เก็บผลประโยชน์จากน้ำบาดาล หรือว่าจะเฉลี่ยให้กับการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ของภาคประชาชนด้วยทั่วประเทศ เพื่อให้ท้องถิ่นนั้นเขาได้รับภาระในการที่จะไปซ่อมแซมปรับปรุงหรือแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่มีสารปนเปื้อนอยู่ในบ่อน้ำบาดาลของประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ ผมมีคำถามแค่นี้ ขอบคุณครับ

๑๘๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

จึรณฐ ๗๘/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านรณฤทธิชัยเชิดชูศรี

นายรณฤทธิชัย คานเขต (ยโสธร) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม รณฤทธิชัย คานเขต พรอคเพื่อแผ่นดินจากจังหวัดยโสธร วันนี้เป็นเรื่องของ กพน. ที่จะรายงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการจ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ก็คงจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับ เงินที่น้ำบาดาลมีอยู่ ณ วันนี้จะเอาไปใช้อะไรบ้าง จริง ๆ แล้วรายได้ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ตัวหลักจริง ๆ ก็คงมาจากเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายน้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) ที่นำส่งเข้ากองทุนไม่เกินร้อยละ ๕๐ จริง ๆ แล้วรายได้ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลค่อนข้างเยอะนะครับ พอในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้กับพี่น้องที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำได้ เมื่อปี ๒๕๔๘ มีรายได้ประมาณ ๑,๑๐๐ ล้านบาท ถึงปี ๒๕๔๙ ๑,๕๐๐ ล้านบาท เข้าใจว่าปี ๒๕๕๐ ก็คงจะมากขึ้นนะครับ เพราะว่าน้ำบาดาลที่ถูกนำเอามาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในส่วนของอุตสาหกรรม แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานไปถึงทางผู้ที่มาตอบข้อซักถามในวันนี้จะขอเรียนมาว่าวันนี้โดยเฉพาะทางท่านอธิบดีซึ่งจริง ๆ แล้วท่านเองถือว่าเป็นลูกหม้อของกรมทรัพยากรธรณี สมัยก่อนจริง ๆ แล้วกรมทรัพยากรธรณีเป็นกรมซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะน้ำบาดาลให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลย บุคลากรของกรมทรัพยากรธรณีเดิมตอนนั้นกองน้ำบาดาล ผมเองเป็นเลขานุการอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมผมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามันมีความสำคัญ แต่ว่าเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการกองน้ำบาดาลก็มารวมเป็นกรมใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จริง ๆ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนี้เป็นบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่ว่าหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการแล้วโอนงานเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ำบาดาลไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบ แต่จริง ๆ การเจาะยังจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญอยู่ก็คือทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนจริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องของการทำงานที่มารายงานเกี่ยวกับเรื่องการนำเงินกองทุนไปใช้ แต่ว่าผม

๑๘๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จึรณฐ ๗๘/๒

อยากกราบเรียนถามด้วยว่า วันนี้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรายังมีการซื้อเพิ่ม หรือการที่จะปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มันชำรุดให้มันอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถที่จะเจาะน้ำให้กับพี่น้องประชาชน เรายังมีการซื้อกันเข้ามาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของกรมหรือเปล่า เพราะวันนี้ถ้าอุปโภคบริโภคก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้ น้ำบาดาลอยู่ หน้าที่ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลคือการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำด้วย น้ำในบางส่วนซึ่งมันเค็ม น้ำในบางส่วนซึ่งเจาะลงไปแล้วมันเป็นสนิม แต่ว่าปริมาณน้ำ มันมีมากเพียงพอในการที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะคัดกรอง เรามีการแนะนำให้กับคนซึ่งจะใช้บ่อน้ำบาดาลของเราเพื่อไปตั้งเป็นประปา เรามีหน่วยงานที่จะเข้าไปชี้แนะ ไปชี้แนะหรือให้ความรู้เขาบ้างไหม ตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง ที่อยากจะเรียนถาม เพราะว่ามันสามารถใช้เงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมีส่วนนี้อยู่ครับ

อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้น้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นชาวไร่ ชาวนา แม้กระทั่งชาวนา เราสามารถใช้เงินกองทุนในส่วนนี้ไปช่วยแก้ไขกับพี่น้องประชาชนได้ไหม -----

๑๘๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

วันทนา ๗๙/๑

ในช่วงที่ผมเป็นเลขานุการอยู่ผมเคยขึ้นไปดูงานร่วมกับ แต่ตอนนั้นยังเป็นกองน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรธรณีอยู่ ขึ้นไปทางเหนือไปดูพื้นที่ที่เป็นสวนลำไยซึ่งแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง ชาวสวนลำไยเขาเดือดร้อน เราก็อาศัยเงินงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปช่วยเหลือโดยการที่ไปเจาะน้ำบาดาลให้กับเขา แล้วก็ใช้น้ำบาดาลตรงจุดนั้นเข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นชาวสวนลำไย ถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่จังหวัดลำปางในตอนนั้น จังหวัดลำปางหรือจังหวัดลำพูนนี่นะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ ผมก็เลยมีแนวความคิดว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรซึ่งยังมีความจำเป็นในการที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรอยู่ เรามีแนวทางในการที่จะใช้เงินในส่วนของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ไหม อาจจะเป็นสักตำบลละจุดสองจุดอะไรอย่างนี้ หรืออำเภอหนึ่งลองทดลองหน่อยได้ไหมว่าเงินในส่วนที่เรามีอยู่ประมาณสัก ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าเป็นไปได้มันก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่ง ณ วันนี้ก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนฝั่งชลประทานเองก็มีแนวทางในการจะแก้ไข แต่ระบบส่งน้ำของชลประทานทุกวันนี้ก็คือส่งจากที่สูงลงไปต่ำ แต่น้ำบาดาลพอเจาะแล้วดึงน้ำขึ้นถึงปั๊มน้ำมันสามารถจะส่งน้ำตัวนี้ไปเลี้ยงในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขารวมกลุ่มกันอาจจะสัก ๑๐๐ ไร่ ๒๐๐ ไร่ ๓๐๐ ไร่ ๕๐๐ ไร่มันก็สามารถเป็นไปได้ มันเป็นแนวทางในการที่จะช่วยกันในการแก้ไขนะครับ ก็อยากขอกราบเรียนถามทางกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งดูแลรับผิดชอบอยู่ เราสามารถจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้ได้ไหม ขอฝากถามแค่นี้ละครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านวิทยุครับ

นายวิทยุ นามบุตร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม วิทยุ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ ระบบสัดส่วน ท่านประธานครับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลผมขอเรียนเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิก นับวันมีแต่จะโตขึ้นและโตขึ้นโดยลำดับ เพราะว่าค่าใช้จ่ายของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีไม่มาก เราใช้บุคลากร ใช้เจ้าหน้าที่ในส่วน

๑๘๔

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

วันทนา ๗๙/๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่ขณะเดียวกัน ผมอยากมาพูดถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ถ้ามาดูเพียง ๒ ปี พวกเราอาจจะไม่คุ้นกับกองทุนนี้มากนัก พอ ๒ ปีมีสินทรัพย์สุทธิถึง ๒,๖๖๙ ล้านบาท แล้วก็มีโอกาสที่จะขยายโตเป็นหลายพันล้านบาทและเป็นหมื่นล้านบาท ในเวลาอีกไม่นานนัก เหตุผลเพราะว่ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินค่อนข้างมีกรอบจำกัด เราจะใช้เฉพาะในเรื่องของทุนการศึกษา ทุนวิจัยพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราอยากขอตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะสำหรับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ก็คือว่า เงินจำนวนที่เราจะจัดเก็บมาได้นั้นเราจะจัดสรรกันอย่างไร และขออนุญาตกราบเรียน สอบถามเพิ่มเติมครับว่า เงินจำนวนที่มีทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน ๒,๖๖๙ ล้านบาทนั้น ได้เงินโอนจากกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาลเท่าไร ได้มาจากการเรียกเก็บใช้น้ำบาดาล ตามมาตรา ๗/๒ เท่าไร โดยเฉพาะ (๒) นี้ผมอยากจะเรียนประธานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่า ให้ช่วยไปตรวจสอบ ช่วยดูอย่างละเอียดด้วย เพราะว่าถ้าท่านไปดูอย่างจริงจัง ถ้าการจัดเก็บน้ำ การเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลทุกวันนี้ไม่ว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ เขาไม่ใช้น้ำประปา เพราะต้นทุน ในการใช้น้ำประปาจะสูงมากและก็บางครั้งไม่มีความแน่นอน เขาก็ดำเนินการโดยการทำ บาดาลของเขาเอง จะทำโรงงานน้ำแข็ง จะทำโรงงานผลิตน้ำ จะทำโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในปริมาณพลหรือต่างจังหวัด -----

ถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเข้าไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ท่านประธานครับ เชื่อว่าการจัดเก็บถ้าใช้น้ำบาดาลตาม (๒) ปีหนึ่งจะไม่ได้ตามที่ท่าน รายงานมาหรอกครับ ปีหนึ่งจะได้หลายพันล้านบาท แต่ขณะเดียวกันอยากจะฝาก ท่านประธานไปยังเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับว่า อยากจะให้มองการจัดเก็บเฉพาะส่วนที่เอกชน ซึ่งเขาดำเนินการแล้วเขามีผลกำไร มีรายได้ อย่าไปพาดเหมารวมไปถึงพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยในชนบททุกวันนี้เขาทำไร่ เขาทำสวน และเขาก็มีการเจาะ บ่อบาดาลใช้ในพื้นที่ของเขาเอง ในช่วงหน้าแล้ง ในช่วงหน้าฝนก็ตามไม่สามารถมีระบบ ชลประทานได้อย่างทั่วถึงก็อาศัยระบบบาดาลตรงนี้จะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนไปตรงนี้ว่าการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำได้อย่างไร เพื่อเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเราจะได้มีมากขึ้นและจะได้ไปใช้ตามประโยชน์ต่าง ๆ และรายได้จาก (๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจครับ ถ้าเรียกเก็บจากค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลนี้ท่านช่วยอธิบายครับว่า ในเมื่อเราจะอนุรักษ์น้ำบาดาล เราจะไปเรียกเก็บเขาทำไม ถ้าอนุรักษ์นี้เราควรมีแต่จะส่งเสริมสนับสนุนใช้เงินกองทุน ตรงนี้ไปช่วยเขาในการดูแล หรือ (๕) (๖) (๗) (๘) มีรายได้สักเท่าไรในระยะรอบปีงบประมาณ ๒ ปีที่ผ่านมา ผมคงไม่ถามอะไรมากครับท่านประธาน อยากจะให้กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนี้ ดูแลการจัดเก็บที่ได้ประโยชน์สูงสุดและการใช้เงิน และการดำเนินการนั้นให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุดครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านทศพรครับ

นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต เรื่องกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเป็นความหวัง อย่างหนึ่งของประชาชนและราษฎรที่อยู่บนพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยความจำเป็น ที่เป็นทางเลือกและเป็นพื้นที่ที่หวังกันว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางเลือกอื่น ด้วยเหตุว่าเป็นพื้นที่เกาะ ซึ่งแทบจะไม่มีระบบน้ำประปาให้เป็นพื้นที่พึ่งพาและแหล่งน้ำที่เป็นน้ำผิวดินตามธรรมชาติ

ที่มีอยู่ก็ยังคงขาดแคลนในบางช่วงของปีด้วย น้ำบาดาลจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่มีความรู้แล้วก็กลายเป็นเหยื่อของคน ที่อาศัยเอาความไม่รู้ของประชาชนไปหาประโยชน์ ผมจึงอยากจะขอให้ทางผู้บริหาร กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้โปรดพิจารณาให้การศึกษากับประชาชนเพื่อที่ประชาชน จะได้เลือกให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้รับบริการจะบอบบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะ ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้มีความรู้ในการเลือกใช้บริการเหล่านั้นให้มากขึ้น นอกจากนั้น ในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็จังหวัดภูเก็ต เกาะต่าง ๆ ในรอบเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย เกาะอื่น ๆ อีกหลายเกาะในภาคใต้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัญหาเรื่องที่มีน้ำทะเลไหลซึมเข้ามา ในบ่อบาดาลทั้งสิ้น แต่ปัญหาเหล่านั้นโดยทางเทคนิคทางวิชาการแล้วมันสามารถแก้ได้ หากว่าท่านสามารถนำเงินกองทุนไปช่วยพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่เกาะเหล่านั้น เนื่องด้วยในพื้นที่ทางภาคใต้ในฤดูฝนก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่น แต่ฝนเหล่านั้นก็ไหลลง ทะเลกันไปหมดเพราะไม่มีพื้นที่กักเก็บ แต่ถ้าหากว่าท่านสามารถนำความรู้ทางวิชาการ ทางเทคนิค เอาน้ำฝนเหล่านั้นสูบแล้วก็อัดลงไปอยู่ในชั้นของน้ำบาดาลซึ่งกักเก็บน้ำ เหล่านั้นไว้ -----

๑๘๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๘๑/๑

ซึ่งในทางวิชาการแล้วสามารถทำได้ แต่ก็ไม่เคยมีหน่วยงานวิชาการไหนไปจัดทำให้ในกรอบต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ผมจึงคิดว่าน่าจะมีคนที่มีความรู้ในประเทศไทยที่มีความสามารถที่จะกระทำได้ แล้วก็น่าจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างถาวร จนกระทั่งวันหนึ่งเทคโนโลยีในประเทศไทยน่าจะมีเพียงพอที่จะสามารถนำเอาน้ำทะเลมาทำให้เป็นน้ำจืดแล้วก็มีราคาที่ไม่สูงมากนักพอที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ก็เป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนที่จำเป็นต้องหวังว่าพันธะที่กองทุนมีไว้กับคนไทยทั่วประเทศจะสามารถนำเงินเหล่านี้ไปช่วยให้ประชาชนที่อยู่ตามเกาะต่าง ๆ ได้พึ่งพาในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านวิทยากรครับ

นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม วิทยา บุรณศิริ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านผู้ชี้แจงในฐานะที่อยู่สภาแห่งนี้ เป็นสมัยที่ ๓ แล้วเรียนตามตรงว่าผมได้อ่านรายละเอียดเบื้องต้นในการรับรองรายงานการสอบบัญชีเรื่องงบการเงินของกองทุนน้ำบาดาลก็แปลกใจว่าทำไมไม่รายงานให้มันครบ ๓ ปีไปเลย ในเมื่อรอบของบัญชีนั้นมันสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ในนี้ก็รายงานไว้แค่ ๒ ปี ไหน ๆ จะรายงานให้สภารับทราบน่าจะเอาปี ๒๕๕๐ มาด้วย ขอทราบรายละเอียดว่าท่านพอจะชี้แจงได้หรือไม่ เพราะว่า ๓๐ กันยายน ปี ๒๕๕๐ อันนี้ปี ๒๕๕๑ แล้ว มันจะเข้าอีกปีอีก ๒ ปี หรือมีนโยบายว่ารายงานทุก ๒ ปี อันนี้ขอทราบรายละเอียดหน่อยนะครับ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชี้แจงได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามันเป็นอย่างไร เราทำไมไม่เอา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เข้ามารายงานด้วยนะครับ จากรายละเอียดที่ผมได้ติดตามโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลแล้วนี้ครับ หลายท่านได้อภิปรายที่ผ่านมาในสภาแห่งนี้ว่าท่านเคยรับปากหรือว่าบอกว่าเม็ดเงิน โดยเฉพาะเงินที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีนั้นจะนำไปพัฒนาโดยเฉพาะ เรียนตามตรงว่าในจังหวัดใหญ่ ๆ อย่างจังหวัดระยองที่ในอดีตในภาวะ

๑๘๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทัวไป)

สุทธาทิพ ๘๑/๒

ที่น้ำขาดแคลนนั่น ผมจำได้ว่ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาลโดยเจ้าหน้าที่ได้ตอบว่าเราก็สามารถที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาจัดแหล่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีกระบวนการทรีท (Treat) น้ำเสียคือบำบัดน้ำเสียนั้น นำน้ำที่เสียนั้นไปบำบัดให้เป็นน้ำดีแล้วก็ไปแก้ปัญหา ในกรณีของเมืองอุตสาหกรรมอย่างนี้ไม่มีรายงานว่ามีงานหรือมีชิ้นงานที่ศึกษาแล้วนำไปสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ ผมเรียนตามตรงนะครับว่า ปัจจุบันนั้นผมยังมีความเสียใจที่ท่านเคยใช้สภาแห่งนี้เพื่อมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาและเพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ว่าการเก็บเงินของท่านนี้เก็บอย่างเดียวไม่มีการลงทุนเลย คือน้ำบาดาลนี้ต้องเรียนตรง ๆ ครับ ท่านประธาน มิเตอร์ชาวบ้านก็ออกเอง เจาะก็เจาะเอง แถมต้องขออนุญาตท่านด้วย แต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเก็บเงินมาแล้วนี้ผมถามว่ากระบวนการที่จะกลับไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมในอดีตท่านเคยรายงานต่อสภาแห่งนี้ว่ามีการทุดตัวของแผ่นดิน เนื่องจากมีการใช้น้ำบาดาลเยอะมากมาย ผมก็ได้สอบถามว่ามันทุดตัวตรงไหน ผมเป็นผู้แทนราษฎรอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เกิดที่นั่น ปัจจุบันก็อยู่ที่นั่น ก็ไม่มีการทุดตัวและไม่มีการทำอะไรนะครับ -----

- ๘๒/๑

เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ผมเรียนตามตรงว่าจากรายงานดูผลประกอบการทางบัญชี ด้านงบดุลแล้วยังมีเงินเหลือ แต่ว่าทางปฏิบัติมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ตามที่ท่านขอให้สภาแห่งนี้ให้ท่านมีบทบาทและมีหน้าที่ มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง อันนี้ ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงผู้ชี้แจงว่า อยากทราบรายละเอียดว่ามีกรดำเนินการ ให้มันเกิดประโยชน์เชิงรูปธรรมอย่างไร บางพื้นที่ผมเรียนตามตรงว่าพอเริ่มมีประปา พอประปาเข้าก็มีปัญหาแล้วครับต้องให้ปิดบ่อ ทั้ง ๆ ที่ประปาเองก็ยังไม่พอ อย่างนี้อยากจะถามท่านผู้มาชี้แจงว่าเรามีมาตรการอย่างไรหรือไม่ เราจะให้ชาวบ้านหรือ ดำเนินการที่มันเกี่ยวข้องว่าให้ประปาที่ขุดโดยธรรมชาติคือประปาที่มาจากบาดาล เช่น ท้องถิ่นเขาทำกันนั้นท่านเคยให้องค์ความรู้เขาเหล่านั้นหรือไม่ ปัจจุบันน้ำที่เป็นสนิม ตามโรงเรียนในชนบทหรือตามต่างจังหวัดก็ยังมี แต่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลไม่เคยไปทำ ต้นแบบให้เกิดมาตรฐานน้ำบาดาลที่ได้ได้เลย แล้วเก็บเงินเขาไปทำไม สิ่งเหล่านี้ ผมอยากจะบอกเจ้าหน้าที่ผู้มาชี้แจงว่าขอความกรุณานะครับ คำถามของผมว่าท่านเคย อธิบายว่าน้ำในจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรม อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผม พันกว่าโรงงานอุตสาหกรรม และมีการใช้น้ำนั้นก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะน้ำบาดาล แล้วบางอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถใช้น้ำประปาเข้ามาทดแทนได้เนื่องจากมันมีผลกระทบ มีค่าคลอรีนไปกระทบกระเทือนกับด้านกรใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมเขา เขาก็มีความจำเป็น ต้องใช้น้ำบาดาล แต่สิ่งเหล่านี้ในระยะยาวผมยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าท่านได้มี กระบวนการจัดเตรียมทรีทน้ำหรือบำบัดน้ำเสียนั้นกลับมาใช้ประโยชน์กับโรงงาน อุตสาหกรรม อันนี้ผมอยากจะฟังคำตอบว่ามีกรใช้เม็ดเงินในด้านนี้หรือไม่ จังหวัดระยอง ที่เคยเป็นปัญหาถึงขนาดว่าปีก่อนนั้นมันแล้งจนกระทั่งไม่มีน้ำจะใช้ในภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็นต้องแก้ปัญหากันจนววาย แต่ว่าบัดนี้ผมได้ติดตามข่าวอยู่ก็ยังไม่เห็นเงินจาก กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่เคยได้กล่าวไว้ว่าท่านจะบำบัดน้ำให้ดี เสร็จแล้วทรีทน้ำเสร็จก็จะ อัดลงไปใต้ดิน ซึ่งผมอภิปรายด้านอยู่ในครั้งที่แล้วผมไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาน้ำที่บำบัดแล้ว ส่งลงกลับไปแทนน้ำใต้ดินนะครับ ผมได้อภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้ว่าให้ท่านบำบัดเสร็จแล้ว

เอาไปให้โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดขั้นตอนไม่ต้องไปสูบน้ำขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนถามนะครับว่า สิ่งที่ได้เคยฝากไว้ในอดีตในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้ดำเนินการหรือไม่ครับ เรื่องที่ ๑

เรื่องที่ ๒ ที่ผมอยากจะถามว่า กรณีที่ป่อเป็นสนิมประปายังให้บริการเขาไม่ได้ถึงแม้จะเป็นจังหวัดในเขตปริณทลซึ่งเหมือนกับดูแล้วว่ามีน้ำประปาใช้แบบสมบุรณ์เมื่อมันเป็นอย่างนั้นยังไม่สมบุรณ์ท่านมีมาตรการที่จะใช้เม็ดเงินในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเข้าไปช่วยดูแลหรือไม่ เรื่องที่ ๒ นะครับ

เรื่องที่ ๓ ในกรณีของน้ำที่ตามโรงเรียน ซึ่งในระเบียบบอกมาให้ใช้ฟรีวัด สถานที่สาธารณะบางสถานที่นั้นไม่ได้รับอนุญาต ท่านไปกล่าวอ้างว่ามีน้ำประปาอยู่ใกล้ ๆ มีการให้บริการแต่น้ำประปายังไม่มี โรงเรียนและสถานที่ราชการที่ท่านเคยบอกต่อสภาแห่งนี้ว่าสามารถใช้ฟรีได้นั้นเป็นจริงหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขอเป็นสัก ๓ ท่านสุดท้ายดีไหมครับ ท่านบุญยอด ท่านจตุพร และตามด้วยท่านพิเชษฐ ท่านรังสิมานะครับ เชิญท่านบุญยอดครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณท่านประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร เขต ๔ ประชาธิปัตย์ ขออนุญาตที่จะได้อภิปรายในเรื่องนี้ เพราะว่าด้วยตามขั้นตอนที่ท่านได้ส่งเข้ามาที่สภาเพื่อที่จะให้รับทราบงบการเงินนั้นนะครับ ก็ด้วยความสงสัยเช่นเดียวกับท่านวิทยาเมื่อสักครู่ ทำไมท่านจึงส่งปี ๒๕๔๘ กับปี ๒๕๔๙ เข้ามา ก็ต้องขอถามท่านนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูในรายละเอียดก็ดูเหมือนว่ารายงานนี้จะยังคงมาอย่างล่าช้าพอสมควร ไม่ทราบว่าจะจะมาลึกหรือเปล่านั้นครับเลยมาสนาที่นี่

๑๙๑

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๘๓/๑

รายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ท่านก็ส่งมานะครับ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กรกฎาคมปีที่แล้ว รายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเสร็จแล้วส่งกลับมา รัฐมนตรีมาเข้า ครม. วันที่ ๑๑ มีนาคม รัฐมนตรีจึงจะนำเข้าสู่สภาฎกใหม่ครับ ผ่าน ครม. มา ๑๑ มีนาคมผ่านเข้ามาสู่สภาแห่งนี้พฤหัสบดีกลางเดือนนะครับ ผมก็เลยต้องถาม ท่านนะครับว่าขั้นตอนของท่านทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ แล้วปีต่อไปท่านจะทำงานอย่างไรนะครับ ผมไปดูในตัวเลขผมไม่เชื่อกับบัญชี แต่ว่าก็ดูจากการทำความเข้าใจก็แล้วกันนะครับ ก็เห็น ๒-๓ ตัว ที่อยากจะถามท่าน ผมเข้าใจครับว่ากองทุนนี้คงไม่ได้หวังที่จะใช้ทรัพย์สินสมบัติที่มี หรือว่า ไปสนับสนุนให้คนชูดบาดาลมาเยอะ ๆ เพราะว่าทั้งการใช้ต้องใช้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ต้องอนุรักษ์ด้วย เพราะว่าเราคงไม่สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย หรือว่าไม่จำเป็นได้นะครับ แต่ผมเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายของท่าน มีค่าใช้จ่ายบุคลากร มีค่าจ้างชั่วคราวเพียงแค่ล้านกว่าบาทต่อปี ถ้าผมคิดง่าย ๆ ว่า คนคนหนึ่งมีเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนปีหนึ่งก็ต้องใช้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แสดงว่าท่านจ้างคนไม่ถึง ๑๐ คน ใช้นะครับ ท่านคงมีบุคลากรไม่ถึง ๑๐ คนมาจัดการกับพันธกิจซึ่งท่านบอกเอาไว้ ในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม กองทุน พัฒนาน้ำบาดาลพันธกิจของท่านมี ๗ ข้อ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผน เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เรื่องนี้ก็ฟังดูใหญ่ นะครับ สำรองและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลก็ต้องทำทั่วประเทศใช้นะครับ อนุรักษ์ฟื้นฟู และกำกับดูแลทรัพยากรน้ำบาดาลอีกนะครับ พัฒนาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์ อย่างชาญฉลาดและเป็นธรรม พัฒนาระบบสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลน้ำบาดาล ศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล นี่เป็นพันธกิจที่ท่านว่าเอาไว้ ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า คนที่มี ๑๐ กว่าคนบวกกับข้าราชการในกรมคงจะเป็นแบบนั้น ใช้นะครับ ท่านจะทำงาน ตามพันธกิจนี้ได้อย่างไร แต่เมื่อไปดูที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของท่านซึ่งมีอยู่ปีล่าสุด คือปี ๒๕๔๙ นั้น ๒๙ ล้านบาท เงินค่าใช้จ่ายหลักของท่านคือ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา

๑๙๒

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

ประกาศลักษณะ ๘๓/๒

๑๑ ล้าน ๓ แสนบาท ทุนการศึกษาให้เอาไปให้ใครครับ ทำไมท่านใช้ถึง ๑๑ ล้านต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคนคือทั้งลูกจ้างและข้าราชการประจำ ปีละ ๑๐ ล้านกว่าบาท ๒ ค่านี้ ๒๐ กว่าล้านบาทแล้วครับ เพราะฉะนั้นท่านจะไปทำพันธกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ที่ท่านว่าเอาไว้ผมมองไม่เห็นเลยนะครับว่าท่านจะไปดูอย่างไรนะครับ สิ่งสำคัญก็คือเราคงต้องถามท่านว่าท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากกองทุนนี้ได้อย่างไร ท่านจะไปควบคุมคนที่ขออนุญาตแล้วต้องจ่ายเงินที่จะมาเป็นค่าอนุรักษ ค่าใช้อะไรทั้งหลายนั้นนะครับ แล้วก็ยังติดหนี้กันอยู่ปีสองปีก่อนหน้านี้ตามรายงานของท่านเอง ปี ๒๕๔๙ จำนวน ๒๐๕ ล้านบาท ปี ๒๕๔๘ จำนวน ๑๔๒ ล้านบาท ท่านจะเก็บเงินเขาได้อย่างไรครับปีหนึ่งเป็นร้อย ๆ ล้านบาท นอกจากนั้นผมต้องถามอีกกลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มที่ลักลอบขุดน้ำบาดาลท่านจะไปจับเขาได้อย่างไร ตรวจสอบเขาอย่างไร เพราะว่าน้ำบาดาลขุดไปก็หมดไปนะครับ แล้วปัญหาที่ผ่านมาก็คือแผ่นดินทรุดลงในทุกพื้นที่ที่มีการใช้น้ำต่าง ๆ เหล่านี้ ผมเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ ผมเชื่อว่าท่านคงมีภารกิจที่หนัก แต่ว่าประสิทธิภาพของการทำงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นต้องฝากรัฐมนตรีที่ต้องมาดูแลกับเรื่องนี้นะครับว่าท่านต้องบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจพวกเขาด้วย แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านก็อาสามารถจะใช้ประชาชนเช่นเดียวกันครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านจตุพรครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน รายงานการประเมินหรือว่ารายงานการสอบบัญชีงบการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เมื่อดูภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนี้ นะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นทุนที่จะใช้จ่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาและอนุรักษแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ท่านสมาชิกได้อธิบายถึงรายละเอียดของงบประมาณหลาย ๆ ท่าน แต่ว่าผมขออนุญาตซักถามที่เป็น

๑๙๓

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ท้าวไป)

ประกษณลัษณ ๘๓/๓

ประเดันที่จะแลกลเปลี่ยนกัน รยร้บที่เพ่มຂึ้นของการจะไปเก็บเงินค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล
หรือเรียกเงินเก็บค่าใช้น้ำบาดาลก็ตาม สิ่งที่ได้เพ่มຂึ้นมาจะถือว่าเป็นความสำเร็จหรือไม่ ---

- ๘๔/๑

ผมไม่ทราบว่าหลักคิดของการใช้น้ำบาดาลนั้นเหมือนกับว่าน้ำบาดาลเหมือนชุดล่องหน้าในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของพี่น้องประชาชน แต่แปลความกันว่าถ้าน้ำประปาไปถึงน้ำบาดาลก็ต้องยกเลิก เพราะว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ท่านประธานก็คงจะได้แลเห็นกันนะครับว่าหลาย ๆ พื้นที่แผ่นดินทรุดเป็นเมตรก็มี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันที่หลายคนที่นี่จับกันก็แผ่นดินทรุดเป็นจำนวนมากก็มี ซึ่งเป็นผลที่มีการตรวจสอบชัดเจนตรงกันหลายที่ว่าเป็นผลจากการใช้น้ำบาดาล จะเห็นได้ชัดว่าการรณรงค์เพื่อเลิกใช้น้ำบาดาลนั้นเป็นระยะ ๆ แล้วก็มีปล่องเก็บไว้เหมือนที่ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเต็มพื้นที่กรุงเทพมหานครไปหมด แปลความกันว่าวัตถุประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นหนึ่งในสามที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่ว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมชลประทาน กรมชลประทานนี้แยกไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ ๒ กรมนี้มากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่าหลักคิดเดิมยังมีอยู่หรือไม่ว่าจะต้องให้ประชาชนนั้นใช้น้ำบาดาลตามความจำเป็นในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำอย่างอื่น แต่ถ้ามีน้ำอย่างอื่นก็ไม่ต้องใช้น้ำบาดาล คำถามที่เกิดขึ้นมากมายครับท่านประธานที่เคารพ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่แผ่นดินทรุด แล้วขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีหลายแห่ง ผมไม่ทราบว่าปัจจุบันบริษัทที่ผลิตน้ำดื่ม ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังที่เขาต้องเลือกใช้น้ำบาดาลนั้นเพราะเขาไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าสกัดคลอรีนจากน้ำประปายังมีมากในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ ถ้าการมีอยู่หรือในเขตจังหวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงที่มีลักษณะของแผ่นดินทรุดนั้นได้มีมาตรการในการแก้ไขกันอย่างไร รวมกระทั่งสิ่งที่น่าคิดในอนาคต ซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบว่ายุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยการใช้งบผ่านกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนั้นเรามีพัฒนาหลักคิดการนำน้ำบาดาลไปใส่ลงใต้ดินเพื่อจะไปถ่วงไม่ให้เกิดภาวะแผ่นดินทรุดกันหรือไม่ หรือจะมีการวางแผนยุทธศาสตร์กันอย่างไรว่าพื้นที่ใดเจาะน้ำบาดาลได้รวมกระทั่งว่าพื้นที่ใดสามารถตรวจสอบแล้วว่าถ้าขึ้นให้ใช้น้ำบาดาลต่อไปแล้วจะเกิดปัญหา ทั้งหมดก็คือว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากการเก็บรายได้นั้นมันคือความสำเร็จหรือเกิดจากการใช้น้ำบาดาลเกินศักยภาพหรือความพอดีหรือไม่ เพราะว่าถ้าดูเหมือน

๑๙๕

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

จงถนอม ๘๔/๒

องค์กรอื่นถ้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าเป็นความสำเร็จ แต่พอเป็นน้ำบาดาลนั้น พอสูบมากมันจะสวนทางกับความสำเร็จ ก็สอบถามอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :

เชิญครับท่านพิเชษฐ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระบี่) : ท่านประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ประชาธิปัตย์จากจังหวัดกระบี่ ผมจะใช้เวลาไม่เยอะเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ ก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีและคณะที่ได้กรุณามารับฟังปัญหาของพวกเราในสภา ท่านประธานครับ ผมเห็นพ้องด้วยกับพวกเราทุกคนว่าน้ำกับชีวิตเป็นของคู่กัน จำเป็นขาดกันไม่ได้ครับ แต่ชีวิตที่ต้องการน้ำนั้นก็ภาคการเกษตรและคน น้ำในภาคการเกษตร ก็คงจะไม่ใช้ภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไม่ใช่ภารกิจของพวกท่าน วันนี้เรากำลัง พูดถึงน้ำเพื่อคน น้ำสำหรับมนุษย์ สำหรับอุปโภคบริโภคเราก็ใช้อยู่คือน้ำผิวดิน ซึ่งเราอาศัยน้ำฝนจากเทวดาลงมาให้ แต่อีกส่วนหนึ่งคือน้ำใต้ดินที่เป็นทรัพยากรน้ำส่วนหนึ่งที่เอาขึ้นมาเพื่อคนได้ใช้อุปโภคบริโภคกัน ผมจะไม่พูดถึงน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรม ผมจะไม่พูดถึงภาคการใช้น้ำแหล่งใหญ่ ๆ แต่ว่าผมจะขอความกรุณาพูดถึงเฉพาะน้ำ ในชนบท เราเป็น ส.ส. เราไปทุกพื้นที่เราเจอประชาชนเรียกร้องหาน้ำบาดาล บ่อบาดาล แต่การใช้น้ำบาดาลวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราใช้วิธีขุดบ่อลงไป แต่วันนี้เราใช้วิธี เจาะท่อลงไป ท่อเล็ก ๆ ที่เจาะลงไปความชัดเจน ความแม่นยำ ตรงแหล่งน้ำ ตรงสายน้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง -----

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเกาะแก่งหรือจังหวัดริมทะเล อย่างจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา อาจจะมีเกาะสมุยหรือจังหวัดระยอง เราเจาะน้ำบาดาลลงไปเราเจอชั้นหิน ทะลุชั้นหินออกไปเราไปเจอน้ำเค็ม สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของน้ำสำหรับชนบทที่อยู่ชายทะเล มาตลอด เมื่อปี ๒๕๓๘ ผมมีโอกาสดีไปอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนั้นกรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ผมได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมทำแผนที่น้ำทั้งหมดทุกจังหวัด เพื่อเราจะได้ว่ารู้ว่าสายน้ำที่มันไหลอยู่ใต้ดินเส้นทางความชัดเจนมันเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามี เรามักจะขุดเจาะลงไปเจอแต่สายน้ำที่มีปริมาณน้ำไม่พอ และเจอสายน้ำที่มันไม่ได้ อยู่ตลอดทุกฤดูกาล เราจึงมีบ่อน้ำบาดาลในชนบทจำนวนมากที่ถูกทิ้งร้างที่มีปัญหาอันอยู่ ณ ขณะนี้ หลังจากที่ได้ทำแผนที่ได้น้ำแล้วผมได้นำไปใช้แก้ในพื้นที่ริมทะเลบางแห่ง บางครั้งสายน้ำเล็ก ๆ หลายสายมันแบ่งน้ำออกไปทำให้ไม่เพียงพอไม่ว่าสายไหนก็ตาม ที่จังหวัดกระบี่ ที่ตำบลลิ่งชัน ผมได้เคยให้อุดสายน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกัน เมื่อสายน้ำเล็ก เส้นอื่นถูกอุดมันก็ทะลักไปอยู่เส้นทางเดียวกัน และเมื่อทะลักน้ำมากขึ้นขุดเจาะลงไป ในเส้นทางนั้น ผมมีน้ำใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้ ๑๐ กว่าปีแล้วจากตำบลที่ไม่เคยมีน้ำ มีปัญหา เรื่องน้ำมาตลอด ผมขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีและคณะว่า แผนที่น้ำตอนนั้นเราใช้งบประมาณ ไปหลายร้อยล้านบาท จังหวัดหนึ่ง ๆ เราต้องใช้งบประมาณถึง ๕-๑๐ ล้านบาท แล้วแต่จังหวัดเล็ก จังหวัดใหญ่ เมื่อภารกิจนี้ย้ายจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่ที่กระทรวง ของท่านแล้วแผนที่น้ำเหล่านี้ยังอยู่หรือเปล่า ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ หรือท่านคิดว่า ท่านจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมชัดเจนตรงนี้มากแค่ไหน มิฉะนั้นถ้าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลงไปโดยขาดความชัดเจน ขาดความแม่นยำไม่มีประโยชน์หรอกครับ เราถึงมีปัญหา น้ำบาดาลที่มันร้างกันอยู่ตั้งเยอะแยะไปหมด ก็ขอความกรุณาว่าตรงนี้ถ้าท่านจะให้ ความสนใจและเราได้ประโยชน์จริง ๆ เส้นทางน้ำใต้ดินมันก็เหมือนเส้นเลือดที่อยู่ใต้ ผิวหนังเรา บางครั้งในการที่จะฉีดยาก็ดี ให้น้ำเกลือก็ดีเราต้องพยายามบีบรัดให้เส้นเลือด ที่ใหญ่ที่สุดมันถึงจะเพียงพอ น้ำใต้ดินก็เหมือนกันเส้นทางน้ำทุกทางมันไม่เท่ากัน และมันไม่แรงเท่ากัน มันไม่ได้มีปริมาณมากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดริมทะเล

๑๙๗

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

สิริพร ๘๕/๒

อย่างเกาะสมุยที่ท่านผู้แทนราษฎรจากจังหวัดภูเก็ตท่านกรรณาพุดถึง อย่างอีกหลาย ๆ แห่ง ที่อยู่ริมทะเล ผมฝากว่าท่านให้ความสนใจกับชีวิตมนุษย์ริมทะเลที่มีปัญหาน้ำมาหลาย ๆ ชั่วโมงแล้วจะเป็นอันสงส์ครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญท่านรังสิมาครับ

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (สมุทรสงคราม) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะคะส่วนไหนที่ซ้ำกันดิฉันก็จะไม่อภิปราย จะถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ดิฉันคิดว่า ส่วนใหญ่ ๕๙๙.๒๘ เพอร์เซ็นต์ ร้อยละนะคะ คือดิฉันไม่ได้เรียนทางด้านบัญชี ดิฉันเรียนพยาบาลก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขอันนี้ แต่ดิฉันดูแล้วมันมากผิดปกติก็อยากจะเรียนถามว่า ท่านเห็นว่าส่วนใหญ่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ อยากจะทราบว่าท่านไปศึกษาต่างประเทศท่านไปดูเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วก็ไปแต่ละครั้ง ท่านไปที่คน ไปทั้งหมดกี่ครั้ง แล้วประโยชน์ที่ท่านได้รับท่านได้รับอะไรกลับมาบ้าง แล้วก็อยากจะขอความกรุณาว่าที่ท่านไปดูงานต่างประเทศทั้งหมดทุกครั้งอยากจะให้ส่งรายชื่อผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมาให้กับท่านประธานสภาแล้วส่งให้กับท่านสมาชิกได้หรือไม่ เพราะว่าถึงแม้สภาจะปิดไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีเปิดวิสามัญ ก็อยากจะทราบรายชื่อคนที่ไปว่ามีความชำนาญเกี่ยวกับทางด้านอะไรบ้างที่ไปดูเกี่ยวกับทางด้านกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล อันนี้นะคะ

และอีกประการหนึ่งคือ ดิฉันอยากจะทราบว่าการทำงานที่ท่านไปต่างประเทศ มันคุ้มค่าไหมกับเงินที่เสียไป คุ้มค่าสำหรับคนที่ไปแต่มันคุ้มค่ากับภาษีของพี่น้องประชาชนหรือไม่ -----

๑๙๘

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พริภิมล ๘๖/๑

และอยากจะเรียนถามว่าการเจาะน้ำบาดาล คือดิฉันเห็นตั้งแต่เด็ก ๆ เลยเพราะว่าจังหวัด ของดิฉันมีคลองร่วม ๔๐๐ คลอง แล้วส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเค็มก็ต้องเจาะบาดาล แต่พอเจาะ แล้วน้ำจะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีสีแดง พอเจาะแล้วก็ทิ้งไปเลยคะใช้ได้หรือไม่ก็ได้ก็ปล่อยให้ ดิฉันก็อยากจะเรียนถามว่า ทางกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจะแก้ไขปัญหาให้คือเจาะแล้ว ให้ประชาชนสามารถใช้สำหรับอุปโภคบริโภคจนกว่าจะใช้ได้ ใช้เงินอันนี้ไปจัดการให้ได้ หรือไม่ ไม่อย่างนั้นก็จะมีความเดือดร้อนมาถึง ส.ส. บางทีบ่อดันเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปทำ ส.ส. ช่วยหาเงินมาช่วยหน่อยไม่มีน้ำใช้ชาวบ้านต้องไปสูบน้ำคลองมาใช้ แล้วน้ำคลอง ตอนนี้อย่างนี้ส่วนใหญ่จะเสีย เพราะว่าสารเคมีลงมาเจือปนในน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมาก แล้วคนที่ใช้น้ำบาดาลที่ไม่มีใช้บางที่เอาไปใช้แล้วเครื่องสุขภัณฑ์ทำนส่งเกิดลึคะห้องน้ำ ก็จะเป็นคราบแดง ก็อึกใช้แป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยน ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนถามว่า ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบาดาลทั้งหมด ส.ส. สามารถที่จะขอเงินกองทุนอันนี้ไปช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้หรือไม่ ขอขอบคุณคะ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านรัฐมนตรีเชิญครับ

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ดิฉัน อนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตนำคณะ เข้ามาตอบปัญหาในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล ก่อนอื่นดิฉันต้องขออนุญาตเรียนว่าน้ำบาดาลมาจากไหน น้ำบาดาล มาจากฝนซึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าในแต่ละปีมีประมาณ ๗ แสนล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับว่า เป็นจำนวนมหาศาล แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าน้ำฝนที่ซึมลงไปบนดินนั้นมีแค่ประมาณ ๓๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ที่เหลือนี้ก็เป็นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลองและทะเล ในที่สุด แล้วที่สำคัญน้ำบาดาลเรานำมาใช้อยู่ประมาณ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นหลาย ๆ ท่านที่จะกรุณาเป็นห่วงทรัพยากรน้ำของเรานั้น ท่านกรุณานิ่งนอนใจได้ว่า

๑๙๙

สผ ๒๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)

พรมิมล ๘๖/๒

ขณะนี้เราไม่ได้ขี้ขี้ยากับเรื่องของน้ำ เราใช้น้ำแค่ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมาก ดิฉันเองก็มีนโยบายที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการจะใช้น้ำบาดาลให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาน้ำบาดาลจะใช้เพื่ออุปโภค เพื่อบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เรามีนโยบายว่าทำอย่างไรจะนำน้ำบาดาลนั้นมาใช้เพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนนี้ ดิฉันเองคงจะตอบสั้น ๆ ในประเด็นปัญหาธรรม ๆ และในส่วนของการเกษตรนั้นก็ ได้พยายามที่จะไปศึกษาดูงาน แม้กระทั่งที่จังหวัดลำพูนซึ่งมีบางที่เราได้นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นับว่าเป็นประโยชน์ แต่ว่าจะใช้ในปริมาณที่มากอย่างไรนั้นเราก็ต้องคำนวณดู และในอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังใช้ อยู่ขณะนี้เราก็ใช้ในเรื่องของประปาบาดาล ซึ่งได้ไปทำการเปิดน้ำบาดาลในลักษณะนี้ตามโรงเรียน หรือตามวัด หรือตาม อบจ. ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตทุรกันดารที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาแล้วเป็นระยะ ๆ ที่สำนักงานประปาได้อนุมัติแล้วก็แจ้งข่าวดีเล็กน้อยว่าในเร็ว ๆ นี้กำลังที่จะขอขบประมาณในส่วนขอขบประมาณส่วนกลางเพื่อทำประปาให้กับโรงเรียนประมาณ ๒,๕๐๐ โรงเรียน -----

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจากสำนักงาน สฟฐ. กระทรวงศึกษาธิการว่าจำนวนโรงเรียน นับเป็นหมื่นโรงกำลังขาดแคลนน้ำในส่วนนี้ ถ้าได้งบประมาณส่วนกลางก็คิดว่าจะเป็นข่าวดี กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัดต่อไป และต้องขอขอบคุณวิสัยทัศน์ของท่าน ส.ส. ดิฉันนับได้ว่าประมาณ ๓ ท่านที่กรุณาให้ข้อชี้แนะกรณีที่น่าซึ่งอยู่ในเกาะ ซึ่งอันนี้ เป็นนโยบายซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าทำอย่างไรจะเก็บกักน้ำจืดซึ่งอยู่ในเกาะนั้นไม่ให้ไหลลงไปสู่ ทะเล เพื่อนำมาใช้ให้กับประชาชนและมาบริการให้แก่พื้นที่ที่อยู่บนเกาะ แต่ในเรื่องของ การจัดเก็บนั้นก็ต้องพิจารณากันอีกระดับหนึ่งนะคะ ในส่วนของค่าน้ำ ดิฉันขอวกมาเข้าถึง กองทุนน้ำบาดาล กองทุนน้ำบาดาลเราเก็บค่าน้ำอยู่ประมาณ ๓.๕๐ บาท จำนวน ๖๙ จังหวัด แล้วก็อีกประมาณ ๗ จังหวัด เราเก็บในอัตรา ๘.๕๐ บาท ในอัตรา ๘.๕๐ บาทนี่ก็คงจะมี เวลาได้อ่านรายชื่อ นะคะ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง ๗ จังหวัดนี้เราเก็บในปริมาณที่สูงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตวิกฤติน้ำบาดาล นอกจากนี้ ยังมีค่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ดังนั้นการที่เราได้เก็บค่าน้ำในลักษณะนี้เราเก็บเฉพาะค่าน้ำ ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนะคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่นี้ที่ตอบว่าทำไมต้องเก็บกับ คนยากคนจน คนยากคนจนเราไม่ได้มีการเก็บค่าน้ำบาดาล เก็บเฉพาะใช้ในการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ๗ จังหวัดเมื่อสักครู่นี้ต้องทวีคูณเป็น ๒ เท่า รวมเป็น ๑๗ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ในส่วนนี้ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลนี้มีกรรมการทั้งหมด ๙ ท่าน ในกรรมการ ๙ ท่านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เป็นกรรมการในการที่จะพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับกองทุนนี้เลย ในจำนวน ๙ ท่านนั้น ก็มีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธาน ผู้แทนสำนักงานประมาณ ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการ ทั้ง ๙ ท่านนี้ก็จะเป็นผู้พิจารณาในโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล